
 ๑๐๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)                นภัสสร ๔๓/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ขอบคุณครับ  
ก็อานใหฟง ในเมื่อเขาใจแลวก็ไมตองถามก็ไดครับ หมดครับ  
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสมบูรณมีอะไร 
หมดเรื่องวาระกระทู ผมก็กําลังเลื่อนกระทู นั่งกอนเถอะครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัย เวียนกุล  (ตรั ง )   :  ผมจะไดตอ เนื่ อง เลยครับ 
ทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมตอเนื่องแลวละครับ 
นั่ง มันจบสักทีครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานอานไมจบนะครับ 
มาตรา ๑๓๑ มันมีวรรคสองดวยครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ๆ ฟงแลวทุกคนทีเ่ปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาอานกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกับคุณสมบูรณ เขารูแลว
วรรคสองวาอะไร 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาในระหวางกระทําผิด 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  กรุณานั่งลงครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานไมฟงเลยหรือครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมฟง กรุณานั่งลงครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  วรรคสองเพียงอยางเดียวครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ มันเรื่อง
วาระกระทูนะครับ แลวเราไมไดตั้งกระทูเร่ืองนี้ 
  ตอไปนะครับ เปนกระทูที่ ๓ นโยบายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร 
โดย  คุณจุติ  ไกรฤกษ  ถามรัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังไดมอบหมายใหทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังประดิษฐ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง พิชัย เชิญทั้ง ๒ คนเขามา เชิญคุณจุติครับ เชิญครับ 



 ๑๐๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๔๓/๒ 
 
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล  ไดยนืและยกมือขึ้น) 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ผมขอประทวงทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ประทวงอะไร ผมไมไดผิด
อะไร เชิญคุณจุติครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณยืนประทวงคนเดียวไป
เชิญคุณจุติครับ เชิญครับ อยาทําใหเวลาของสภาเสียเลยครับ เสียภาพพจนหมดครับ 
เชิญครับ คุณจุติ 
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม จุติ ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก กระผมขอตั้งกระทู 
ทําหนาที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญนะครับทานประธาน กระทรวงการคลัง เร่ืองนโยบาย
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรนะครับ  เพราะวานโยบายรัฐบาลไดแถลงตอ 
สภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ ในกรณีการจัดเก็บ
ภาษีใหเกิดความเปนธรรม มีประสิทธิภาพและเพียงพอกับรายจาย เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตนั้น ผมมีขอสงสัยในนโยบายและความคืบหนาในมาตรการ
จัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะกรมสรรพากร ซึ่งขณะนี้มีความไมชัดเจน
แลวก็ทําใหมีปญหามาก กระทรวงการคลังก็ตาม กรมสรรพากรก็ตาม รัฐวิสาหกิจก็ตาม 
  (นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ 
ผมประทวงทานประธานครับ มีผูประทวงอยูดานหลังครับ ขอ ๖๓ ทานตองวินิจฉัย 
แลวตองใหสิทธิเขาพูดนะครับ ผมประทวงทานประธานครับ ใหประธานวินิจฉัยครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )   :  ผมผิดขอบังคับ 
ขอไหนครับ 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอ ๖๓ ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นั่นสิ วาอยางไร 
 



 ๑๐๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๔๓/๓ 
 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานก็อานเลมเดียว 
กับผมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ วาอยางไรครับ 
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  อรรถวิชช สุวรรณภักดี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ขอ ๖๓ ครับ สมาชิกผูใดตองการประทวง 
วามีการฝาฝนขอบังคับ ใหยืนขึ้นและยกมือขึ้นครับ แบบนี้ครับ ทานประธานตองให
โอกาสผูนั้นชี้แจง ทานก็อานเลมเดียวกับผมนะทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือใหผมวินิจฉัยนะครับ  
  นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร)  :  ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญนั่งกอนครับ เนื่องจาก
กระทูของพรรคประชาธิปตย โดยคุณจุติ ผมก็อยากใหคุณจุติ เพราะวาเห็นทานตอบโต
กันมาเปนชั่วโมงแลวครับ เวลาก็บาย ๒ โมงครึ่งแลวครับ ก็อยากจะขอความกรุณา 
คุณสมบูรณ จะใหผมไปกราบเทาผมก็จะไปกราบนะครับ ใหงานมันเดินไปเถอะครับ 
ใหงานมันเดินโดยใหคุณจุติถาม แลวใหทางรัฐบาลตอบไป แลวก็พอถึงกระทูที่ ๔ ก็มี 
การเลื่อน เวลาเลื่อนนั้น ๒๐ นาที ผมจะใหคุณสมบูรณพูด 
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 

- ๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๔๔/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญตามอัธยาศัย 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม  
นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ เมื่อสักครูกระทูทานประธานบอกวาเลื่อนไปแลว แตวามี ส.ส. ที่ถาม
กระทู ก็ลุกขึ้นมาอภิปรายถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๑ วาถาเกิดกรณีพันธมิตรกระทําผิด 
ตํารวจเขาไปจับได ตรงครับ ตามมาตรา ๑๓๑ แตทานลืมอานวรรคสองไปครับ ในกรณีที่
มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทําผิด เพราะพูดถึง 
วรรคหนึ่ง ใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธาน 
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยตัวผูถูกจับก็ได เขาไมพูดตอ ผมก็เลย 
อยากชี้แจงใหทานประธานวามันมีอีกวรรคหนึ่ง เพราะฉะนั้นทําความเขาใจดวย ขอบคุณ
ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อาจารยครับ เดี๋ยวผมจะ
ใหสอนผมครับ เชิญคุณจุติตอครับ 
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  ทานประธานครับ ผม จุติ ไกรฤกษ  
พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก ในกรณีนโยบายการเก็บภาษีของกรมสรรพากรนี้ 
มันมีปญหาซึ่งสังคมไดรับความไมชัดเจนและก็มีความวิตกกังวลถึงเรื่องการดําเนินการ
แบบ ๒ มาตรฐาน มีขอสงสัยวาในการดําเนินการอยางนี้ รัฐบาลแลวก็ประเทศ ราชการจะ
ไดรับผลเสียหายทั้งทางตรงและทางออม ผมยกตัวอยางคดีหลีกเลี่ยงภาษีในการซื้อขาย
หุนนะครับ บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร มูลคา ๗๓๘ ลานบาท เมื่อเดือนสิงหาคมปที่แลว
พนักงานอัยการฝายคดีพิเศษ ๒ เปนโจทกยื่นฟองตอศาลอาญา และก็มีขาราชการของ
กรมสรรพากร ๕ ทาน ฐานเปนเจาพนักงานละเวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อให 
ผูมีหนาที่เสียภาษีมิตองเสียภาษีหรือเสียภาษีนอยไปกวาที่จะตองเสีย นอกจากนั้นแลว
หลังจากนั้นมา ๑ ป ก็มีศาลพิพากษาจําคุกจําเลยอยางที่ทราบกันอยู ประเด็นที่ผม
อยากจะถาม ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังผานทานประธานคือวา ผมลําดับเหตุการณ 
ใหทานฟงครับวา วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ มีบุตร ๒ ทานของอดีตผูนําประเทศ ซื้อหุน
จาก บริษัท แอมเพิล ริช รวม ๓๒๙.๒ ลานหุน ราคาหุนละ ๑ บาท ขณะที่ราคาตลาด 



 ๑๐๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๔๔/๒ 
 
หุนละ ๔๙ บาท ๒๕ สตางค มีสวนตางกําไร ๔๘ บาท ๒๕ สตางค ถือเปนเงินได 
พึงประเมินของบุคคลทั้งสองตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร ๒ ทานนั้น ตองนํา
รายไดไปคํานวณรวมเปนภาษีเงินไดเพื่อเสียภาษี ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ครับ คตส. 
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีมติสงเรื่องใหกรมสรรพากรติดตามการเสียภาษีเงินได 
ป ๒๕๔๙ ของบุคคลทั้งสอง ๓๐ เมษายน ในเดือนเดียวกัน ปเดียวกัน สรรพากร
ตรวจสอบแลวว า ไม ไดมา เสียภาษีตามเวลาที่ กํ าหนด  บุคคลทั้ งสองนะครับ  
จึงออกหมายเรียกตรวจสอบการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ป ๒๕๔๙ แลวหลังจากนั้น
๓ เดือนเต็ม ๆ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ กรมสรรพากรประเมินเรียกเก็บภาษีพรอมเบ้ียปรับ
และเงินเพิ่มเปนเงินประมาณ ๑๑,๘๐๐ ลานบาท แลวก็ ๑๑ กันยายน ป ๒๕๕๐ 
กรมสรรพากรก็แจงวาบุคคลทั้งสองไดอุทธรณคัดคานการประเมินตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและขอทุเลาการเสียภาษีอากรในขณะอุทธรณเอาไวดวย นับแต  
๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ ทานประธานครับ ไมมีอะไรคืบหนาเลย
มีแตการขออุทธรณ แตอยู ๆ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ กรมสรรพากรทําหนังสือ 
ลับที่สุดดวนถึงธนาคารไทยพาณิชย ขอเพิกถอนอายัดทรัพยของบุคคลทั้งสองมูลคา
๑๒,๐๐๐ ลานบาท ประเด็นที่ผมตองถามทานรัฐมนตรีวา กรมสรรพากรมีเหตุผลใด 
ที่ทิ้งเรื่องไวเปนป แลวอยู ๆ ก็รีบทําขอเพิกถอนอายัดทรัพยเพียง ๑ วันกอนอัยการสูงสุด
จะขอแจงฟองยึดทรัพยบิดาของบุตรทั้งสอง ผมถามวาการกระทําเชนนี้ของกรมสรรพากร
อาจจะถูกกฎหมาย แตถามวาผิดจริยธรรมหรือไม แลวการกระทํานี้ก็เปนผลประโยชน 
ในเชิงบวกตอจําเลยที่จะตองนําไปตอสูคดี คําถามผมก็คือวาเหตุผลของกรมสรรพากร 
ที่นํามาใชในการขอเพิกถอนอายัดทรัพย ๑๒,๐๐๐ ลานบาทนั้นเหตุผลคืออะไร ----------- 
 

- ๔๕/๑ 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           สุทธิกานต ๔๕/๑ 
 
  คําถามที่ ๒ ก็คือวากรมสรรพากรนี้ไดประเมินภาษีของบุคคลทั้งสอง 
มาแลว จํานวน ๑๒,๐๐๐ ลานบาท  แตสามารถไปยึดเงินสดทรัพยสินที่ดินของคนทั้งสอง
ไดประมาณ ๑,๒๐๐ ลานบาท และยังพบบัญชีเงินฝากที่ดินและสินทรัพยอ่ืนอีกที่มิไดถูก
อายัด คําถามผมคือวามูลคาของบัญชีเงินฝาก ที่ดิน ทรัพยสินตาง ๆ เหลานั้นมีมูลเทาใด 
อยูที่ใดบาง และถามวากรมสรรพากรมีเจาหนาที่หลายพันอัตรานี้ไมสามารถสืบหาทรัพย
นอกเหนือจากที่ คตส. สั่งอายัดไดหรือ ใชเวลาเปนปแลวยังหาไมได ผมจึงอยากจะให
ทานรัฐมนตรีนั้นไดกรุณาตอบ ๒ คําถามนี้ดวยครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญรัฐมนตรีตอบ 
   นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)  :
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง ในฐานะกํากับดูแลกรมสรรพากร ใครขอขอบคุณทานประธานผานไป
ยังทานสมาชิกผูตั้งกระทูถาม คือทาน ส.ส. จุติ ไกรฤกษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จาก
จังหวัดพิษณุโลก และก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทานจุติที่ไดให
ความสนใจและตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองการจัดเก็บภาษีใหเปนธรรม การจัดเก็บภาษีนั้น 
ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดเก็บรายไดเขารัฐอยางยิ่ง เพื่อที่จะนําภาษีนั้นไปพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และกรมสรรพากรก็เปนกรมที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เพราะวา ๗๐ เปอรเซ็นตของรายไดที่จัดเก็บนั้นมาจากกรมสรรพากร เพราะฉะนั้นหนาที่
สําคัญของกรมสรรพากรคือการจัดเก็บภาษีใหมีความยุติธรรม จัดเก็บภาษีใหทั่วถึง  
โดยยึดหลักประมวลรัษฎากรเปนหลัก ซึ่งเปนกฎมายที่กรมสรรพากรจะตองปฏิบัติตาม
และผูเสียภาษีตองปฏิบัติตาม ทานประธานที่เคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผม
ขอลําดับเหตุการณนะครับ เพราะวาเรื่องนี้ก็ทําใหเกิดความสับสนในวงการสื่อมวลชน
และพี่นองประชาชน  
   ในประเด็นแรก ไดมีขาวออกมาวากรมสรรพากรนั้นจะถอนอายัดเงินของ 
ผูจะตองเสียภาษี คือ นายพานทองแทและนางสาวพิณทองทา ชินวัตร ถอนอายัด 
ใหทั้ง ๒ ทานเปนจํานวนเงิน ๑๒,๐๐๐ ลานบาท ก็ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสื่อมวลชน 
ในหมูพี่นองประชาชน คนยังโทรศัพทมาถามผมบอกวา รัฐบาลกรมสรรพากกรจะไป 



 ๑๐๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           สุทธิกานต ๔๕/๒ 
 
ถอนอายัดเขาแลวเอาเงินไปคืนนายพานทองแทและนางสาวพิณทองทาไดอยางไร  
ผมเลยเรียนบอกวาเปนการเขาใจผิดครับ จริง ๆ แลวนี้กรมสรรพากรไดออกหนังสือให
ธนาคารสงเงินอายัดใหกรมสรรพากรเพื่อนําเปนรายไดของแผนดิน จะตางกันนะครับ  
ขาวที่ออกไปวากรมสรรพากรสั่งใหถอนอายัดกับสงเงินอายัดใหกรมสรรพากร  
แตเงินอายัดนั้นตองตกเปนรายไดของแผนดิน ผมกราบเรียนชี้แจงทานประธานผานไปยัง
เพื่อนสมาชิกใหเขาใจในประเด็นนี้กอนนะครับ 
  ในประเด็นถัดไป  ก็คงจะยาวหนอย  ผมขอถือโอกาสนี้ ใช เวลากับ 
สภาแหงนี้ครับทานประธาน โดยจะลําดับเหตุการณเร่ืองภาษีที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
คือทาน ส.ส. จุติ ไกรฤกษ มีความสงสัยวาลําดับเหตุการณนั้นลําดับเหตุการณอยางไร
กรมสรรพากรดําเนินการจัดเก็บภาษีอยางไร ถูกตองหรือไม เรงรัดหรือไม มีใครผูใด 
มาเกี่ยวของดวย --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๔๖/๑ 
 
ฉะนั้นผมขอลําดับเหตุการณดังกลาว เพื่อที่จะใหเราเขาใจกันอยางถี่ถวนนะครับ  
เร่ิมจากเดือนเมษายน ๒๕๕๐ คณะกรรมการ คตส. นะครับไดแจงใหกรมสรรพากร 
เรียกเก็บภาษีเงินได ที่นายพานทองแทและนางสาวพิณทองทา ไดรับจากการซื้อหุน 
บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด จากบริษัท แอมเพิล ริช  อินเวสเมนท จํากัด ในราคา 
ที่ต่ํากวาราคาตลาดตามที่ทานสมาชิกไดเรียนในสภาแหงนี้ไปแลว เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
กรมสรรพากรจึงได เ รียกประเมินภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาของทั้ ง  ๒  คน  คือ 
นายพานทองแท เปนเงิน ๕,๙๐๔,๗๙๑,๑๗๒ ลานบาท นางสาวพิณทองทา เปนเงิน
๕,๙๐๔,๕๐๓,๖๐๑ บาท ตอมาในเดือนกันยายน ๒๕๕๐ บุคคลทั้งสองไดยื่นอุทธรณ 
การประเมินโดยยังไมชําระภาษี พรอมทั้งขอทุเลาการชําระภาษี หมายความวา 
ขอยังไมชําระภาษี และไมใหเรงรัดหนี้นั้นนะครับ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ กรมสรรพากร
แจงผลไมอนุมัติใหทุเลาการชําระ คือแจงผลวาไมอนุมัติตามที่ขอมา เนื่องจากทรัพยสิน
บุคคลทั้ง ๒ นํามาเสนอเพื่อค้ําประกันหนี้ภาษีเปนทรัพยสินที่ คตส. ไดมีคําสั่งอายัดไว 
ฉะนั้นกรมสรรพากรก็ไดทําตามหนาที่วาไมเห็นดวยจากคํารองที่รองมา เดือนกันยายน 
ถึงเดือนพฤศจิกายนกรมสรรพากรไดมีหนังสือเตือนบุคคลทั้ง ๒ ชําระภาษีอากรคาง 
รวม ๒ ครั้งดวยกัน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ กรมสรรพากรไดทําการสอบสวนทรัพยสิน
ของบุคคลทั้ง  ๒ แลวจึงมีคําสั่งอายัดทรัพยสินดังนี้ครับ ทรัพยสินนอกเหนือจาก 
ที่ไดจําเปนจะตองจายคาภาษีนะครับ ๑. ทรัพยสินนอกเหนือจากทรัพยสินที่ คตส.  
ได อ ายั ด ไ ว  ทั้ ง ที่ เ ป น เ งิ นฝากบัญชี ธนาคา ร  ที่ ดิ น  ท รัพย สิ นอื่ น  ๆ  คิ ด เป น 
มูลคารวม ๑,๐๔๔,๐๘๔,๔๑๗.๙๕ บาท แยกเปนดังนี้ครับ ของนายพานทองแท 
๑๑๙,๑๑๙,๖๓๓.๐๓ บาท ของนางสาวพิณทองทา ๙๒๔,๙๖๔,๗๘๔.๙๒ บาท   
๒. ทรัพยสินที่อายัดจากกองทุนทรัพยสินมูลคารวม ๗๖,๐๐๐ ลานบาท ที่ฝากไว 
ในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
ซึ่ ง เ ป น ร า ย ก า ร ที่ ไ ด อ า ยั ด ไ ว ก อ น นี้ แ ล ว  แ ย ก เ ป น  น า ย พ า น ท อ ง แ ท 
๑๔,๑๒๘,๑๔๖,๙๙๕.๓๓ บาท นางสาวพิณทองทา๑๙,๔๔๔,๕๘๐,๐๗๖.๓๔ บาท  
ที่เหลือจํานวน ๔๐,๐๐๐ ลานบาท อยูในชื่อของทานอดีตนายกรัฐมนตรีพันตํารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เงินสวนนี้คือเงินของทั้ง ๒ คนนะครับ  



 ๑๐๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๔๖/๒ 
 
ไมใชเงินของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑  
นายพานทองแทและนางสาวพิณทองทาไดยื่นคํารองขอเพิกถอนคําสั่งยึดและอายัด
รายการทรัพยสินที่อยูนอกเหนือจาก คตส. นอกเหนือจากที่ คตส. ไดมีคําสั่งอายัดเอาไว
ตามรายการขอ ๑ ดวยเหตุผลวา เปนเงินทรัพยสินที่ไมไดเกี่ยวของกับการซื้อขายหุน  
อันเปนที่มาของการประเมินภาษี โดยขอใหมีคําสั่งอายัดเฉพาะเงินในบัญชีเงินฝาก  
ที่ คตส. ไดมีคําสั่งอายัดไวแลว เทากับจํานวนภาษีที่คางชําระเทานั้น ประกอบกับ 
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ธนาคารไทยพาณิชยไดมีหนังสือหารือมายังกรมสรรพากร  
วาหากกรณีคําสั่งอายัดของ คตส. สิ้นผลไมวาดวยเหตุใด คําสั่งอายัดของกรมสรรพากร
จะยังคงมีผลกับบัญชีเงินฝากอยูหรือไม ธนาคารไทยพาณิชยหารือมานะครับ -------------- 
 

- ๔๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๔๗/๑ 
 
คําสั่งอายัดของกรมสรรพากรจะยังคงมีผลกับบัญชีเงินฝากอยูหรือไม  ธนาคาร 
ไทยพาณิชยหารือมานะครับ เพราะวากรมสรรพากรปฏิบัติงานโดยใชกฎหมาย 
ประมวลรัษฎากร ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ กรมสรรพากรจึงไดประชุมรวมกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ แลวมีมติวาการอายัดสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยและ
ธนาคารกรุงเทพของบุตรบุคคลทั้งสองจะอายัดไดไมเกินไปกวาจํานวนหนี้ภาษีอากรคาง
ทั้งหมด รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเทานั้น กลับมีมติใหกรมสรรพากรมีหนังสือแจงตอ 
ธนาคารไทยพาณิชยใหนําสงเงินตามคําสั่งอายัดเทากับจํานวนหนี้ภาษีรวมเบี้ยปรับและ
เงินเพิ่มตอกรมสรรพากรภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งอายัดเพื่อสงเปนรายได
ของแผนดิน ซึ่งมิใชการเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยเพื่อคืนใหแกบุคคลทั้งสอง อันนี้
เร่ิมตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตอมาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สํานักงาน
สรรพากรภาค ๑ ไดมีหนังสือตามมติที่ประชุมนั้นแจงใหธนาคารไทยพาณิชยนําสงเงิน
ตามคําสั่งอายัดโดยมีจํานวนเทากับหนี้ภาษีรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตอกรมสรรพากร 
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ สําหรับคํารองของนายพานทองแทและนางสาว
พิณทองทาที่ขอเพิกถอนคําสั่งยึด อายัดทรัพยสินที่อยูนอกเหนือรายการที่ คตส.  
ไดอายัดไวนั้น กรมสรรพากรจะดําเนินการใหตามที่บุคคลทั้งสองรองขอได ก็ตอเมื่อ
ธนาคารไดนําเงินคาภาษีอากรที่ถูกอายัดไวครบถวนแลวเทานั้น ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ธนาคารไทยพาณิชยแจง ไมขอนําสงตามคําสั่งของกรมสรรพากร โดยอางวาทรัพยสิน
ดังกลาวถูกอายัดไวโดยคําสั่ง คตส. และไดมีหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติในเร่ืองเงิน
จํานวนดังกลาวอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
กรมสรรพากรไดมีคําสั่งใหธนาคารไทยพาณิชยนําเงินภาษีอากรรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ของบุคคลทั้งสองในทันที ทานประธานที่เคารพ จากที่กระผมไดกราบเรียนรายงาน 
ใหทราบตามลําดับขั้นตอนและที่มาของภาระภาษีอากรคางชําระของนายพานทองแท
และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร นั้น   

ประเด็นตอไปเปนประเด็นสําคัญครับ ซึ่งผมขอกราบเรียนทานประธาน
ผานไปยังทานสมาชิกคือทาน ส.ส. จุติ ไกรฤกษ ที่ถามกระทูนี้ ดังนี้ครับ  
 



 ๑๑๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๔๗/๒ 
 
   ๑. การดําเนินการนับแตการประเมินภาษีจนถึงขั้นการที่กรมสรรพากรไดมี 
คําสั่งแจงใหธนาคารไทยพาณิชยนําเงินตามคําสั่งอายัดในทันทีเพื่อชําระหนี้ภาษีอากร
ตามอํานาจที่มีอยูตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากรและตามระเบียบกรมสรรพากร 
วาดวยการอายัดทรัพยสินตามความประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งไดดําเนินการยึด
อายัดทรัพยสินมา ณ ตั้งแตวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เปนลําดับมา หาใชเปน 
การเรงรัดเพื่อชวยเหลือหรือเอื้อประโยชนแกบุคคลทั้งสองไม อนึ่ง การตรวจสอบ 
และแจงประเมินภาษีอากรแกนายพานทองแท และนางสาวพิณทองทา   ชินวัตร  
เปนการดําเนินการตามคําสั่งของ คตส. โดยรับฟงขอเท็จจริงวา นายพานทองแท 
และนางสาวพิณทองทา เปนผูกระทําธุรกรรมอันกอใหเกิดเงินไดพึงประเมินที่จะตอง 
เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อีกทั้งสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากของบุคคลทั้งสอง
ที่มีตอธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารกรุงเทพนั้น เปนเงินที่ไดอันเกิดจากการซื้อขายหุน
ของบริษัทชินวัตร -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๔๘/๑ 
 
อันเปนฐานแหงการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร ดังนั้นในชั้นที่กรมสรรพากร 
ไดดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินเพื่อนํามาชําระคาภาษีอากร เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
จึงถือวาทรัพยสินที่กรมสรรพากรไดยึดหรืออายัดไวนั้นเปนทรัพยสินของนายพานทองแท
และนางสาวพิณทองทา  อยางไรก็ตามครับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภาษี 
ใหเพิกถอนประเมินภาษีอากรอันเปนผลใหบุคคลทั้งสองไมตองชําระภาษีอากรและ 
เบี้ยปรับ หากนะครับ หากคณะกรรมการประเมินอุทธรณภาษีใหเพิกถอนประเมินภาษี
อากรและปรากฏวาใหบุคคลทั้งสองไมตองชําระภาษี หมายความวากรมสรรพากรแพ 
และเงินเพิ่มซึ่งกรมสรรพากรจําเปนจะตองคืนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการยึดหรือ
อายัดตามที่มีการตั้งขอสังเกตและมีขาวจากสื่อมวลชน แตพนักงานอัยการยังสามารถ 
ยื่นคํารองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในคดีที่ยื่นฟอง  
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ในขอหาร่ํารวยผิดปกติ เพื่อให
ศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยดังกลาวไวเปนการชั่วคราวกอนที่จะมีคําพิพากษาได 
หมายความวาสามารถจะยึดไวไดไมตองปลอยเงินจํานวนนี้ออกไป  
   ๒. การดําเนินการของกรมสรรพากรเปนการดําเนินการตามกฎหมาย 
ประมวลรัษฎากรที่ผมไดกลาวไปแลวนะครับ เพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการ 
ที่ตั้งไวครับ มิใชเปนการถอนการยึดและอายัดทรัพยสินของ คตส. แตประการใดทั้งสิ้น 
และเงินที่มีคําสั่งใหธนาคารนําสงใหนั้น เมื่อกรมสรรพากรไดรับแลว กรมสรรพากรก็มี
หนาที่ที่จะตองนําสงใหเปนรายไดของแผนดินในทันที มิอาจรอตั้งคางไวเพื่อประโยชน 
แกบุคคลทั้งสองคือนายพานทองแทและนางสาวพิณทองทาที่จะไดรับคืนแตอยางใด 
หรือตามที่เราหวาดเกรงกัน  
  ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เทาที่ผมไดเรียนชี้แจง
การดําเนินงานของกรมสรรพากรมานั้น  ก็หวังเปนอยางยิ่งวาทานประธานและ 
เพื่อนสมาชิกคงจะไดเขาใจ ผมคงตอบคําถาม ๒ คําถามตามที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ
คือทาน ส.ส. จุติ ไกรฤกษ ส.ส. จังหวัดพิษณุโลก ไดสอบถาม สวนจะมีประเด็นคําถาม
อะไรอีกก็จะตอบเพื่อชี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ 
 



 ๑๑๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๔๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมขอแสดงความยินดี 
ขอตอนรับนักเรียนจากโรงเรียนบานตุปะ ตําบลโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ๑๐ ทาน 
ดวยความยินดีนะครับ เชิญคุณจุติถามตอ 
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม  จุติ  ไกรฤกษ  พรรคประชาธิปตยจากจั งหวัดพิษณุโลก  ขอบพระคุณ 
ที่ทานรัฐมนตรีไดกรุณาตอบคําถามผมนะครับ แตทานตอบคําถามผมหนึ่งขอคร่ึง 
อีกครึ่ งหนึ่ งที่ทานอาจจะลืมขามไปที่ทานยังไม ไดตอบก็คือวา  คําถามผมมีวา
กรมสรรพากรมีอํานาจยึด มีอํานาจอายัดทรัพยเพื่อชําระภาษีตามประมวลรัษฎากรนั้น
สามารถยึดอายัดทรัพยไดทุกรายการ ทุกประเภท ไมจําเปนตองเปนทรัพยหรือเงินที่เปน
ปญหาเทานั้น ประเด็นที่ทานตอบผมมาก็คือวาเปนประเด็นเงินที่มีปญหา แตสิ่งที่ผมถาม
คือวากรมสรรพากรมีเจาหนาที่หลายพันอัตรา และก็มีทรัพยสินบัญชีเงินฝากที่อ่ืนอีก 
ที่มิไดเกี่ยวของกับทรัพยที่ถูกอายัด ถามวาทําไมกรมสรรพากรไมไปอายัดสวนนั้น มายุง
ทําไมตรงสวนนี้ นี่คือคําถามที่ทานยังไมไดตอบผมในประเด็นแรก ในรอบแรกนะครับ 
  คําถามตอมาของผมก็คือวา ทานรัฐมนตรีกรุณาดูนะครับ ถาจะใหได
ผลประโยชนสูงสุดของบานเมืองของประเทศชาติ  ผมถามวามันมี  ๒  แนวทาง  
แนวทางแรกก็คือวากรมสรรพากรไมตองไปยุงกับที่ คตส. เขาอายัดไวแลว ทานสามารถ
ไปดําเนินการอายัดทรัพยเพิ่มเติมที่ไมเกี่ยวของกับคดี ------------------------------------------ 
 

- ๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๔๙/๑ 
 
แตวาเปนทรัพยที่สามารถนํามาชําระภาษีนั้นได ซึ่งทานมีกําลังเจาหนาที่พอ ถามวาทําไม
ไมทํา ถามวาทําไมมันลาชา ทําไมไมทําตรงนั้น ประเด็นก็คือวา ถาทําเชนนั้นแลว  
อายัดทรัพยแลว กรมสรรพากรก็จะไดภาษีเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมตองไปเฉลี่ยกันกับทรัพย
ที่ คตส. ไดอายัดไว ทีนี้แนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็คือวา ถาทานรัฐมนตรีไดกรุณาไปดู 
ผลการปฏิบัติที่ผานมา เรามีการยึดทรัพย คือสมัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ไปดูสิครับ  
มีขอปฏิบัติมาแลวก็คือวา กรมสรรพากรปลอยใหทรัพยอันนั้นยึดตกเปนของแผนดินแลว 
เสร็จแลวหนวยราชการดวยกันเองไปเจรจาไกลเกลี่ย ขอนําสวนที่ยึดนั้นมาชําระ 
เปนภาษีใหกับกรมสรรพากรได ฉะนั้นรัฐไดทั้ง ๒ สิ่ง แลวก็ประโยชนสูงสุดจะเกิด แตถา
เผื่อกรมสรรพากรนี้จะทําตัวเปนวาตรงไปตรงมาก็คือวา ใชอํานาจตามกฎหมายที่มีอยู  
ผมยอมรับวามี แตการที่ทานทําอยางนั้น ก็หมายความวาจะมีผลในเชิงคดีที่รัฐนั้นจะตอง
เสียเปรียบเวลาตอสูคดีในมิติอ่ืน นี่คือคําถามของผม และคําถามผมก็คือวา อยากจะ
ทราบวาบุคคลที่เกี่ยวของในการวินิจฉัยเรื่องการเพิกถอนอายัดทรัพยคือกลุมบุคคล
เดียวกันกับที่เคยตอบจดหมายของกรมสรรพากร มีผลการสอบสวนใน ๒ ปที่ผานมา  
แตปรากฏวาไมมีการลงโทษ ผมถามวา วันนี้ทานบริหารงานมา ๖ เดือนแลว เร่ืองตาง ๆ 
เหลานั้น ทานไดกรุณาหาผลสําเร็จของการสอบสวนไดหรือยัง แลวมีการลงโทษ
ขาราชการหรือผูบริหารที่ทําใหรัฐนั้นเสียหายไดหรือยัง คําถามผมคือ ทําไมมันถึงลาชา 
แลวบางทานที่ถูกกลาวหาอยู ยังไดรับการปูนบําเหน็จที่สูงขึ้น ฉะนั้นเรียนตรง ๆ วา  
ผมเชื่อวาวันนี้หัวยังไมสาย ถาเผื่อทานรัฐมนตรีนั่งอยางนี้ แตวันนี้หางมันกระดิกแลว  
ทานจะแกปญหานี้อยางไร ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ  
  นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)  : 
ทานประธานที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ก็ตองขออภัยที่ตกหลนคําถามนะครับ 
ผมพยายามจะอธิบายลําดับขั้นตอนทุกขั้นตอน ใหเพื่อนสมาชิกและรวมทั้งทานประธาน
และผูที่ฟงอยูไดเขาใจทั้งหมดนะครับวา เจตนาของกรมสรรพากรนั้น ๑. ทําตามภายใต
กรอบของกฎหมายประมวลรัษฎากรและใหกรมสรรพากรไดประโยชนสูงสุด ซึ่งเรื่องนี้ 
ชวงที่ผมไดเขามารับงานและไปตรวจงานที่กรมสรรพากร ผมก็ไดใหนโยบายเรื่องนี้ไว 



 ๑๑๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๔๙/๒ 
 
เชนนี้ และไมเคยเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เลยนะครับ ถามวาเงินที่สามารถจะอายัดที่อ่ืน 
มีอีกเยอะทําไมไมอายัด ผมคิดวาเราก็ไดอายัดหมดแลวครับ ทุกบัญชี ทุกธนาคาร  
ถายังขาด ไมไดอายัดที่ไหน ก็ขอใหแจงมาที่ผม ผมจะไดนําแจงไปสูกรมสรรพากร 
ใหดําเนินการ แตกรมสรรพากรไดอายัดไวหมดแลว และผมยังเชื่อวา คตส. เมื่อเขา 
สั่งอายัด เขาตองสั่งอายัดทุกบัญชี ในสวนนี้กรมสรรพากรยืนยันนะครับวา ไดอายัด
หมดแลว บัญชีทุกธนาคาร หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรองก็ขอใหแจงมา ถาทําถูกตองตาม
กระบวนกรอบของกฎหมาย ผมจะสั่งใหดําเนินการ ไมละเวนปฏิบัติหนาที่ นี่เปนคําถาม 
และคําตอบที่ตกคางไป  
   สวนประเด็นที่ เกี่ยวกับเจาหนาที่ของกรมสรรพากรที่ถูกดําเนินคดี  
จริงอยางที่ทาน ส.ส. จุติ ไดกลาวไปขางตนแลววา เจาหนาที่ระดับสูงของกรมสรรพากร
ถูกดําเนินคดีไปแลว เทาที่ผมมีรายละเอียดนะครับ ในสวนผูที่ถูกดําเนินคดีไปชวงตน ๆ  
มีทั้งหมดประมาณ ๕ รายดวยกัน อันนั้นดําเนินคดีไปแลว มีอดีตอธิบดี มี ผอ. สํานัก
กฎหมาย มีผูตรวจราชการกรมสรรพากร มีสรรพากรภาค ๑๐ --------------------------------- 
 

- ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                      วชิราภรณ ๕๐/๑ 
 
เจาหนาที่ระดับ ๗ บุคคลตาง ๆ เหลานี้ถูกใหออกจากราชการ และศาลดําเนินคดี ไมวา 
จะเปนคดีอาญาหรือคดีแพงก็วากันไป แตขณะนี้กําลังดําเนินคดีอยู สวนบุคคลที่เหลือ
ขณะนี้ผมก็สอบถามมาโดยตลอด  ทานอธิบดีกรมสรรพากรก็เรง รัดในเรื่องของ 
การสอบสวนนะครับ ไมไดลาชาแตอยางใด  แลวก็กรมฯ  ไดตั้งกรรมการสอบหา
ผูรับผิดชอบทางแพงแลว ถาไมเกี่ยวของกับคดีอาญาก็ดําเนินคดีแพง ถามีคดีอาญา 
ที่กรมสรรพากรจําเปนจะตองทําไดก็จะทํา ณ วันนี้ผมกราบเรียนทานประธานผานไปยัง
ทานสมาชิกผูมีความหวงในการปฏิบัติหนาที่ของกรมสรรพากรนะครับ กรมสรรพากร 
ก็จะตองทํางานอยางขะมักเขมน แลวไมเลือกปฏิบัติ อยากจะกราบเรียนทานประธาน 
ถึงผลของการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร  ๑๑  เดือนครับ  เราจัดเก็บรายได 
ได ๑,๑๕๖,๖๗๘ ลานบาท สูงกวาปที่แลวถึง ๑๐๕,๖๔๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๑ 
๑๑ เดือนที่แลว เปรียบเทียบกับปที่แลว และสูงกวาประมาณการ ๔๙,๐๐๐ ลานบาท  
คิดเปนรอยละ ๔.๖ และคาดวาครับ ทานประธานครับ คาดวาทั้งปงบประมาณเราจะ
จัดเก็บรายไดไดถึง ๑,๒๕๕,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งจะสูงกวาปที่แลวถึง ๑๓๖,๐๐๐ ลานบาท 
หรือรอยละ ๑๒ และสูงกวาประมาณการ ๔๗,๐๐๐ ลานบาท หรือรอยละ ๔ จะสูงกวา 
ปที่แลว และสูงกวาประมาณการทั้งสิ้น เหตุผลก็เนื่องจากวาเศรษฐกิจในภาพรวมยังมี
การขยายตัว และรัฐบาลก็ออกมาตรการภาษีที่ออกมาในเดือนมีนาคม ทําใหพี่นอง
ประชาชนเกิดความมั่นใจและจับจายใชสอยเพิ่มเติมมากขึ้น และขอแจงใหทราบนะครับ
วาประมาณการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรในปหนาเราตั้งเปาหมายเอาไวที่ 
๑ ,๓๑๘ ,๐๐๐  ลานบาท  ในอัตรา เศรษฐกิจตั้ ง เป าว าน าจะขยายตัวระหว าง  
๕ .๕-๖  เปอร เซ็นต  ฉะนั้นในปหนากรมสรรพากรก็ยังมีความมั่นใจวาจะจัดเก็บ 
ไดตามเปา  ฉะนั้นขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับวา  
ในนโยบายแลว  ผมจะดําเนินการงานที่กรมสรรพากรให เกิดประโยชนสู งสุด 
กับกรมสรรพากรจัดเก็บรายไดใหมาก แตขยายฐานของการจัดเก็บรายไดซึ่งยังเปน
ชองวางในการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพากรอยูนะครับ หวังเปนอยางยิ่งวาจะตอบ
คําถามทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดครบถวนนะครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครั้งสุดทาย คุณจุติ 



 ๑๑๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๕๐/๒ 
 
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  ขอบพระคุณครับทานประธาน ผม จุติ 
ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก ผมยืนยันกับทานรัฐมนตรีนะครับวา 
ที่พวกผมตรวจสอบมานี้ กรมสรรพากรสั่งอายัดทรัพยสินเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวของกับ 
การซื้อขายหุนเทานั้น บัญชีที่ไมเกี่ยวของกับการซื้อขายหุนไมไดอายัดครับ แลวก็ 
มีทรัพยสินอื่นอีก มาถึงคําถามผมวาเมื่อทานรัฐมนตรีรูอยางนี้แลวทานจะมีนโยบาย 
ใหกรมสรรพากรนั้นไปดําเนินการสอบสืบทรัพยแลวก็อายัดเพิ่มเติมใหคุมมูลคาภาษี 
ที่จะตองเสียหรือไม สวนการสอบสวนคดีทางแพงเรียกความเสียหายคืนใหกับรัฐ  
ทานจะใชเวลาเทาใด นี่คือคําถามที่ ๑ นะครับ  
  คําถามที่ ๒ ก็คือวาวันนี้กรมสรรพากรมีปญหา คําถามจากสังคมเยอะ 
ที่ตองสรางความโปรงใส ตั้งคําถามถึงธรรมาภิบาลของกรมสรรพากร ตั้งคําถามถึง
จริยธรรมของผูบริหารของกระทรวงการคลัง คําถามผมมีวา ทานรัฐมนตรีนั้นจะสามารถ
สั่งการใหกรมสรรพากรเปดเผยคําวินิจฉัยของกรมสรรพากรที่เกี่ยวของกับคดีในการ
ประเมินการเก็บภาษีของครอบครัวอดีตผูนํา ประเด็นในการใชมาตรา ๓๙ โอกาสหนึ่ง 
มาตรา ๔๐ ของประมวลรัษฎากรอีกโอกาสหนึ่ง เปน ๒ มาตรฐาน ทานจะสามารถ 
ใหเปดเผยจดหมายของกรมสรรพากรที่ทําถึงธนาคารไทยพาณิชย เปดเผยรายงาน 
การประชุมที่เกี่ยวของกับดุลยพินิจของกรมสรรพากรใหสาธารณชน ใหสภานี้รับทราบได
หรือไม และจะทําไดเมื่อไร 
 

- ๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๕๑/๑ 
 
  สวนคําถามสุดทาย คําถามสุดทายก็คือวาทานรัฐมนตรีใหสัมภาษณวา 
จะมีตําแหนงอธิบดีกรมสรรพากรวางลง ซึ่งทานเปนคนที่ควบคุมดูแลการบริหารกรมนี้ 
แลวทานก็บอกวามีบุคคลผูอาวุโสอยู ๒ ทาน ที่นาจะไดเปน คําถามของผมก็คือวา ในการ
แตงตั้ง ซึ่งโดยปกติแลวทานก็บอกวาทานจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
แผนดิน ตั้งคนดีเขามาบริหารบานเมือง ผมอยากถามทานวาทานจะยึดหลักใด ระหวาง
คนที่มีอาวุโสสูงแตคุณธรรมจริยธรรมต่ํา กับคนที่มีอาวุโสต่ํากวาแตคุณธรรมจริยธรรม 
สูงกวา ทานจะเลือกตั้งบุคคลประเภทใด ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานรัฐมนตรี 
  นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง)  : 
ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิก ทางกรมสรรพากรก็ยังยืนยันวาไดสั่งอายัดทุกบัญชี 
เงินฝากพรอมที่ดิน ยืนยันจากกรมสรรพากร ผมขออานรายละเอียดซึ่งไดอานไปแลว  
แตวาอาจจะอานเร็วไปหนอย คือทรัพยสินในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ นี้ กรมสรรพากร
ไดทําการสอบสวนทรัพยสินของบุคคลทั้งสอง แลวจึงมีคําสั่งอายัดทรัพยสินที่ไดกลาว 
ไปแลว ๑. ทรัพยสินนอกเหนือจากทรัพยสินที่ คตส. ไดอายัด เปนเงินฝากบัญชีธนาคาร 
ที่ดิน หลักทรัพยอ่ืน ๆ คิดเปนมูลคา ๑,๐๔๔,๐๘๔,๔๑๗.๙๕ บาท แยกออกเปน ๒ สวน  
สวนหนึ่งของนายพานทองแท  ๑๑๙,๑๑๙,๖๓๓.๐๓ บาท และของนางสาวพิณทองทา 
๙๒๔,๙๖๔,๗๘๔.๙๒ บาท สวนนี้คือสวนที่ไมเกี่ยวกับที่ คตส. อายัด แตปจจุบันนี้อยูกับ
กรมสรรพากร ยืนยันนะครับตัวเลขนี้อยูกับกรมสรรพากรอยู ก็คงจะเปนตัวเลขที่ 
ทานสมาชิกไดสอบถามและไดสงสัย แตถามีจํานวนเงินอื่นที่ยังไมไดอายัด ขอใหแจงมา 
ผมจะสอบถามไปที่กรมสรรพากร แลวใหกรมสรรพากรติดตามดู เพราะกรมสรรพากร 
ก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย เพราะไมดําเนินการตามกฎหมายก็ถือวาละเวนปฏิบัติ
หนาที่  
  ในสวนของการเปดเผยคําวินิจฉัยภาษีของกรมสรรพากรนั้น ก็เปนสิ่งที่
สามารถทําได แตขอใหสภาทําหนังสือมา ขอใหทางสภาทําหนังสือ เราสามารถจะเปดเผยได  
เปนงานของกรมสรรพากร การเปดเผยจดหมายถึงธนาคารไทยพาณิชย ก็เปนความลับ
ของผูเสียภาษี ซึ่งจะพึงเปดเผยไดหรือไมไดก็แลวแต แตผมไดยืนยันไปในชวงตนแลววา 



 ๑๑๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๕๑/๒ 
 
เราขอใหสงเงินอายัดนั้นใหกรมสรรพากร ไมไดสั่งใหธนาคารไทยพาณิชยถอนอายัดของ 
นายพานทองแทและนางสาวพิณทองทา ฉะนั้นวันนี้ก็คงจะตอบขอสงสัยของทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติผานทานประธาน และหากยังมีคําถามก็ขอใหทําหนังสือถึงกระผมได 
หรือมีคําถามที่จะซักถามกับกรมสรรพากร ทางคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
การธนาคารและสถาบันการเงินก็สามารถจะเรียกเจาหนาที่หรือผูบริหารระดับสูงไปชี้แจงได 
ก็ขอยืนยันวาในฐานะที่ผมกํากับดูแลกรมสรรพากรก็จะปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุดและ 
เปนธรรม  ยึดหลักกฎหมายและปฏิบัติให เหมือนกันทุกราย  อันนี้สําคัญนะครับ 
ทานประธาน  ผู เสียภาษีทุกรายตองได รับการปฏิบัติ เหมือนกันในกรอบของ 
ประมวลกฎหมายรัษฎากร ขอกราบขอบคุณทานประธานและเพื่อนสมาชิกที่สนใจใน
กรมสรรพากรและสอบถามคําถามมา และสามารถตรวจสอบไดในสภาแหงนี้ กราบ
ขอบพระคุณครับ 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริวรรณ ๕๒/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ จบกระทู 
นโยบายการจัดเก็บภาษีของคุณจุติแลวนะครับ สภายินดีตอนรับครูและนักเรียนโรงเรียน 
พรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ที่ เขามาชมกิจการของสภา  ๑๒๐ ทาน 
ดวยความยินดีนะครับ  

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ ก็ไดบอกวาเลื่อนแลวก็คือ นโยบายและ
แนวทางของนายกรัฐมนตรีในการแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ  ซึ่งคุณสาทิตย  
วงศหนองเตย ถามนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็เลื่อนแลวมีอะไรติดใจ เชิญครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนผูยื่น 
กระทูถาม ถามนายกรัฐมนตรีในเรื่องแนวทางและนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการแกไข
ปญหาวิกฤติของประเทศ ผมจําเปนตองลุกขึ้นยืนตรงนี้เพื่อคงสิทธิของผม เนื่องจากวา 
ผมไดใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๑๕๗ ในเรื่องการถามกระทูสดตอรัฐบาล  
ซึ่งรัฐธรรมนูญไดใหสิทธิสมาชิกไววา การบริหารราชการแผนดินในเรื่องใดที่เปนปญหา
สําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติ
หรือประชาชน หรือเปนเรื่องเรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็อาจที่จะถามกระทูสด 
นั้นได ผมไมเห็นดวยกับการขอเลื่อนกระทูสดนี้ออกไป ผมมีเหตุผลที่ตองกราบเรียน 
ทานประธานอยู ๒ ประเด็นดวยกันครับ  
   ประเด็นที่ ๑ ก็คือวา กระทูถามสดนั้นเจตนารมณรัฐธรรมนูญประสงคที่จะ
ใหนําเรื่องซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญเรงดวนเกี่ยวของกับสถานการณของประเทศในชวง
ระยะเวลานั้น ๆ มาซักถาม รัฐธรรมนูญยังบัญญัติไวดวยวาในการเขียนกระทูถามไมตอง
เขียนคําถามลงไปดวย วัตถุประสงคก็คือตองการใหรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนั้นได
ตอบกระทูถามสดในสภาอยางชนิดที่เรียกไดวา วัดกันวาการบริหารราชการแผนดินนั้น 
ทานสามารถทําไดเหมาะสมหรือไมเพียงใด การเลื่อนกระทูถามสดออกไปเปนเรื่อง 
ที่ทําใหสถานการณมีความเปลี่ยนแปลง ทานประธานตองยอมรับนะครับวาในสัปดาห 
หนานี่ถาเปนไปตามตารางของสภาแลวก็นาจะเปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  
 



 ๑๒๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ศิริวรรณ ๕๒/๒ 
 
งบประมาณรายจายประจําป ก็แปลวาสถานการณที่จะถามกระทูสดก็เปลี่ยนไป 
ประการที่ผมไมเห็นดวยในประการแรกนี้ก็คือวาเราเปนสถาบันนิติบัญญัติ ทานประธาน
ไดขึ้นดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู แทนราษฎรหลังจากเปน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรยาวนานมากในสภานี้ ทานประธานก็ทราบดีวาอํานาจ 
นิติบัญญัตินั้น รัฐธรรมนูญมีความมุงหมายใหฝายบริหารรับผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติ 
แตการเลื่อนกระทูถามสดออกไปไมใชเปนครั้งแรก เปนหลาย ๆ คร้ังที่เกิดขึ้น ผลเสีย 
ยอมเกิดขึ้นอยางแนนอน ทานประธานดูสิครับวาวันนี้ มีรัฐมนตรีคนใดรับผิดชอบตอสภาบาง 
ณ ปจจุบันนี้ไมมีเลยครับ สถานการณของประเทศวิกฤติถึงขั้นที่มีคนนับหมื่นนับแสน
ชุมนุมกัน มีการเผยแพรขาวออกไปทั่วประเทศ ทั่วโลก คนเขากังวลสนใจวาจะเกิดปญหา
วิกฤติถึงขั้นเสียเลือดเนื้อเกิดขึ้นในประเทศหรือไม ทําไมเราไมใชเวทีรัฐสภาในการชวยกัน
แกไขปญหาประเทศ ทานประธานทราบเรื่องนี้ดี ผมทราบวาทานประธานเปนประมุข 
ฝายนิติบัญญัติ ทานประธานก็หวังที่จะเห็นฝายนิติบัญญัติเปนทางออกหนึ่งในการแกไข
ปญหาวิ กฤติ ป ระ เทศ  พวก เ รามี โ อกาสน อยมากครั บที่ จ ะซั กถามรั ฐมนตรี  
หรือนายกรัฐมนตรี ที่ผานมาเปนการสัมภาษณกันมากันไป แตไมมีประเด็นที่มาพูดจากัน
ตอหนาอยางที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ควรจะเกิด ทานประธานไมคิดหรือครับวาวิกฤติถึงขั้นนี้  
คนชุมนุมกันอยูนับหมื่นนับแสน มีการตั้งขอหากบฏแผนดินมันไมใหญถึงขั้นที่จะตอง 
มาถามเปนกระทูสดในสภาหรือครับ มีการอางวาทานนายกรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ 
ผมตรวจสอบแลวครับ แลวถาขาวไมผิดพลาดในเวลาถามกระทูสดกอนหนานี้ทาน
นายกรัฐมนตรีไปประชุมโผแตงตั้งโยกยายตํารวจครับ ผมถามวาโผแตงตั้งโยกยายตํารวจ
สําคัญกวาชีวิตคนไทยหรือเปลาครับ ทําไมไมมาตอบกระทูถามรับฟงความคิดความเห็น
ของทุกฝายที่หวังจะเห็นเหตุการณบานเมืองคลี่คลาย ------------------------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 



 ๑๒๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๕๓/๑ 
 
หรือจะรอใหตองมีเหตุการณนองเลือดกอน มีคนตายกอน อยากใหเกิดเชนนั้นหรือ  
อยากใหเปนเหตุการณแบบ ๖ ตุลาคม ป ๒๕๑๙ อยางนั้นหรือ นี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรี 
ตอบคําถามตอคนไทยทั้งประเทศ ผมถามในฐานะเปนตัวแทนปวงชนชาวไทย ผมจึง 
ไมเห็นดวยกับการเลื่อนกระทูถามสดนี้ออกไป และเรียกรองทานประธานวาตองเชิญ 
ทานนายกรัฐมนตรีมาตอบคําถามที่สภาวันนี้ครับ  
   เหตุผลขอที่ ๒ ทานประธานครับ เหตุผลที่จําเปนตองถามกระทูถามสดนี้ 
ก็เพราะวาวันนี้ เหตุการณคนชุมนุมไมใช เพิ่งเกิดขึ้นวันสองวันครับ มันเกิดขึ้นมา  
๙๐ กวาวันแลว เหตุการณมีที่มาที่ไป วันนี้มีความพยายามเบี่ยงเบนบิดเบือนประเด็น 
ที่เกิดขึ้นใหกลายเปนประเด็นขอกฎหมายวาใครผิดใครถูก แตเราละเลยที่จะพูดถึงสาเหตุ
อันสําคัญของปญหาที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเปนผูกอขึ้นทั้งสิ้น จะเปนเรื่องการเสนอ
แกไขรัฐธรรมนูญก็ดี จะเปนเรื่องของความหวั่นไหวของประชาชนในความไมโปรงใสของ
รัฐบาล เ ร่ืองของโปรเจกต (Project) ตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นก็ดี จะเปนเรื่องของการไมมี 
ธรรมาภิบาลในการแตงตั้งโยกยายผูคนที่ตองคุมหนวยงานหลัก ๆ อยางธนาคาร 
แหงประเทศไทย  หรือหนวยงานอยางตลาดทุนของประเทศก็ดี  ความหวั่นไหว 
ตอผลประโยชนทับซอนที่อาจนําไปสูการสูญเสียดินแดน หรือแมแตการพิทักษรักษา
สถาบันอันเปนที่เคารพยิ่ง ซึ่งทานนายกรัฐมนตรีก็ถูกขอครหาวาทานไปปกปองคนที่เขา
หมิ่นสถาบันที่เราเคารพนับถือ สถานการณอยางนี้นําไปสูการชุมนุม และวันนี้การชุมนุม
รัฐบาลแมปากจะบอกวาไมใชความรุนแรง แตมาตรการที่ใชในทางกฎหมายนั้นสูงสุด
อยางไมเคยมีปรากฏมากอน เปนการตอนมุมประชาชน สวนหนึ่งตองติดมุมและทําใหเขา
ตองหันหลังมาตอสูดวยการตั้งขอหากบฏในแผนดิน อยางที่ทานผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎรไดเรียนวาทานก็ไมเชื่อวาคนนับหมื่นนับแสนที่ชุมนุมเรียกรอง เห็นไมตรงกับ
รัฐบาลจะเปนกบฏแผนดินหรอกครับ แตการทําเชนนั้นเปนการบีบใหตองมาตอสู  
ผมไมอยากจะถามทานนายกรัฐมนตรีวานี่เปนความจงใจใหเกิดการปะทะกันใชหรือไม  
ผมก็อยากจะถามทานวา แลวทานจะมีมาตรการอยางไรที่หลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะ 
 



 ๑๒๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)              ณัฐชนก ๕๓/๒ 
 
เกิดขึ้น เพราะวันนี้เมื่อขาวเผยแพรออกไป คนที่เขาไมเห็นดวยกับรัฐบาล ไมเห็นดวยกับ 
วิธีการที่รัฐบาลใชในการไปตั้งขอหาที่รุนแรงเชนนั้น เพราะเขาก็เชื่อดวยความบริสุทธิ์ใจ
วาคนสวนนั้นก็หวงใยแผนดิน เขาก็หลั่งไหลกันมามากขึ้น ขาวคราวการปราบปรามตาง ๆ 
เกิดขึ้นตลอดเวลาครับ วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตองตอบคําถาม  
   ขอสุดทายทานประธานครับ ผมเปนหวงเรื่องนี้ก็เพราะวามีขาวตลอดเวลา
เมื่อวานนี้ครับ ทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทั้งคนซึ่งมีตําแหนงเปนรองโฆษก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ออกมาเอยอางวาพันธมิตรตองออกจากทําเนียบเพราะวันที่ 
๓๐ สิงหาคมที่จะถึงนี้มีพระราชพิธีสําคัญ ผมเองตองเรียนทานประธานครับวา ผมตอง
ถามทานนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนหัวหนารัฐบาล  เปนหัวหนารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย วาการที่ รัฐบาลเอยอางเรื่องพระราชพิธีในวันที่ ๓๐ เพื่อบีบให
พันธมิตรประชาชนที่ เขาจงรักภักดีตองออกจากทําเนียบนั้นเปนสิ่งบังควรหรือไม  
เพราะรัฐบาลเองก็มีการเตรียมแผน ๒ และมีการประสานงานกับหนวยงานบางหนวย 
ไวลวงหนาแลววาอาจจะตองเลื่อนออกไป หรืออาจจะตองเปลี่ยนสถานที่ และหนวยงาน
ที่วานั้นก็มีคําตอบชัดเจน ทานนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรูอยูแกใจยังมาเอยอางเรื่องนี้  
ผมไมตองอางวาหนวยงานไหน รัฐบาลและทานนายกรัฐมนตรีรูอยูแกใจ ความจริงนั้น
ปรากฏตรวจสอบไดจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการเอยอางของรัฐบาลวาเปน 
พระราชพิธีที่สําคัญ รัฐบาลก็ทราบดีวามีการประสานจากหนวยงานหนวยนั้นมาตั้งแต 
เชาเมื่อวานนี้ แตสิบโมงตํารวจยังแถลงอยู บายสองโมงรัฐมนตรีวาการระทรวงมหาดไทย
ยังเอยอางเรื่องของพระราชพิธี ผมเพียงแตจะถามวาทั้ง ๆ ที่รูอยูแกใจวามีแผน ๒ แลว
เปนการกระทําที่บังควรหรือไมที่คนในรัฐบาลออกมากลาวอางเชนนั้น เร่ืองนี้จะสําคัญ
ครับ เพราะวันนี้สถานีสื่อสารมวลชนในเครือขายรัฐบาลยังมุงนําเรื่องนี้มาโฆษณาอยู
อยางตอเนื่อง แลวเปนความพยายามที่ทําใหเห็นวากลุมคนที่เขาชุมนุมกันอยูในทําเนียบ
นั้นนอกจากผิดแลว ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๔/๑ 
 



 ๑๒๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๕๔/๑ 
 
ถาไมออกก็แปลวาไมจงรักภักดีดวย  เ ร่ืองนี้ ใหญครับ  กระทูถามสดเรื่องนี้ชาไป 
ถาไมไดถาม ณ วันนี้ แลวนายกรัฐมนตรีไมไดมา แลวเมื่อเหตุการณมันรุนแรงเกิดขึ้น
ประการใดก็ตาม ความเศราเสียใจที่จะเกิดขึ้นมันไมคุมกันหรอกครับ กับการที่รัฐบาลมี
ความพยายามที่จะปดหูปดตา แลวดําเนินการดวยความดื้อสวนตัว ดวยความคุมแคน
สวนตัว ที่จะจัดการกับคนโดยไมคํานึงถึงผลกระทบหรือวาความเสียหายที่มีอยูกับชาติกับ
ประเทศของเรา ผมถามใจทานประธานในฐานะเปนคนไทยคนหนึ่ง เปน ส.ส. คนหนึ่ง  
ซึ่งผมเชื่อวาทานรักแลวก็หวงใยประเทศและคนไทยวากระทูถามสดเชนนี้นายกรัฐมนตรี
ไมสนใจรัฐบาล ไมสนใจรัฐสภาไมไดรับความสนใจจากรัฐบาลเชนนี้ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสาทิตยครับ 
ก็บรรยายพอสมควร ฟงชัดแลวก็เวียนไปที่เดิม ผมวาพอแลวครับ เพราะวาตัวนายกเขาก็
ทําหนังสือมา ประธานก็ปฏิบัติตามขอบังคับอยูแลวนะครับ  เขาแจงวาขอเลื่อน 
แลวผมก็ใหทานพูดอยางเต็มที่อยูแลวครับ ผมวาพอสมควร เพราะวาเราเหลือราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสยีงประชามติที่รอเราอยูขางหนาครับ  
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ผมก็จะเรียนในตอนทายสุดครับวา 
ทานประธานเปนประมุขฝายนิติบัญญัตินะครับ เรามีหนาที่ของเราที่เราตองรับผิดชอบ 
ตอแผนดิน วันนี้คนไทยเขาเดือดรอนเปนหมื่นเปนแสนคน รอสภาเปนสวนหนึ่งที่จะตอง
หาทางออกใหกับประเทศ เราทําเฉยไมไดนะครับ เราตองมีมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง 
วันนี้พรรคการเมืองอยางประชาธิปตยของเรา เราก็ครุนคิดหาวิธีการที่ชวยเหลือคลี่คลาย
ปญหาสถานการณนี้ แตรัฐสภาตองเปดทางครับ เราจะยอมใหรัฐบาลทําอยางนี้กับสภา
ไมไดครับ ในฐานะเปนประมุขสภาทานตองมีความเขมแข็งตองเรียกรองศักดิ์ศรีของสภา
คืนมา เราจึงแกปญหาของชาติไดนะครับ ไมเชนนั้นผมคิดวาเราลมเหลวนะครับในการ 
ทําหนาที่ของเรา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมคิดอยูแลวนะครับ 
คิดวาจะทําอะไร แตตองไดรับความรวมมือจากพวกทานดวย ผมคนเดียวทําไมไดครับ  
จบกระทูสดแลวนะครับ มีการเลื่อนระเบียบวาระไปคราวหนา หรือวาทานไมติดใจ 
คราวหนาก็ไมเปนไร  



 ๑๒๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๕๔/๒ 
 
  ผมขอเรียนตอไปเรื่องสําคัญที่เราจะตองตอนรับสมาชิกใหมของเรา 
เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาวันนี้นะครับ มีผูลงชื่อเขารวมประชุม ๔๑๑ ทานนะครับ ก็ขอ
เชิญคุณละออง ติยะไพรัช ยืนขึ้นนะครับ  
  ตามที่ไดมีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนง
ที่วางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ จังหวัดเชียงราย  
เขตเลือกตั้งที่ ๓ ไดแก คุณละออง ติยะไพรัช สังกัดพรรคพลังประชาชนนั้น ซึ่งคุณละออง
ไดมารายตัวและอยูในที่ประชุมแลว ขณะนี้ผมก็ไดเชิญคุณละอองไดยืนขึ้นแลวนะครับ 
ขอใหคุณละอองไดปฏิญาณตนตามที่กระผมกลาวตอไปนี้ ขาพเจา 
  (นางสาวละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งใหม 
และไดมาประชุมวันนี้ไดยืนขึ้นและกลาวคําปฏิญาณตนตอที่ประชุมตามที่ประธานสภา
ผูแทนราษฎรไดกลาวนํา 
  “ขาพเจา (นางสาวละออง ติยะไพรัช) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและ 
ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมขอแสดงความยินดี
และขอตอนรับทานสมาชิกใหมนะครับ ขอขอบคุณแลวก็เชิญนั่งครับ  
   ตอไปนะครับ เปนระเบียบวาระที่ ๔.๒ นะครับ รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแลว  
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  ศิริลักษณ (๒) ๕๕/๑ 
 

การพิจารณาในวาระที่ ๒จะพิจารณาตั้งแตชื่อราง คําปรารภ แลวเรียง
ตามลําดับมาตรา และใหสมาชิกอภิปรายไดเฉพาะถอยคํา หรือขอความที่มีการแกไข
เพิ่มเติม หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือที่มีการสงวนความเห็นไว ทั้งนี้เวนแตที่ประชุม
จะลงมติเปนอยางอื่น อาศัยขอบังคับขอ ๑๒๙ นะครับ เชิญทานประธานแถลงครับ 

(คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 
นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานประธานแถลงครับ 

  นายวิทยา  บุรณศิ ริ  (ประธานคณะกรรมาธิการ )   :  กราบเรียน 
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่ เคารพ  กระผม  นายวิทยา  บุรณศิ ริ  ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ขอเรียนใหทานประธานสภาผูแทนราษฎรและทานสมาชิก
ทราบวา ตามที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  พ .ศ .  . . . .  
ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูเสนอ แลวตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ
พิจารณากําหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วันนั้น  บัดนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสร็จแลว จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอ 
ที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาตอไป ขอกราบขอบพระคุณครับ 
   (การประชุมดํ า เนินมาถึ งตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เชิญทานเลขาธิการดําเนินการตอครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ชื่อรางพระราชบัญญัติ ไมมีการแกไข คําปรารภ  
 



 ๑๒๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  ศิริลักษณ (๒) ๕๕/๒ 
 
ไมมีการแกไข มาตรา ๑ มาตรา ๒ ไมมีการแกไข มาตรา ๒/๑ คณะกรรมาธิการ 
เพิ่มขึ้นใหม 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ไมมีเปนอันวาที่ประชุมมีมติเห็นดวยกับที่คณะกรรมาธิการแกไขนะครับ เชิญทาน
เลขาธิการตอครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๓ มีการแกไข  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
มีทานใดติดใจไหมครับ ไมมีนะครับ เปนอันวาเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการแกไขครับ 
เชิญทานเลขาธิการตอครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร )   :  มาตรา  ๔  ไม มีการแกไข  สวนที่  ๑  บททั่วไป  
ไมมีการแกไข มาตรา ๕ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตติ 
ขอสงวนคําแปรญัตติ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผูสงวนคําแปรญัตติครับ มีทานใดติดใจไหมครับ คุณสุขุมพงศครับ ไมติดใจนะครับ  
คุณอภิชาตใชไหมครับ 
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปตย  ผมไดขอแปรญัตติไว ในมาตรา  ๕  
ใหเพิ่มขอความวา ในกรณีที่จะดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑)  
ใหนายกรัฐมนตรีแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกัน 
ของรัฐสภา เพื่อฟงความเห็นตามมาตรา ๑๗๙ กอนประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมี
การออกเสียงประชามติ การที่นายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นเพื่อจะลงประชามตินะครับ 
  



 ๑๒๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                  ศิริลักษณ (๒) ๕๕/๓ 
 
อยางนอยที่สุด ผมคิดวาจําเปนที่นายกรัฐมนตรีจะตองฟงความคิดเห็นของฝายตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของใหรอบคอบ และผมก็มองเห็นวาในประเด็นปญหาที่จะตองมีการลงประชามตินั้น 
แสดงวาตองเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องที่คนในบานเมืองจําเปนจะตองรับรู และจะตอง 
รวมกันหาทางออก การใชมาตรการในการลงประชามติก็คงเกิดขึ้นเพราะวาคนในสังคม
คงจะไมมีทางออกแลวคงจะมีทางเลือกอยูแค ๒ ทางเทานั้น ----------------------------------- 
 

- ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๕๖/๑ 
 
ไมซายก็ขวา ไมหนึ่งก็สอง แตผมคิดวาในกระบวนการแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม
ยังมีทางออก ก็คือรัฐสภา กอนที่นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจทําประชามติ เราอาจจะ
ประหยัดงบประมาณของแผนดินได โดยการที่นายกรัฐมนตรีนําเรื่องนั้นเขามาหารือ 
ในที่ประชุมรัฐสภาเสียกอน เพื่อจะฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๗๙ ซึ่งนายกรัฐมนตรี
สามารถทําไดอยูแลว ในขอกําหนดเขาบอกวา ใหนายกรัฐมนตรี ในรางเดิมนะครับ 
บอกใหนายกรัฐมนตรีแจงไปยังประธานรัฐสภา อาจจะแจงไปยังประธานรัฐสภา อาจจะ
แจงไปยังประธานวุฒิสภา เพื่อขอความเห็นกอนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจจะทําหรือไมทําก็ไดเปนสิทธิของนายกรัฐมนตรี เมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีใหทําประชามติแลว ซึ่งผมคิดวากระบวนการเชนนี้มันไดรับขั้นตอนการฟง
ความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวของ หรือฝายตาง ๆ ในสังคม ผมเชื่อม่ันวารัฐสภาเปน 
ที่ประกอบของบุคคลที่มีความหลากหลาย เมื่อมีประเด็นปญหาจะตองชี้ขาดกันวา 
จะตองทําประชามติกัน ผมเชื่อม่ันวาคนในรัฐสภาฟงเรื่องนี้อยู และมีความคิดความอาน 
ถานายกรัฐมนตรีจะใชเวลาสักนิดหนึ่งเขามาฟงความเห็นในสภาผูแทนราษฎรในรัฐสภา 
ซึ่งเปนที่ประชุมรวมกันของสมาชิกวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอันเปนผูแทนปวงชน 
ของประเทศนี้ อาจจะทําใหนายกรัฐมนตรีตัดสินใจหาทางออกไดโดยไมจําเปนตองฟง
ประชามติ มีทางออกใหกับรัฐบาลได นี่คือประเด็นปญหาที่ผมจะนําเสนอ เพราะฉะนั้น
การที่บรรจุไวใหนายกรัฐมนตรีแจงไปยังประธานรัฐสภา ขอใหเปดอภิปรายทั่วไป 
ในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา เพื่อฟงความเห็นตามมาตรา  ๑๗๙ กอนประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามตินั้น จะเปนหลักประกันในการทําให 
การออกเสียงประชามติมีความรอบคอบมากขึ้น หากวานายกรัฐมนตรีฟงในที่ประชุม
รัฐสภาแลว แลวเห็นวาก็ยังหาทางออกไมได นั่นแหละครับ นายกรัฐมนตรีถึงจะ 
ไปออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ทานประธานคณะกรรมาธิการไดขอใหเจาหนาที่แจกเอกสาร เปนตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติทั้ง ๒  ฉบับ คือฉบับที่  กกต .  เสนอ  และฉบับที่คณะกรรมาธิการ 
ขอแกไข ผมอนุญาตใหเจาหนาที่แจกไดครับ เชิญเจาหนาที่แจกเอกสารดวยครับ  



 ๑๓๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๕๖/๒ 
 
ผูสงวนคําแปรญัตติทานอื่นมีทานใดจะอภิปรายไหมครับ ทานอาจารยดอกเตอรผุสดี 
ตามไท ครับ 
  นางผุสดี  ตามไท  (แบบสัดสวน )   :  ขอบพระคุณคะ  กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน ผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบบสัดสวน
พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ดิฉันอยากจะขออนุญาตอยางนี้ เขาใจวาตอนนี้ดิฉัน
จะอภิปรายในวรรคตอไปไดใชไหมคะ ในมาตราเดียวกันนะคะ ที่กําหนดไววาการจัดใหมี
การออกเสียงดังกลาวจะกระทําทั่วราชอาณาจักร หรือกระทําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปน 
การเฉพาะ ตรงนี้ทานประธานคะ ดิฉันขออนุญาตสงวนคําแปรญัตติไวดวยเหตุผล 
ในประการที่ ๑ คลายคลึงกับที่ทานอภิชาต ศักดิเศรษฐ ไดกรุณาชี้แจงไป นั่นก็คือ 
เร่ืองของวิธีคิดในเรื่องของการทําประชามติ ดิฉันคิดวาไมใชเราจะทําไดกันพร่ําเพรื่อ 
เพราะวาการทําประชามตินั้นไมวาจะเปนประเทศไหนในโลกนะคะ เขาก็ทําในเรื่องของ
สําคัญ ๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนเรื่องของรัฐธรรมนูญ เร่ืองของการแบงแยกดินแดน ซึ่งจําเปน
จะตองถามประชาชนนะคะ แตดิฉันคิดวาถาหากจําเปนจะตองทําประชามติก็นาจะเปน
เรื่องที่เปนเรื่องใหญ แลวก็ตองใหประชาชนทั่วราชอาณาจักรนั่นแหละคะเปนคนมีสวนรวม
การที่จะไปกระทําในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเปนการเฉพาะ เชนหมูบาน เชนตําบล ดิฉันคิดวา
ไมใชเปนเรื่องที่ควรจะกระทํา แลวก็เปนการดําเนินการที่อาจจะไมคุมคาดวย จึงได 
ขออนุญาตสงวนคําแปรญัตติ คือตัดวรรคหลังนั้นออกเลย เหลือเพียงการออกเสียง
ประชามตินั้นตองกระทําทั่วราชอาณาจักร ขอบพระคุณคะ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เชิญทานคณะกรรมาธิการครับ ทานสุทธิพลครับ 
 

- ๕๗/๑ 
 
 
 



 ๑๓๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๕๗/๑ 
 
  นายสุทธิพล ทวีชัยการ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมาธิการและโฆษกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 
ขอกราบเรียนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการขอแปรญัตติของทานอภิชาต ศักดิเศรษฐ ดังนี้ครับ
ในสวนของตัวรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนการรางพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ 
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนดุลยพินิจของ 
ทานนายกรัฐมนตรีในกรณีที่หากวา ครม. เหน็วากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให มีการออกเสียงประชามติ ได  ดังนั้ นในร างจึ งกํ าหนดให เปนดุลยพินิจของ 
ทานนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ ครม. อาจจะปรึกษาตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
และประธานวุฒิสภา ถาเราแกขอความกําหนด บังคับใหทานนายกรัฐมนตรีนั้น 
ตองแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา  
เพื่อฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๗๙ กอนประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียง
ประชามติก็จะเปนการกําหนดบทบัญญัติที่เกินเลยไปจากขอบเขตของบทบัญญัต ิ
ในรัฐธรรมนูญ ดวยเหตุนี้ในถอยคําของรางพระราชบัญญัติของเราก็เลยใชถอยคํา 
ในลักษณะที่ใหเปนดุลยพินิจของทานนายกรัฐมนตรี 
   สําหรับประเด็นที่ ๒ ในสวนของทานผุสดี ตามไท เปนกรณีที่อยากให 
แกไข  ขอความใน (๓) ซึ่งตองเรียนนิดหนึ่งนะครับอยากใหทานไดพิจารณาในสวนของ
ตารางที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญไดแจกทานสมาชิก ในสวน (๓) ของรางที่ กกต. 
เปนผูเสนอ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติแกไขโดยตัดขอความใน (๓) ออกทั้งหมดดวย
เหตุผลที่ระบุไวก็คือวา ในขอความใน (๓) เดิมไดบัญญัติใหทานนายกรัฐมนตรีนั้น 
ใชดุลยพินิจเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่เฉพาะและทั่วราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการเห็นวา
เกี่ยวกับพื้นที่การจัดทําประชามติในพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่การจัดการออกเสียงประชามติ
ของทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘๗ อาจขัดแยงกับพื้นที่การออกเสียงประชามติ 
ในระดั บชาติ ได  และการจั ดทํ าร างพระราชบัญญัติ ฉบั บนี้ ต องมี บทบัญญัติ รองรับ 



 ๑๓๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๕๗/๒ 
 
การออก เสี ยงประชามติตามรั ฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๘๗  ด วย  เพราะฉะนั้ น 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่และตัวผูมีอํานาจจัดการ 
ออกเสียงประชามติทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น โดยแยกออกจากกันอยางชัดเจน  
ที่ประชุมจึงมติตัดความ (๓) ออกทั้งหมดเพื่อไมใหเกิดปญหาการตีความเกี่ยวกับ 
เร่ืองพื้นที่และผูมีอํานาจประกาศออกเสียง โดยแกไขขอความของวรรคสองใหครอบคลุม
ถึงการจัดใหมีการออกเสียงประชามติในระดับทองถิ่นเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว พรอมกันนี้
คณะกรรมาธิการก็ไดเพิ่มความวรรคสามขึ้นใหมใหหนวยงานของรัฐที่ รับผิดชอบ 
ในเรื่ องการจัดทําประชามติ มีหนาที่ ใหขอ มูลเพื่อความสมบูรณในทางปฏิบัติ  
ทั้งนี้เพื่อความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๕ วรรคหา ดวยครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
มีผูสงวนคําแปรญัตติยังติดใจไหมครับ คุณอภิชาตครับ 
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาที่เคารพ กระผม อภิชาต ศักดิเศรษฐ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ผมได
เขาไปชี้แจงประกอบคําแปรญัตติในที่ประชุมคณะกรรมาธิการมาครั้งหนึ่งแลว แลวก็ 
ไดรับคําชี้แจงในลักษณะเชนนี้ แตวาผมก็ยังมีความเห็นที่ยังไมเคลียรกับคําชี้แจงนี้ 
เนื่องจากวาในมาตรา ๕ ที่บอกวา------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           สุทธิกานต ๕๘/๑ 
 
ในการดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ความของมัน 
ก็คือวา คือการทําประชามติในกรณีที่เห็นวากิจการเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย
ของประเทศชาติหรือประชาชน ประเด็นของมาตรา ๑๖๕ (๑)  คืออันนี้ครับเปนประเด็น 
หลังจากนั้นในรัฐธรรมนูญนี้ เขียนบอกวา นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี อาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได นั่นเปนกระบวนการที่ตอเนื่องจาก
ประเด็นหลักของรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นเพื่อใหเกิดความสมบูรณครับทานประธาน  
เมื่อมาตรา ๕ ไลวงเล็บมาแลว (๑) (๒) มาเรียบรอยแลวนี้ ผมถึงตองการจะเติมเขามาอีก
วรรคหนึ่ง เปนวรรคสอง เพื่อจะบอกวาในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๕ (๑) นี้ก็คือ 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชนนั้น แทนที่จะไลตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ทั้งหมด ก็คือให
นายกรัฐมนตรีมาปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา แลวไปประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษานี้ กระบวนการตอจากนั้นนายกรัฐมนตรีใชมาตรา ๑๗๙ ก็คือ 
การหารือกับที่ประชุมรัฐสภา เพราะในมาตรา ๑๗๙ นี้ระบุวา ในกรณีที่มีปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความเห็นของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภา
ขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ซึ่งการขอเปดประชุม 
ในลักษณะเชนนี้ก็ไมตองมีการลงมติ แตนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะไดรับฟงความเห็น
ของสมาชิก รัฐสภาในเรื่องที่ มันเกี่ยวของกับผลประโยชนของพี่นองประชาชน  
ของประเทศชาติ  ซึ่ งอาจกระทบถึงผลประโยชนได เสียของประเทศชาติตามที่
นายกรัฐมนตรีมีดําริ แลวก็ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหทําประชามติ ผมคิดวา
ถาเราไดผานกระบวนการที่ประชุมของรัฐสภาแลวนี้ผมยังเชื่อม่ันวาสามารถที่จะหาทาง
คลี่คลายปญหาวิกฤติ หรือวาปญหาความคับของใจที่คณะรัฐมนตรีไมสามารถตัดสินใจได 
สามารถลุลวงไดโดยไมตองทําประชามติใหเกิดความแตกแยก ใหเกิดปญหาที่จะติดตาม
มาขางหลังอีกมากมาย เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือประเด็นวามาตรา ๑๖๕ (๑) นี้ 
 



 ๑๓๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)           สทุธิกานต ๕๘/๒ 
 
ก็ไมไดขัดแยงกับมาตรา ๑๗๙ และถาเขียนไวอยางนี้จะทําใหเกิดความรอบคอบและ
สามารถที่จะคลี่คลายปญหาของบานเมืองได กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
กรรมาธิการ นายแพทยชลนานครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
ชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนาน ในนาม
กรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานตอบขอคําถามของทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติกรณีที่ทานไดเสนอคําแปรญัตติและสงวนคําแปรญัตติในมาตรา  ๕  
โดยเพิ่มในวรรคสอง ไดเขียนวากรณีจะดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑)  
ของรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรีแจงไปยังประธานสภาขอใหเปดอภิปรายทั่วไป 
ในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๗๙ กอนประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ใหมีการออกเสียงประชามติ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน
ไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรติ นะครับในการจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ เปนไปตามมาตรา ๑๖๕ ตามที่ทานเลขาธิการ
ทานโฆษกกรรมาธิการไดกรุณาชี้แจงไป นั่นประการที่ ๑  นะครับเราคํานึงถึงมาตรา ๑๖๕ 
เปนหลัก 
  ประการที่ ๒ เราไดมาดูคําแปรญัตติของทานสมาชิก ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
แลวมีมาตราที่เกี่ยวของอยู ๒ มาตรา ก็คือมาตรา ๑๗๙ ที่ทานไดยกขึ้นนะครับกรณี 
จะเปดอภิปรายทั่วไป และมาตรา ๑๓๖ กรณีที่จะมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา  
กรณีมาตรา ๑๗๙ ถาจะเอาเหตุผลเรื่องที่กระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติ 
หรือประชาชนผูกโยงไปมาตรา ๑๗๙ ในกรณีที่มีความสําคัญหรือมีความจําเปนเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินนะครับ อาจจะยึดโยงผูกโยงกันได---------------------------------- 
 

- ๕๙/๑ 
 
 



 ๑๓๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๙/๑ 
 
แตกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพนะครับ  การที่ทานนายกรัฐมนตรี 
โดยมาตรา ๑๖๕ เห็นวากิจการใด เร่ืองใดอาจกระทบถึงผลประโยชนของประเทศชาติ  
เปนสิ่งที่จําเปนจะตองขอความเห็นของพี่นองประชาชนคนทั่วไปทั้งหมดที่มีสิทธิ 
ออกเสียงในการเลือกตั้งเพื่อใหความเห็น แลวก็ประกอบกับการที่จะพิจารณาดําเนินการ
ตอไป ตรงนั้นอาจจะผูกโยงยึดโยงกันไดสําหรับ ๒ มาตรานี้ แตวากราบเรียนทานประธาน
ดวยความเคารพนะครับ ในมาตรา ๑๓๖ ที่วาดวยเรื่องการประชุมรวมกันของรัฐสภา  
มีทั้งหมดในมาตรา ๑๓๖ ผมขออนุญาตทานประธานไดอานในที่ประชุม ในกรณี
ดังตอไปนี้ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน ตั้งแต (๑) ถึง (๑๖) รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๓๖ ไมได 
ใหอํานาจเกี่ยวกับเร่ืองของการออกเสียงประชามติไวเลย เพราะฉะนั้นขออนุญาต 
กราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ถึงแมความปรารถนาดี 
ของทานที่อยากจะเห็นการประชุมรวมกัน  การอภิปรายทั่วไปของรัฐสภา  นาจะ 
กอประโยชนในการที่จะตัดสินกอนที่จะมีการประชามติ แตวาวัตถุประสงคและเปาหมาย
มันตางกัน รัฐธรรมนูญไมไดใหอํานาจไวในการที่จะนําเอาประเด็นวาจะทําประชามติ
หรือไม ไปเปนขอตัดสินในการอภิปรายทั่วไป ก็ขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน 
ไปยังเพื่อนสมาชิกครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
มีสมาชิกทานใดยังติดใจสงสัยไหมครับ คุณอภิชาตครับ 
  นายอภิ ช าต  ศั กดิ เ ศ รษฐ  (นค รศ รี ธ ร รม ร าช )   :  ก ร าบ เ รี ย น 
ทานประธานสภาที่ เคารพ  กระผม  อภิชาต  ศักดิ เศรษฐ  ส .ส .  นครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปตย  ผมคิดวาในมาตรา  ๑๓๖  ถาผมระบุ ไว ในมาตรา  ๕  ของ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ แลวก็โยงไปถึงมาตรา ๑๗๙ มันก็เขากับมาตรา ๑๓๖ อยูแลว 
ในมาตรา ๑๓๖ (๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๙ ซึ่งก็ไมขัดอยูแลว สามารถ
ที่จะทําได ประเด็นที่ชี้แจงมาก็ยังไมทําใหผมมีความรูสึกมั่นใจวา การที่จะขอประชามติ
กับพี่นองประชาชนทั่วประเทศตามมาตรา ๑๖๕ (๑) จะเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แลวก็ 
จะมีความละเอียดรอบคอบเพียงพอ ผมจะมั่นใจไดอยางไรครับวา นายกรัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและ 



 ๑๓๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๕๙/๒ 
 
ประธานวุฒิสภา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได 
นายกรัฐมนตรีอาจจะปรึกษาหรือไมปรึกษาก็ได นั่นก็แปลความวา สภาผูแทนราษฎร  
วุฒิสภา ไมไดอยูในสายตาของนายกรัฐมนตรีก็ได เพราะรัฐธรรมนูญเขียนวา อาจ แตถา
ไปเขียนไวในกฎหมายรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เขียนไวในรางกฎหมาย 
ฉบับนี้ วาใหนายกรัฐมนตรีตองมาหารือกับที่ประชุมของรัฐสภา เพราะเปนการผูกมัด 
วานายกรัฐมนตรีตองมาฟงความเห็นที่รอบคอบจากพี่นอง จากตัวแทนของปวงชน 
ชาวไทย นี่เปนหลักประกัน แตถาปลอยไวตามมาตรา ๑๖๕ (๑) นายกรัฐมนตรีไมมีทาง
จะมาหารือกับประธานสภาผูแทนราษฎร เพราะไมมีความจําเปน ไมเห็นความจําเปน  
ไมมีทางที่จะมีหลักประกันวาจะไปหารือกับประธานวุฒิสภา และถามีการไปหารือจริง ๆ 
ถามวาตัวประธานสภาผูแทนราษฎร ถามวาตัวประธานวุฒิสภาเปนตัวแทนความรูสึก 
นึกคิด เปนตัวแทนของเหตุผลของแตละฝายในสภาแหงนั้น ๆ จริงหรือไม นี่คือประเด็น
ปญหาที่ผมตองการใหรอบคอบ ถาคณะกรรมาธิการยืนยันในจุดนี้ได ผมก็พรอมที่จะ 
ฟงความเห็นและยอมรับความเห็นของทาน  แตวาที่ทานชี้แจงมา  ผมก็ยังสงสัย 
ในประเด็นเหลานี้ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
มีทานกรรมาธิการทานใดจะชี้แจงไหมครับ ไมมีนะครับ สมาชิกทานใดยังติดใจอยูอีกไหม 
ถาไมมีสมาชิกทานใดติดใจก็เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้เห็นชอบกับที่คณะกรรมาธิการ 
แกไขนะครับ เชิญทานเลขาธิการดําเนินการตอครับ คุณอภิชาต เชิญครับ 
 

- ๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๖๐/๑ 
 
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :
รวมทั้งผูเสนอการแปรญัตติดวยครับ ยังมีทานใดติดใจไหมครับ 
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  ก็ผมไดแจงกับที่ประชุมวา
ผมยังติดใจอยูรอใหคณะกรรมาธิการชี้แจงใหเกิดความมั่นใจวากระบวนการที่ผมได
นําเสนอเมื่อสักครูนี้มีหลักประกันวานายกรัฐมนตรีที่จะฟงความเห็นของตัวแทนของ
สมาชิกรัฐสภาไดอยางรอบคอบ ถาไมมีเนื้อหาตามที่ผมไดแปรญัตติไว 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เมื่อสักครูไดถามวามีกรรมาธิการทานใดจะชี้แจงไมมีนะครับ ตอนนี้มีแลว เชิญครับ 
  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงวาความปรารถนาดีของ
ทานผูแปรญัตติ ทานประธานครับคณะกรรมาธิการไดเขาใจเปนอยางดีครับ แตวา 
ติดปญหาในเงื่อนไขของตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญใน  (๑) นั้น 
ไดกําหนดเงื่อนไขในการทําประชามติไวชัดเจนแลววาทําไดอยางไรบาง  ก็คือ 
ใหทานนายกรัฐมนตรีนั้นปรึกษากับประธานสภาและก็ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ใหมีการออกเสียงประชามติ นั่นคือเงื่อนไขหรือหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญวางไวสําหรับ 
การจัดทําประชามติ การเขียนขอความนอกเหนือไปจากที่ (๑) ของมาตรา ๑๖๕  บัญญัติ
เทากับเปนการเพิ่มเติมเงื่อนไขในสิ่งที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติไวและกลายเปนขอจํากัด 
ในการทําประชามติเกิดขึ้น นอกเหนือจากกรอบที่ รัฐธรรมนูญใหไว สิ่งตรงนี้ทําให
คณะกรรมาธิการเห็นวาถาเติมขอความแลวมันจะเกิดการขัดตอบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญขึ้นกฎหมายนี้ก็จะเกิดปญหาขึ้น สวนขอที่กังวลใน (๑) ที่รัฐธรรมนูญเขียนวา
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาและก็มีขอกังวลวา 
ถาเชนนั้นแลวนายกรัฐมนตรีไมปรึกษาก็ไดใชหรือไม กราบเรียนอยางนี้ครับวาขอความ 
ใน (๑) ถาอานขอความเต็มขอความนั้นจะไดวานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติ คําวา อาจ ในที่นี้นั้นจะตองไปเชื่อมโยง 



 ๑๓๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๖๐/๒ 
 
กับคําวา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นหมายความวากระบวนการจัดทํา
ประชามติตามรัฐธรรมนูญของมาตรา ๑๖๕ (๑) นั้น นายกรัฐมนตรีจะตองปรึกษากับ
ประธานสภาเมื่อเห็นชอบรวมกันแลวจึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียง
ประชามติ คงอานเฉพาะขอความวา อาจ คําเดียวไมไดตองอานขอความทั้งหมดของเขา 
อาจปรึกษาเพื่ออะไร อาจปรึกษาเพื่อทําประชามติ ขอความทั้งหมดมันจะเปนลักษณะนั้นครับ 
ก็เลยกราบเรียนชี้แจงวาโดยเงื่อนไขของมาตรา ๑๖๕ (๑) นั้น นายกรัฐมนตรีจะตองปรึกษากับ
ประธานสภาผูแทนราษฎรกับประธานวุฒิสภากอนจะประกาศราชกิจจานเุบกษาครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณอภิชาต ครับ 
  นายอภิชาต  ศักดิ เศรษฐ  (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานครับ 
อีกนิดเดียวครับ ผมเขาใจนะครับ แตผมไมอาจจะตีความอยางที่ทานกรรมาธิการชี้แจง 
มาได อาจปรึกษาหรือไมอาจปรึกษาก็ได เมื่อมีความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวก็
สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงได นี่คือประเด็นปญหา ผมคิดวา
เร่ืองนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญ แลวก็ถาเกิดไมมีหลักประกันในเรื่องนี้ไมมีหลักประกันวา
นายกรัฐมนตรีจะสามารถทําตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญครบถวนแบบนี้ไดก็จะ 
เปนปญหาในอนาคต ซึ่งผมก็อยากจะใหที่ประชุมแหงนี้ไดพิจารณากันโดยรอบคอบ  
คือถาสามารถบรรจุเนื้อความที่ผมแปรญัตติไดก็จะเปนประโยชนแลวก็จะไมเกิดปญหา
เร่ืองนี้ในอนาคต ก็ฝากเรื่องนี้ไวครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :
กรรมาธิการครับ ไมมีอะไรเพิ่มเติมนะครับ เปนอันวาคุณอภิชาตยังติดใจใชไหมครับ  
ถาอยางนั้นก็จะตองขอที่ประชุมลงมตินะครับ ขอเชิญสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติครับ 
ขอเชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมเพื่อลงมติครับ  

- ๖๑/๑ 
 
 
 



 ๑๓๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๖๑/๑ 
 
  (พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
กอนจะลงมตินะครับ เนื่องจากวาเปนพระราชบัญญัติที่สําคัญ ผมจะขอตรวจสอบ 
องคประชุมดวยนะครับ ขอเชิญทานสมาชิกที่อยูภายนอกเขาหองประชุมเพื่อลงมติ 
นะครับ ผมจะขอตรวจสอบองคประชุมนะครับ ขอความกรุณาสมาชิกทุกทานไดเสียบบัตร 
แลวก็กดแสดงตนดวยครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ขอเชิญครับ มีทานผูใดที่ยังไมไดกดบัตรแสดงตนหรือยังกดไมไดกรุณายกมือดวยนะครับ 
เจาหนาที่ชวยเขาไปดูดวยครับ  ขอเชิญทานเลขาธิการตรวจสอบจํานวนผูเขาประชุมครับ 
ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขาหองประชุมครับเพื่อเตรียมลงมตินะครับ เพราะวาขณะนี้
จํานวนสมาชิกที่เขาประชุมยังไมถึงองคประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๖๑/๒ 
 
  ขอเชิญสมาชิกที่อยูหองกรรมาธิการทุกทานดวยนะครับ ขอใหกดบัตร
แสดงตนใหมอีกครั้งหนึ่งครับ กดบัตรแสดงตนดวยนะครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
มีทานใดยังไมไดกดบัตรแสดงตนกรุณายกมือใหเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกหรือ
แกไขใหดวยนะครับ ทานเลขาธิการนับจํานวนองคประชุมครับ ขณะนี้มีผูเขารวมประชุม
ทั้งหมด ๒๕๔ ทานนะครับ ครบองคประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 เพทาย ๖๑/๓ 
 
  ตอไปจะเปนการลงมตินะครับ ผมจะถามสมาชิกทุกทานนะครับวา 
มีผูขอแปรญัตติไวคือ  คุณอภิชาต  ศักดิ เศรษฐ  ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยกับ 
การแปรญัตติของ คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ ใหกดปุม เห็นดวย ถาทานใดเห็นดวยกับรางที่
คณะกรรมาธิการแกไขเดิมใหกดปุม ไมเห็นดวย ครับ ขอเชิญลงมติครับ ทวนอีกครั้งนะครับ 
ถาสมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําแปรญัตติของคุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ ใหกดปุม เห็นดวย 
ทานใดเห็นดวยกับรางที่คณะกรรมาธิการแกไขใหกดปุม ไมเห็นดวย ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
มีสมาชิกทานใดยังไมไดลงมติหรือเครื่องขัดของบางไหมครับ ไมมีนะครับ ปดการลงมติ
ทานเลขาธิการนับคะแนนครับ จํานวนผูเขาประชุม ๒๗๙ ทานนะครับ เห็นดวยกับ 
ผูแปรญัตติ ๘๙ ทาน ไมเห็นดวยก็คือเห็นดวยกับรางที่คณะกรรมาธิการแกไข ๑๘๗ ทาน 
งดออกเสียง ๓ ทาน เปนอันวาที่ประชุมแหงนี้มีมติเห็นดวยกับรางที่คณะกรรมาธิการ
แกไข 
 

- ๖๒/๑ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)               ลักขณา ๖๒/๑ 
 

เชิญทานเลขาธิการดําเนนิการตอครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบตัิหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๖ มีการแกไข 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
มีทานใดติดใจไหมครับ ไมติดใจ เปนอันวาเห็นดวยกับรางของคณะกรรมาธิการนะครับ 
ดําเนินการตอครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบตัิหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๖/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีทานใดติดใจนะครับ เปนอันวาที่ประชุมเห็นดวยกับรางของคณะกรรมาธิการครับ 
  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๗ ไมมีการแกไข  มาตรา ๘ มีการแกไข  
มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผูสงวนคําแปรญัตติ รอยโท ดอกเตอรกุเทพ ใสกระจาง ทานไมไดแปรญัตติไวใชไหมครับ 
แตขอใชสิทธิ เพราะฉะนั้นตองขอผูแปรญัตติกอนนะครับ มีทานผูแปรญัตติทานใด 
ยังติดใจและตองการอภิปรายไหมครับ ขอเชิญคุณสุนัย จุลพงศธร ครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ กระผม สุนัย  
จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนจากจังหวัดนครสวรรคของพรรค 
พลังประชาชน กระผมไดแปรญัตติไวในมาตรา ๘ แตขอประทานโทษ กระหืดกระหอบ 
นิดหนึ่ง ประชุมกรรมาธิการอยูเลยรีบวิ่งมา ตามมาตรา ๘ นั้นมันเปนเรื่องของการ 
ออกเสียงประชามติ ซึ่งถือวาเปนมาตราหัวใจของการลงประชามติ โดยความเขาใจ
พื้นฐานของการลงประชามติ ซึ่งดูจากการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้  
ปรากฏวาก็ใชเสียงขางมาก แตพอมาเปนรางของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนรางของ 
ทาง กกต. ก็เกิดเปนขาวสารกันตั้งแตตน กระผมเองก็ติดตามขาวนี้มาโดยตลอด ในขณะ
ที่ยังไมเห็นรางกฎหมายเขามาวาระ ๑ ก็ไดแตตั้งขอสงสัยวาจะเกิดจริงหรือที่วาการ 



 ๑๔๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๖๒/๒ 
 
ลงประชามติครั้งนี้ไมไดใชหลักการทั่วไปเหมือนคราวโหวต (Vote) รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ 
คราวที่แลว นั่นคือการแกไขรัฐธรรมนูญนั้น ตามขาวบอกวาจะตองใชเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 
หมายความวาตองมีประชาชนมาลงคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งถึงจะแกได ผมวาถา 
เปนอยางนั้นก็เทากับปดประตู เพราะเปนที่รูกันวาการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งก็ดี  
สวนใหญตองเทียบกับการเลือกตั้งนะครับ เพราะวาเราไมเคยมีการลงประชามติกันเลย 
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย เมื่อเปรียบเทียบดูกับการลงคะแนนเสียงทั่วไป สวนใหญ
ประชาชนมาลงไมคอยถึงครึ่ง ก็ยังคิดวาเปนเรื่องที่ทาง กกต. ขอประทานโทษครับ  
คร้ังแรกเขาใจเชนนั้นวา กกต. วางกับดักหรือนี่ ผมจึงแปรญัตตินี้เขาไป แลวก็ติดตามเรื่อง 
แตก็ไดรับทราบ ตองกราบขอบพระคุณนะครับ เจาหนาที่ กกต. ก็ไดใหความรูวา ทานมิได
มีเจตนาอื่น แตทานไดทําตามในรัฐธรรมนูญ เมื่อเปนอยางนั้น ผมไดรับฟงคําชี้แจงแลว  
ก็อยากจะใหมีการทําความเขาใจเสียใหชัดเจนวาควรจะเปนอยางไร  
   ประการแรก ในมาตรา  ๘ ตามเสียงของกรรมาธิการสวนใหญนั้น พออาน
แลวยังสับสนอยูเลยครับ ไดรับฟงคําชี้แจงจากทางกรรมาธิการ ก็ตองกราบขอบพระคุณวา 
เขาใจแตมาอานดูโดยตรง ถาคนทั่วไปอานแลวมันจะสับสนกัน ดังนั้นในประเด็นแรกนี้  
ก็อยากจะใหทานกรรมาธิการชวยชี้แจงสักนิดเถอะครับ ใหเพื่อนเราไดเขาใจกัน  
  ประการที่สอง ผมบอกวาการที่มีรัฐธรรมนูญเขียนไวเชนนั้น ผมยังไมเห็นดวย 
เพราะมีลักษณะกํากวม ดังนั้นอะไรที่มันกํากวมนั้น จริงอยูครับจะตองมีการตีความ 
โดยศาลรัฐธรรมนูญ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๖๓/๑ 
 
แตในเบื้องตนเราในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีหนาที่ในการพิจารณาเรื่อง
กฎหมายนั้นเราก็อานกฎหมายก็พอเขาใจ ก็ยังถามทานวาถาเปนอยางนั้น ถาเกิดสภาเขา
เห็นวามาตรานี้ควรใชหลักการทั่วไปและเห็นวารัฐธรรมนูญนั้นไมนาจะขัดเขาก็จะลง
ประชามติตามราง ตามการแปรญัตติของกระผม มันก็นาจะทําใหกฎหมายนี้ไมนาจะมี
ปญหา ตามรางที่กระผมเสนอไปนั้นก็คือเปนรางเดิมตามพระราชบัญญัติฉบับเกาการลง
ประชามติเดิมนะครับ ก็คือการออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิ 
ออกเสียง หากปรากฏวาผูออกเสียงโดยเสียงขางมากใหความเห็นชอบใหถือวาประชาชน
โดยเสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเร่ืองที่ขอจัดทําประชามตินั้น ก็คือตรงไปตรงมาครับ 
ใชเสียงขางมากเปนหลักเลย ไมตองมาพูดถึงวาจํานวนประชากรที่จะมีสิทธิลงคะแนน 
ไดเทาไรไมพูดถึงกัน นี่ผมก็เลยขอแปรญัตติอยางตรงไปตรงมาแบบที่เคยทํามาแลวเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติ และกระผมก็ยังเชื่อวาไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ กระผมจึงขอถามทาน 
๒ ประเด็นนะครับเพื่อที่จะไดใหทานเพื่อนสมาชิกไดเขาใจและไดลงมติไดถูกตองครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญทานกรรมาธิการครับ  
  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงมาตรา ๘ 
ที่คณะกรรมาธิการไดแกไขตามรางที่เสนอนะครับ ในรางมาตรานี้จะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
จํานวนคะแนนเสียงในการดําเนินการออกเสียงประชามติ ซึ่งในการยกรางมาตรา ๘ นั้น
คณะกรรมาธิการไดพิจารณาตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญวาไดกําหนดเงื่อนไขไว
ประการใดบาง ซึ่งก็ปรากฏวาในการถกเถียงหรือการกําหนดคะแนนเสียงนั้นจะมีบัญญัติ
ไวอยู ๒ วรรคดวยกันของมาตรา ๑๖๕ นะครับ ในเรื่องแรกจะบัญญัติอยูในมาตรา ๑๖๕ 
วรรคสามครับวา การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียง
เพื่อมีขอยุติ โดยเสียงขางมากของผู มีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมี 
การออกเสียงประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได เวน
แตจะมีการลงคะแนนออกเสียงไว ๓ กรณี ดวยเหตุนี้ในมาตรา ๘ จึงตองเขียนเร่ืองการ 
ออกเสียงกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ ในวรรคสามของมาตรา ๑๖๕ นั้นไดพูดถึง 



 ๑๔๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                     วชิราภรณ ๖๓/๒ 
 
เปน ๓ กรณีเชนเดียวกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๕ วรรคสาม คือการออกเสียง
เพื่อใหมีขอยุติประการหนึ่ง การออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีประการหนึ่ง 
และการออกเสียงตามที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไวเพื่อใหครบถวนตามรัฐธรรมนูญครับ 
ทีนี้ยอนมาถึงวรรคแรกซึ่งเปนการออกเสียงเพื่อใหมีขอยุตินั้น ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๕ 
วรรคสามนั้นไดบัญญัติเปนเชิงบังคับเปนขั้นตอนแรกนะครับวาเปนการจัดใหมีการ 
ออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง ตรงนั้นก็เปนการสราง
เงื่อนไขโดยรัฐธรรมนูญวาถาเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติแลว ประการแรกที่จะตอง
คํานึงก็คือจะตองมีเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงมาดําเนินการออกเสียงประชามติ 
ในขณะที่ในมาตรา ๑๖๕ วรรคสุดทายก็บัญญัติไวอีกวา หลักเกณฑและวิธีการออกเสียง
ประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ ซึ่งอยางนอยก็กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียง ระยะเวลาในการ
ดําเนินการและจํานวนเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ เพราะในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติจึงจําเปนตองกําหนดจํานวนเสียงประชามติที่จะถือวา 
การออกเสียงประชามตินั้นมีขอยุติได  เมื่อพิจารณามาตรา  ๑๖๕  วรรคสามกับ 
วรรคสุดทายของมาตรา  ๑๖๕ ประกอบกันแลว เงื่อนไขในการที่จะทําใหมีขอยุติ 
ในการออกเสียงประชามติจึงตองมี ๒ เงื่อนไข เงื่อนไขแรกก็คือจํานวนบุคคลที่จะเขามา
ออกเสียงประชามติจะตองมีเปนจํานวนเสียงขางมากของบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง
ประชามติ หรือบุคคลที่จะมาใชสิทธินั้นจะตองมีเสียงขางมากเสียกอน ซึ่งใหเปนไป 
ตามวรรคสาม  เส ร็จแลวก็จะนับคะแนนจากเสียงขางมากที่มาลงคะแนนนั้น 
วาในจํานวนนั้นถามีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของคนที่มาออกเสียงก็จะถือวาเปนจํานวน 
เสียงประชามติที่มีขอยุติตามมาตรา ๑๖๕ วรรคสุดทาย ---------------------------------------- 
 

- ๖๔/๑ 
 
 
 



 ๑๔๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๖๔/๑ 
 
นั่นคือที่มาของการเขียนมาตรา ๘ เพราะฉะนั้นโดยถอยคําของมาตรา ๘ จึงไดเขียนเปน 
๒ เงื่อนไข ตรงตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญนะครับ คือในสวนแรกการออกเสียงที่จะ
ถือวามีขอยุติในเรื่องที่จัดทําประชามติ ตองมีผูมาออกเสียงนะครับ อันนั้นเงื่อนไข 
ประการแรก ผูมาออกเสียงเปนจํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
และเมื่อมีจํานวนผูมีเสียงขางมากลงมาออกเสียงแลว ก็จะเขาสูเงื่อนไขที่ ๒ วา และมี
จํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูมาออกเสียงนั้นวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับเร่ืองที่จัดทํา
ประชามติ ตรงนั้นก็จะเปนไปตามเงื่อนไขของทั้งสองวรรคของมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ  
นั่นคือสิ่งที่คณะกรรมาธิการไดดําเนินการแกไขมาตรา ๘ ครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณสุนัยครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ นี่ก็เปนอีกปญหาหนึ่ง
ที่ มีความสับสนของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐  จะเปนเพราะวาผูรางรัฐธรรมนูญนั้น 
มีความตั้งใจที่จะเขียนไวเพื่อไมใหเกิดการแกไขรัฐธรรมนูญหรือใหแกโดยยากก็มิทราบ 
หรือจะเปนดวยเพราะเขียนไวในลักษณะปองกันโครงสรางอํานาจที่จะเชื่อมตอ  
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดเปนรัฐธรรมนูญที่ มีลักษณะพิเศษจริง  ๆ กระผมตอง 
กราบเรียนผานทานประธานไปถึง กกต. กระผมอภิปรายแลว กรุณาอยาไปหาเรื่องใหผม
มีใบแดง ใบเหลืองเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เขากลัวกันไปหมดแลว ดวยลักษณะของ กกต. นั้น  
การวินิจฉัยหลายเรื่องมันเปครับ คนเขาเลยไมคอยกลาอภิปรายกัน แตบังเอิญผม 
เปนคนที่คิดวาถามันถูกตอง เราซื่อสัตยตอหนาที่ของเรา เราทําหนาที่ของเรา โดยเฉพาะ
ภูมิหลังที่เราตอสูกับเผด็จการมานั้น ผมรับไมไดกับการกระทําที่เอื้ออาทรตอระบบ 
เผด็จการ ทานประธานครับ ในกรณีนี้เปนอีกตัวอยางหนึ่งของจุดออนของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งผมเปนกรรมาธิการศึกษาเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดวย ผมยังจะไมพูดในประเด็น
เรื่องอื่น ในเรื่องโครงสรางที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดถายอํานาจไปใหองคกรอิสระ บางองคกร 
เปนที ๙ ปนี่ลูกโตเลยครับ ลูกเปนหนุมก็ไดหลานเลยเหมือนกัน มันไมเคยมีครับ  
ไมไดอํานาจอะไรจากประชาชน เขียนซอนไวแลวใหตัวเอง  ตัวเองมารางรัฐธรรมนูญ  
เปนองคกรอิสระตามที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้น พอนั่งตรงนั้นเสร็จแลว ตัวเองมานั่งอยูใน สสร. 



 ๑๔๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๖๔/๒ 
 
รางรัฐธรรมนูญ เสร็จแลวโยนกลับไปที่สภานิติบัญญัติ พวกตัวก็นั่งตรงนั้น พอนั่งตรงนั้นเสร็จ 
ก็ไปใหสิทธิกับตนอีก ตรงนี้มันเปนเรื่องผลประโยชนทางการเมืองที่ทับซอน ฝากบอก กกต.  
บางคนดวยนะครับทาน ถามีโอกาสประชุมรวมกับองคกรอิสระก็บอกดวยวาละอายเถอะครับ 
ละอายในสิ่งที่เผด็จการมันเอื้อประโยชนให แลวเราไปรับประโยชนตรงนั้น ดังนั้นตรงนี้เอง
ที่เปนมูลเหตุที่ทําใหผมตองวิ่งกระหืดกระหอบมาจากการประชุมคณะกรรมาธิการ   
เพื่อจะตองมาเสนอขอคิดเห็นใหกับทางกรรมาธิการและทางตัวแทนของ กกต. เพื่อเราจะ
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กระผมเห็นวาในบทนี้  ถาผมจะอานดวยความเขาใจของ
กระผมเอง จากทานที่ชี้แจงทานก็เปนผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายจากกฤษฎีกา 
ที่ผมเคารพเปนระยะเวลานาน เคยทํางานรวมกันมาโดยตลอด ผมยังเห็นวามาตรา ๑๖๕ นั้น 
เจตนารมณของประชาชนเปนเรื่องสําคัญ การเขียนในวรรคสามยังไดบอกไวติ่งทายวา 
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ ทาน ส.ส. ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพครับ ทั้งที่อยูในหองนี้และทํางานอยูขางนอก ถามีโอกาสฟงผมสักนิดหนึ่ง --------- 
 

- ๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                        ศิริวรรณ ๖๕/๑ 
 
อยาไดไปเชื่อวิปตลอดเวลาครับ เมื่อวานนี้ผมก็ถลมไปแลว ๑ เร่ือง ในลักษณะที่ 
ออกกฎหมายแลวผิดหลักการ  ไมไดนะครับ  เราเปน  ส .ส .  เรามีความคิดอิสระ  
มาตรา ๑๒๒ ตองใหเอกสิทธิ์ในการที่จะโหวต ผมจึงอยากจะเสนอวา คําวา เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะนั้น ทานก็เปนคนรางกฎหมายมาหลายฉบับแลว เรามี 
ความคิดเห็นของเราได ผมเห็นวากฎหมายบัญญัติไวเฉพาะนั้นก็คือพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้อยางไรครับ นี่ละครับคือกฎหมายลักษณะเฉพาะที่จะตองออกมา กําหนดการ
ลงคะแนนเสียง และในวรรคทายของมาตรา ๑๖๕ ก็เขียนไวอีกครับวา หลักเกณฑและ 
วิธีออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การออกเสียงประชามติ ผมจะตีความก็ถือวาฉบับนี้ครับ ก็เปนไปตามกฎหมายฉบับนี้  
ก็คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งมีเปนกฎหมายเฉพาะขึ้นมา และเปนกฎหมาย
เฉพาะที่เปนความเห็นของตัวแทนของประชาชนเขา เอาเถอะครับการคิดเห็นในเรื่อง
กฎหมายนั้นแตกตางกันได ศาลยังตองมี ๓ ศาล ยกเวนศาลของนักการเมืองเทานั้น 
แหละครับที่มีศาลเดียวพอ การที่มี ๓ ศาลในหลักการนั้น นั่นหมายความวานักกฎหมาย 
ก็มีความคิดเห็นแตกตางกันไดในขอกฎหมาย คําวินิจฉัยของศาลก็ยังผิดไปไดจากเดิม 
ในขอกฎหมายก็มี ในขอเท็จจริงก็มี แลวเมื่อผานไปแลว เมื่อมีขอกฎหมายที่แตกตาง 
กันมากเขายังตองมีที่ประชุมใหญของศาลฎีกาวางบรรทัดฐาน ดังนั้นเพื่อนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรครับ การคิดเห็นแตกตางจากกรรมาธิการ เสียงสวนใหญไมใช 
ความผิดครับ ฟงผม เมื่อวานลมไปแลว ๑ ฉบับ ดวยความเคารพซึ่งกันและกัน ผมจึง 
ขอสงวนคําแปรญัตติและยังติดใจอยูครับทานประธานครับ ขอใหการลงประชามติ 
ตามมาตรานี้เปนไปตามแนวทางเดิมที่ผมนําเสนอไว นั่นคือแนวทางที่เคยลงประชามติ
รัฐธรรมนูญครับ และคิดวาไมผิดจากกฎหมายนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับทานประธาน
ครับ กรุณานะครับทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  อยาไดเชื่อประธานวิปเสมอไป  
อยาไดเชื่อเสียงสวนใหญของกรรมาธิการเสมอไป ฟงผมบางครับทานประธานครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เชิญทาน รอยโท ดอกเตอรกุเทพครับ  



 ๑๔๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริวรรณ ๖๕/๒ 
 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
กุเทพ ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานครับ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เปนไป 
ในบรรยากาศที่พวกเราในสภาซึ่งไมไดเปนกรรมาธิการ ก็ตองมาฟงมาทานกรรมาธิการ
ทานโตกันไปมา และเราอยากจะมีสวนรวมก็จะไมคอยไดมีครับ เพราะตองทําใหทานยุติ
กันกอน แตก็ยังดีที่ทานประธานไดใหโอกาสพวกเราที่ไมไดไปศึกษาดวย แตก็มีคําถาม  
มีขอสงสัย มีความเห็นที่ตาง หรือความเห็นที่ตางของเราก็อาจจะเปนเพราะยังไมไดฟง
คําตอบที่ เรายังไมไดถาม  เพราะฉะนั้นตรงนี้กระผมกราบเรียนทานประธานวา  
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เพิ่งเขามาสูสภา ทานประธานตองคํานึงนะครับวา 
เปนครั้งแรก ๆ ที่พวกเราไดพิจารณาเรียงทีละมาตรา เพราะนี่เปนครั้งแรกที่มีสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ และมีรางพระราชบัญญัติเขามาในลักษณะอยางนี้ หลายทานก็ยังตั้ง
หลักไมไดวาคนที่ไมไดเปนกรรมาธิการนั้นจะแสดงความเห็นไดในชวงไหน ตรงนี้กราบ
เรียนทานประธานวาที่เราแสดงความเห็นไดในมาตรา ๘ เนื่องจากวาเปนมาตราที่
คณะกรรมาธิการไปแกไข ซึ่งกระผมก็ตั้งขอสังเกตอยางนี้ครับทานครับ จะถามไปยังทาน
กรรมาธิการวาในสวนที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๕ วรรคทาย ไดเขียนเปนขอกําหนดให
ทานตองไปดําเนินการในลักษณะที่บอกวาอยางนอยตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดําเนินการและจํานวนเสียงประชามติ 
เพื่อมีขอยุติ ผมคิดวาเมื่อสักครูนี้ทานกรรมาธิการ ดวยความเคารพ -------------------------- 
 

- ๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)               ณัฐชนก ๖๖/๑ 
 
อัชพร จารุจินดา ไดตอบก็มีความละเอียดพอสมควร แตถากระผมอยากจะกราบเรียน
ถามเพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งหมด เพราะวาทานไดพูดถึง ๓ เร่ืองนี้ในมาตราแยกกัน  
ทานอาจจะลุกขึ้นมาชี้ใหกระผมทราบหนอยครับวามาตราใดทานเนนในเรื่องวิธีการ 
ออกเสียงประชามติ มาตราใดทานเนนในระยะเวลาในการดําเนินการ และมาตราใด 
ทานพูดถึงจํานวนเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ นี่เปนคําถามแรกนะครับ  
   ทานประธานที่เคารพครับ สวนขอสงสัยที่ ๒ กระผมคิดวาผมเห็นไมได
แตกตางจากทานกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ไดอภิปรายเมื่อสักครู รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๖๕ วรรคสาม ไดบัญญัติไว ที่ทานกรรมาธิการไดอานนะครับวา การออกเสียง
ป ร ะ ช ามติ ต าม  (๑ )  ห รื อ  (๒ )  อ า จ จั ด ใ ห เ ป น ก า ร อ อก เ สี ย ง เ พื่ อ มี ข อ ยุ ติ 
โดยเสียงขางมาก ทีนี้คําวา เสียงขางมาก รัฐธรรมนูญก็ไดเขียนไวอยางนั้นนะครับ  
คําวา เสียงขางมาก มันก็ชัดเจนอยูแลววาเสียงขางมากของผูมาออกเสียง เสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียง กรรมาธิการไมไดแกนะครับตรงนี้ แตวาเปนรางเดิมที่บอกวา  
มากําหนดวา ในกรณีที่จะตองใชขอยุติโดยเสียงขางมาก ทานไปเพิ่มวา และมีจํานวน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูมาออกเสียง ตรงนั้นแหละครับเปนประเด็นที่อาจจะมีความเขาใจวา
เราไปเขียนเกินรัฐธรรมนูญ เพราะวารัฐธรรมนูญบอกวาเปนขอยุติโดยเสียงขางมาก  
แตผมเขาใจกรรมาธิการนะครับ  เพราะทานกรรมาธิการไปอธิบายเมื่อสักครูนี้ 
วาในวรรคทายรัฐธรรมนูญกลับไปบอกวาทานตองกําหนดจํานวนเสียงประชามติเพื่อมี 
ขอยุติ ก็เลยเปนเรื่องที่ทานตองไปกําหนดวาจํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง พอไปกําหนดจํานวน
เสียงเกินกึ่ งหนึ่ งของผูมาออกเสียง  มันก็ เปนเรื่องยากขึ้นมาในการที่จะปฏิบัติ  
เพราะโดยปกติถามีคนมาออกเสียงจํานวนเทาไรก็ตามถาไดเสียงขางมากก็ถือวา 
เปนเกณฑปกติ แตถาจะตองไปกําหนดถึงวาจํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูมาออกเสียง 
มันก็พอฟงได ผมวาก็พอฟงได แตในลักษณะวาผูมาออกเสียงแลวจะตองออกเสียง 
เกินกึ่งหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยูกับจํานวนผูมาออกเสียงวาจะมากหรือนอย มันก็พอไปไดนะครับ 
แตวาประเด็นตรงนี้ทานตีกันแตกใชไหม ทานเขาใจอยางนั้นจริง ๆ ใชไหมวาจํานวน 
เสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ คําวา จํานวนเสียง นี้คือเกินกึ่งหนึ่ง ทําไมทานไมนึกวา 
จํานวนเสียงตองนับกันเลย เพราะวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนอะไรที่มันเขาใจยากเยอะ  



 ๑๕๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ณัฐชนก ๖๖/๒ 
 
ก็บอกวา เพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมาก เสียงขางมากก็เขาใจอยูแลววามีคน ๒ กลุม 
ที่ลงคะแนน เอาหรือไมเอา คนที่บอกวาเอานะมากกวา มากกวาเสียงเดียวก็เปน 
เสียงขางมากแลว มาตรฐานตรงนั้นกลับไมใช กลับมาเขียนล็อก (Lock) ไวดวยถอยคํา 
ในวรรคทายและเปนถอยคําทายสุดวาตองเปนจํานวนเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ  
จํานวนเสียงนี่แหละครับผมกําลังจะถามทานวาทานศึกษาอยางไร จํานวนเสียง  
จึงไปเขียนวา จํานวนเกินกึ่งหนึ่งคือจํานวนเสียง ในกรณีทั้ง ๒ นี้นะครับถาเปนกรณีที่ 
ไมมีการตัดสินขอยุติโดยเสียงขางมากคือกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอคําปรึกษา ทานใช 
คําวา เสียงขางมาก อยางเดียว เสียงขางมากอยางเดียว แตปรากฏวาพอเปนกรณีตัดสิน
ใหไดขอยุติโดยเสียงขางมากก็มีจํานวนเสียงขึ้นมา พวกผมที่ไมไดรางรัฐธรรมนูญนี้ 
ก็ไม เขาใจอยูแลวนะครับ แลวบังเอิญวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในกรณีที่ มีคนยื่นให 
ศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉัยกรณีเขาพระวิหาร มีคนกลาวหาวาศาลรัฐธรรมนูญไปมีคําวินิจฉัย 
เกินรัฐธรรมนูญ เกินรัฐธรรมนูญ -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๖๗/๑ 
 
ตอนนี้คณะกรรมาธิการกําลังเขียนเกินรัฐธรรมนูญหรือเปลาครับ เกินไหมครับ ถาทาน
อธิบายวาจํานวนเสียงประชามติคือ จํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ผมก็ยังวามันยังไมใช 
เร่ืองเดียวกันอยูดี เพราะจํานวนเสียงมันตองนับเปนเสียงสิ ตรงนี้ละครับทานประธานครับ
ผมก็เลยกราบเรียนถามเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น แตวาผมไดฟงคําชี้แจงของ 
ทานกรรมาธิการขออนุญาตที่เอยนามทานอัชพร จารุจินดา ซึ่งทานเปนนักกฎหมาย 
ที่ละเอียดแลวทานดูละเอียดมาก ผมเขาใจวาผมอยางไรก็ละเอียดไมเทาทาน ทานชี้ดัก
ทางไปแลวแตผมก็ยังมีขอสงสัยอยูวาจํานวนเสียงของทานกับจํานวนเกินกึ่งหนึ่งนั้น 
มันอันเดียวกันไหม จํานวนเกินกึ่งหนึ่งเพราะวาคําวา เสียงขางมาก ถาในหลักปฏิบัติก็คือ
โดยทั่วไปก็คือวา เมื่อ ๒ กลุมมาลงคะแนน กลุมที่เห็นดวยกับไมเห็นดวย ถามันเกินกันอยู
ก็เปนเสียงขางมาก แตเมื่อไปล็อกดวยจํานวนเสียง แลวทานก็ไปคิดเอางาย ๆ วา  
คําวา จํานวนเสียง ตรงนี้คือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง ผมไมแนใจวาเปนอันเดียวกันครับ  
แมทานจะมีความละเอียดมาก และเขาใจวิธีคิดในเรื่องนี้มาก แตผมก็ยังคิดวา ที่ทานคิด 
ทานก็คิดไปอยางนั้นแหละเพื่อใหมันครบตามองคประกอบของรัฐธรรมนูญเพื่อให 
ผมติทานไมไดนะครับ แตผมมีสิทธิที่จะถามทานวาที่ทานคิดนั้นแลวเขียนมามันตรงกับ 
สิ่งที่เขาตองการจริง ๆ หรือไมนะครับทานประธานครับ ขอกราบเรียนถามครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปเชิญคุณจุมพฏ บุญใหญ ครับ 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม จุมพฏ บุญใหญ พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขต ๒ ทานประธานครับ 
ในฐานะของวิปรัฐบาล เมื่อกี้นี้เพื่อนสมาชิกพาดพิงไปถึงประธานวิป กราบเรียนวา 
ที่ประชุมวิปรัฐบาลไมไดลงมติวาทาน ส.ส. จะตองเห็นตามคณะกรรมาธิการ หรือวา 
ใชเอกสิทธิ์ ไมไดมติ เพียงแตมีมติวาในการพิจารณากฎหมายเหลานี้จะเรียงไปตามลําดับ
หรือเลื่อนกฎหมายใดขึ้นมาพิจารณากอนเทานั้นนะครับ ก็เลยจําเปนตองลุกขึ้นพูด  
ความจริงแลวถาผมจะเห็นดวยกับทานสุนัย ก็ไมใชเห็นดวยเพราะวาตองการที่จะทําตาม
กรรมาธิการหรือไมทําตามกรรมาธิการ ที่ทานขออนุญาตเอยนามนะครับ ตองขออภัย
ทานสุนัยดวย ผมดูแลวทานแปรญัตติไวสั้น กระชับ เขาใจงาย ไดใจความโดยไมตองแปล 



 ๑๕๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          ศิริลักษณ ๖๗/๒ 
 
ความจริงผมอยากลงมติใหทานดวยนะครับ เพราะทานบอกวาการออกเสียงเพื่อมีขอยุติ
โดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง หากปรากฏวาผูออกเสียงโดยเสียงขางมาก 
ใหความเห็นชอบใหถือวาประชาชนโดยเสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเร่ืองที่ขอจัดทํา
ประชามตินั้น นี่คือการใชภาษาที่เปนภาษาบัญญัติกฎหมายที่เขาหลักวิชาทุกประการ สั้น
กระชับ เขาใจ โดยไมตองแปล เมื่อผมมาถึงมาตรา ๘ ที่กรรมาธิการแกไขครับ ผมขอ 
เรียนถามกรรมาธิการผานทานประธานสภาครับ วาเสียงขางมากกับเสียงเกินกึ่งหนึ่งนี้ 
มีความแตกตางกันหรือไมอยางไร เพราะในมาตราเดียวกันทานใชคําวา เสียงขางมาก  
กับเสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือผมอานแลวเกิดอาการเวียนศีรษะครับ ถาคนมาใชมาออกเสียง  
๑๐๐ คน เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ ๕๑ เสียง กับเสียง ๕๑ เสียงเปนเสียงขางมากหรือไมครับ 
ถาเสียงขางมากและเสียงเกินกึ่งหนึ่งมีความหมายเดียวกัน เหตุใดทานจึงใชภาษา
กฎหมายที่แตกตางกัน ทานประธานครับ ขัดกับหลักการบัญญัติกฎหมายนะครับวา  
ถาขอเท็จจริงใดมีความหมายอยางเดียวกันทานควรใชภาษาอยางเดียวกัน อยาให 
คนอานกฎหมายปวดหัวครับ ปวดศีรษะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนภาษาครับ อยาใหเขา
ปวดศีรษะครับ เพราะฉะนั้นตอไปนี้นะครับ ถาสมมุติวาความหมายเกินกึ่งหนึ่งกับ 
เสียงขางมาก ไมไดแตกตางกันแลว ขอความกรุณาทานกรรมาธิการนะครับแกไขภาษา 
ใหเปนอยางเดียวกันนะครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณสุชาติ ลายน้ําเงิน ครับ 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
ครับ ผม สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน เขต ๑ จังหวัดลพบุรี ไมไดสงวนนะครับ 
แตขอมีสวนรับรูในประชามติดวยนะครับ ในฐานะที่เปนผูแทนราษฎรนะครับ เห็นแลวเมื่อกี้ 
ผมอภิปรายพอดี ทานจุมพฏอภิปรายกอน ผมยกตัวอยางทานครับ ยกตัวอยางวา 
มีประชาชนมาลงคะแนนเสียง มีประชาชนทั้งประเทศ ๑๐๐ คน ยกตัวอยางนะครับ  
แลวมาลงคะแนนเสียงเพียง ๒๐ ไมถึงกึ่งหนึ่ง ถือวาโมฆะใชหรือไม ผมจะถามประเด็นนี้ 
 

- ๖๘/๑ 



 ๑๕๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ(๒) ๖๘/๑ 
 
ถาเกิดสมมุติวา ๑๐๐ มาลง ๔๙ ฝงชนะ ชนะไป ๒ คะแนน ไมถึงกึ่งหนึ่ง ภาษากฎหมาย
ตองเปนอยางคุณสุนัยแปรญัตติ ไว  อยางคุณจุมพฏแปรญัตติ ไว  มันถึงจะชัด 
ทานประธานครับ เขาบอกคนทั้งประเทศมีทั้งหมด ๒๓ ลานคน เราไมสามารถเอาคน 
ทั้งประเทศ ถาเกิดทั้งประเทศรัฐบาลประกาศแลว ใหคุณมาประชามติตามประชามติ 
ที่จํานวนคนเทานี้ ผมวามันไมชัดทานครับ คําวา ประชาธิปไตย คือเสียงขางมาก  
๑๐๐ กับ ๒๐๐  ๒๐๐ ตองชนะ ๑๐๐ วันยังค่ําทานครับ กําหนดใหชัดเจน แลวเขียนสั้น ๆ 
ผมวามันจะไดใจความ เพราะวาผูแทนราษฎรหรือประชาชนก็มีสิทธิที่จะเขาใจเหมือนกัน  
บางทานไมใชนักกฎหมาย พอไปเขียนกํากวมเขียนเขาไปมันไมชัด ก็เลยไปตีความกันไป
ยืดยาวใหญนะครับ ก็ยังเห็นดวยกับคุณสุนัย จุลพงศธร ที่ขึ้นมาแปรญัตติไววาถามาเลือก
จํานวนประชาชน ๑๐๐ มาเลือก ๔๙ ฝงชนะ ชนะไป ๒ คะแนน ก็ถือวาเปนประชามติแลวครับ
ทานประธานครับ ขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เชิญคุณชินวรณ บุณยเกียรติ ครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมอยากจะ
กราบเรียนทานประธานวาจริง ๆ มาตรา ๘ นี้เปนมาตราที่เปนหัวใจสําคัญของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ..... ที่เรากําลัง
พิจารณากันอยู ผมอยากจะเรียนวาในมาตรา ๘ นี้ผมถือวากรรมาธิการไดมีการแกไข
ขอความใหเกิดความชัดเจนเพิ่มขึ้นแลวนั้น ไดใชเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ซึ่งผมก็ไดซักถาม
วาจริง ๆ แลวคําวา มากกวากึ่งหนึ่ง นั้น ก็เปนคําที่เราเห็นไดภาพวาตองใชเสียงขางมาก
ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คือตองมีเสียงมากกวาผูมีสิทธิทั้งหมด สมมุติผูมีสิทธิ ๑๐๐  
ผูที่จะออกมาใชเสียงประชามตินั้นตอง ๕๐ บวก ๑ แตวากรรมาธิการไดพิจารณาและ
ศึกษาเห็นวาขอความดังกลาวนั้นไมเปนไปตามที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๕ ไดมี
บทบัญญัติเอาไว ทานก็ไดไปปรับปรุงวา การออกเสียงที่ถือวามีขอยุติในเรื่องที่จัดทํา
ประชามติตองมีผูมาออกเสียงเปนจํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง ซึ่งผมคิดวา
มีความชัดเจนครับในประเด็นนี้ แตเมื่อผมมาอานวรรคสอง และมาดูกฎหมายรัฐธรรมนูญ 



 ๑๕๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ(๒) ๖๘/๒ 
 
ในวรรคสาม ไดมีบทบัญญัติเอาไววาการออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดให
เปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ในปญหา
ที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติหรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี
ก็ได แตที่ผมมาแปลกใจอยูก็คือวาในวรรคสองที่ทานไปแกไขปรับปรุงใหมนะครับ  
ทานบอกวาใหการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี ใหถือเสียงขางมากของ 
ผูมาออกเสียง ซึ่งวรรคนี้ตางกันนะครับ ผมอยากไดฟงคําชี้แจงที่ชัดเจนวา ทานมีเจตนาที่
จะตางกันอยางไรนะครับ เพราะผมเขาใจวาวันนั้นไดมีการพูดกันชัดเจนวาถาจะเปลี่ยน
ถอยคําใหสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญก็นาที่จะใชถอยคําที่ชัดเจนตามวรรคสามวา
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒)  ใหโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติ ทานประธานที่เคารพครับ ที่ผมตองเรียนถามประเด็นนี้เพราะวาใหเกิด 
ความชัดเจนในการที่จะนํากฎหมายไปบังคับใชตอไป แตผมอยากจะกราบเรียนกับ 
ทานประธานวาที่ผมตั้งประเด็นดังกลาวนี้ ผมคงไมไดคิดหรอกครับวาเราตองการที่จะให
ออกเสียงประชามติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ใหเปนไปตามการออกเสียง
ประชามติตามการลงประชามติในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา  เพราะวา 
การลงประชามติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมานั้น บทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น แตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐
เพราะบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ------------------------------------------- 
 

- ๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)                นภัสสร ๖๙/๑ 
 
ไดมีบทบัญญัติที่ใหความสําคัญตอการออกเสียงประชามติ ซึ่งการจัดใหการออกเสียง
ประชามติตองกระทําในเหตุที่คณะรัฐมนตรี เห็นวากิจการเรื่ องใดอาจกระทบ 
หรือเห็นประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน และที่สําคัญก็เพิ่มประเด็น 
วาจะตองเปนการลงประชามติในกรณีที่จะตองหาขอยุติดวย ซึ่งตรงนี้ผมเห็นวาเปนเรื่องที่
มีความสําคัญมากที่จะตองใชเสียงขางมาก เพราะวาการใหอํานาจนายกรัฐมนตรี 
ที่จะทําประชามติ ซึ่งผมคิดวาผมไมไดมองวากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อที่จะไปทํา
ประชามติในเร่ืองของการแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งแนนอนที่สุด เราสามารถ 
ที่จะไปทําประชามติกับเรื่องใดก็ไดที่มีสวนไดเสียกับประเทศชาติและพี่นองประชาชน 
เมื่อนายกรัฐมนตรีโดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ผมคิดวาอยางนอย
นายกรัฐมนตรีตองเห็นวาเรื่องนี้มีความสําคัญ และการที่จะเห็นวาเรื่องนี้มีความสําคัญ 
สิ่งที่จะเปนตัวชี้วัดที่สําคัญก็คือวาประชาชนตองรวมใหความสําคัญดวยนะครับ 
ทานประธาน การที่ใหประชาชนรวมใหความสําคัญดวย นั่นก็คือวาการที่ถือเอาผูมา 
ออกเสียงนั้นตองเปนจํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิในการออกเสียง ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผมคิดวากฎหมายฉบับนี้คงไมมีใครไปอางอิงวาเปนกฎหมายที่ถูกคว่ําไป
เ หมื อนฉบั บ เ มื่ อ ว านที่ ผ า นมา  ถึ ง แม ว า กฎหมายฉบั บนี้ จ ะ เ ป น กฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญเชนเดียวกันกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเมื่อวาน 
คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง แตวาอยางนอยที่สุดผมคิดวาการมาอางอิงดังกลาวนั้นเปนเรื่องที่นาจะตอง
ตั้งเปนขอสังเกตไวครับทานประธาน  เพราะวากฎหมายที่ เราจะทําเปนกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งในชวงหลังนี้เราใหอํานาจองคกรอิสระในการเสนอกฎหมาย 
ดวยครับ ที่นาตั้งขอสังเกตก็คือวามันนาแปลกใจวาสภาแหงนี้รับหลักการกฎหมาย
ดังกลาวแลว มิหนําซ้ํายังเห็นดวยเกือบทุกมาตรา แตพอมาใหความเห็นชอบในวาระที่ ๓ 
โดนคว่ําไปดวยเสียงขางมาก ผมคิดวานาจะเปนขอสังเกตที่จะตองอภิปรายเพื่อให 
บันทึกไวในสภานี้ อยางนอยที่สุดก็จะไดเปนประวัติศาสตรในการที่ในอนาคตถาหาก 
มีการแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญวาสภาของเราควรจะตองมีบทบัญญัติหรือกฎหมาย
รัฐธรรมนูญควรจะตองมีบทบัญญัติรองรับอยางไรครับ ไมอยางนั้นก็ปฏิบัติไมไดครับ   



 ๑๕๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                นภัสสร ๖๙/๒ 
 
ทานประธาน ผมเคยพูดเรื่องนี้กับทานประธานวาเราเคยแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ป ๒๕๔๐ ที่ตองการเห็นการเมืองของภาคประชาชนใหประชาชนไดมีสวนรวม ประชาชน 
๕๐,๐๐๐ คน สามารถที่จะเสนอกฎหมายในสภาแหงนี้ได แตความเปนจริงไมสามารถ 
ที่จะปฏิบัติได วันนี้เรากําลังจะพบความเปนจริงวาถาหากวาเราไมไดตั้งขอสังเกต 
และหยิบยกเรื่องนี้มาสูกระบวนการในการทํากฎหมายในสภานี้ ตอไปการเสนอกฎหมาย
โดยองคกรอิสระก็ไมสามารถที่จะเปนไดจริง และผมถามวาเราจะมอบความรับผิดชอบนี้
ใหกับใคร หรือทุกอยางที่เกิดขึ้นในสถานการณบานเมืองในขณะนี้เราจะโทษกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอยางเดียว หรือวันนี้เราจะตองมาพูดจาวิเคราะหกันในสภาแหงนี้ ผมไมลงโทษ 
วาเราจะตองปฏิบัติตามเสียงขางมาก หรือตามทานประธานวิปหรือไม ผมก็ใหเกียรติ 
ทานประธาน  เมื่อวานก็คุยกับทาน ผมก็เขาใจ แควาทานประธานครับ ผมคิดวา 
ในสภาโดยภาพรวม ในฐานะที่เปนฝายนิติบัญญัติเราจะตองยอมรับความเปนจริง  
และผมไมอยากเห็นใครเรียกรองในเรื่องของการที่วาที่มาของรัฐธรรมนูญเปนอยางไร  
แตวาอยากใหดูการศึกษาของคณะกรรมาธิการวาชอบดวยเหตุผล  และเปนไป 
ตามบทบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๕ หรือไมครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณสุนัยครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ตองขออภัย 
ทานกรรมาธิการที่ตองรบกวนเวลาทานอีกครั้งหนึ่ง จริง ๆ ก็คงจะไมอยากจะรบกวนเวลา
ทานแลว แตบังเอิญถูกพาดพิงใน ๒ ประเด็น  

ประ เด็ นแ รก  ท านสมาชิ กสภาผู แทนราษฎร ในพรรค เดี ย วกั น 
ไดเอยชื่อถึงผม ผมก็เขาใจวาสิ่งที่ผมพูดไปนั้นจริง ๆ ไมไดมีเจตนาอื่นใดที่จะไปบอกวา 
จะตองอยาไปฟงเสียงของประธานวิป ------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๐/๑ 
 



 ๑๕๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๗๐/๑ 
 
แตกระผมกําลังเรียกรองความกลาหาญทางจริยธรรมของการเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรที่เราจะตองตัดสินดวยความเห็นของเรา และมีการรับรองในรัฐธรรมนูญอัน
เปนเอกสิทธิ์ของคนที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาจะตองกระทบกระเทือนทานเมื่อ
สักครูก็ตองขออภัย อีกทานหนึ่งไดกลาวถึงการลมรางพระราชบัญญัติฉบับเมื่อวานนี้  
แมจะไมไดเอยชื่อกระผม แตกระผมเปนคนอภิปรายเม่ือวานนี้และเปนคนแปรญัตติไว 
ในมาตรา ๕ ทานประธานครับ เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดวาเราไปขัดแยงกับศาลฎีกา
หามิได เพราะกระผมเองนั้นก็เปนนักกฎหมายประกอบอาชีพทางนี้ เชนเดียวกันในวันนี้
ถาจะมีการลงมติอยางใดนั้นก็มิไดไปโกรธเคืองกันในเรื่องอื่น ดังนั้นเพื่อความเขาใจ 
ในเรื่องนี้จึงขอเวลาทานประธาน วันนี้หนังสือพิมพไดลงขาวกันพอสมควร แตวายัง 
ไมครบถวนจึงทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในสภาดวย เมื่อวานนี้ผมไดชูประเด็น
เร่ืองสําคัญที่สุดก็คือการปกปองอํานาจของตุลาการ ผมไมเห็นดวยกับนักวิชาการ 
ในมหาวิทยาลัยหลายคน ผมไมเห็นดวยกับหลายบุคคลที่อยูที่สะพานมัฆวานที่กําลังจะ 
ฉุดกระชากลากดึงเอาสถาบันตุลาการมาปูยี่ปูยําโดยรูเทาไมถึงการณนั่นคือเสนอ 
คําวา ตุลาการภิวัฒน ผมพูดหลายครั้งครับทานประธาน ผมบอกวาคําวา ภิวัฒน มาจาก
คํ าว า  อภิ วั ตน  คํ าว า  อภิ วัตน  ก็คื อปฏิ วั ติ  ผมบอกเจอทหารปฏิ วั ติ ก็ แย แล ว  
เพราะการปฏิวัติคือการยกเลิกกฎระเบียบ แตศาลเรามีเวลา เราเสียดินแดนครับ  
เพื่อจะแลกกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเอาอํานาจศาลกลับคืนมา ความเจ็บปวดของ
พระพุทธเจาหลวงในอดีตนั้นเปนเรื่องสําคัญที่สุด กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดา 
แหงกฎหมายไทยไดมาวางหลักกฎหมายไวเปน ๑๐๐ ปแลวครับ ที่จะใหองคกร 
ศาลยุติธรรมนั้นเปนที่พึ่งของประชาชนอยางไมมีที่ติ แตดันไปบอกตุลาการภิวัฒน 
กันเฉยเลยครับ แลววันนี้ไมมีศาลทานใดเลยครับออกมาบอกวาศาลไมใชภิวัฒน 
ศาลยัง เหมือนเดิมเปนศาลสถิตยุติธรรมเหมือนเดิม  วันนี้ ไม มีใครพูดเลยครับ  
แลวหนักอีกเมื่อวานนี้ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ๑ ใน ๙ ของผูตองหาบัญญัติศัพทมาใหม 
อีกแลว บอกวาลอเลียนคําวา ตุลาการภิวัฒน เลยครับใชคําวา ประชาภิวัตนหรือ 
ประชาอภิวัตน ภาพพจนของประชาภิวัตนเปนอยางไรครับ เมื่อวานมันลบหมดแลวครับ 
เมื่อวันกอนมันลบหมดแลวครับ  ประชาภิวัฒนถือมีดมีปนไปบุกสถานที่ราชการ 



 ๑๕๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๗๐/๒ 
 
ไปบุกเอ็นบีที ไปบุกทําเนียบรัฐบาล ไปบุกกระทรวง แลวใชคําวา ตุลาการภิวัฒน  
ประชาภิวัตนเหมือนกัน  อยางนี้ มันเสียหายหมดแลวครับ และผมจึงไดอภิปราย 
เมื่อวานอยางเอาจริงเอาจังเพื่อจะเรียกรองความกลาหาญทางจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเห็นดวยกับผม นั่นก็คือศาลจะเขามาเปนผูรางกฎหมาย 
เสนอกฎหมายเอง  ตั้งผูไตสวนอิสระมีอํานาจหนาที่ เหมือนอัยการฟองไดเองและ 
ตัดสินคดีเองและศาลเดียว ผมเห็นวาไมถูก ถาใครไดรูภูมิหลังของผม ผมเปนคนอยางนี้ครับ 
ทานประธานครับ ถาอะไรไมถูกหลักการผมก็จะตองตอสูเร่ืองนี้ ผมไดใชเวลาหลายครั้ง 
ที่ตองกราบขอบพระคุณทานประธานขึ้นมาอธิบายวาผมไมไดมีอะไรกับสถาบันตุลาการ 
ผมเคารพและเทิดทูน  ผมมีชีวิตอยู ไดดวยสถาบันตุลาการ  ผมหิ้วกระเปาผอม 
หอบเสื้อครุยขึ้นศาล  ผมอยากเห็นสถาบันตุลาการไมถูกขอครหานินทา  ในเรื่อง 
ทางการเมือง ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           สุทธิกานต ๗๑/๑ 
 
องคกร กกต. ก็เชนเดียวกันทานประธานครับ เปนองคกรใหมที่เราเพิ่งใชกันไมถึง ๑๐ ป 
เรามีปญหากันมาตลอดเวลาในเรื่องอยางนี้ แลวเราก็ตั้งองคกร กกต. ขึ้น แตแลวมันก็ 
ผันผวนกัน ถูกกลาวหา ทานครับ คนทํางานสุจริตนั้นยากครับ โดยเฉพาะงานของ กกต. 
ผมเห็นใจทานครับที่จะพนจากความรูสึกนึกคิดในทางที่จะเปนลบได เพราะมันเซนทซิทีฟ 
(Sensitive) มาก ผมจึงไมอยากเห็นกฎหมายที่ กกต. เขามานั่งรางแลวผิดไปจาก
กฎหมายลงประชามติรัฐธรรมนูญคราวที่แลว เพราะเดี๋ยว ๒ เร่ือง ๓ เร่ืองมันจะตอกัน 
เขาก็จะมองวา กกต. ชุดนี้เอียงอีกแลว บังเอิญผมตองขอประทานอนุญาตทานประธาน
นะครับวา ผมจําเปนตองยกรูปธรรมเพื่อจะโนมนาวเรียกรองจริยธรรม ความกลาหาญ
ทางจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโหวตใหกับผมในมาตรานี้ ก็ในเมื่อ กกต.  
ก็เจอปญหาแลว บางคน ส.ส. พรรคพลังประชาชน เจอ ๑๐,๐๐๐ บาท เจอใบแดง ไมตอง
เอยชื่อใคร แต ส.ส. อีกพรรคหนึ่งถูกจับได กกต. จับไดเอง ที่จังหวัดเพชรบูรณ ๑ ลาน ๓ 
แสนบาท หอเรียบรอยเจอใบเหลือง  ทานครับ เราเปนปุถุชนครับ ไมใหผมคิดไดอยางไร 
เราก็ระแวงสงสัยแตยังไมอยากโทษ กกต. แจกซีดี (CD) ทักษิณใบแดง แจกตั๋วหนังทําทา
จะเปนใบเหลือง มันดูเสมือนหนึ่งวาพรรคพลังประชาชนและพรรครวมรัฐบาลนี้ไมมีวัคซีน
ของ  กกต .  ฉีดใหหรืออยางไร  แต มี เพียงพรรคเดียวเทานั้นหรือที่ อะไร  กกต .  
ก็อะลุมอลวย นี่ผมไมไดวา แตกําลังจะบอกวาถาทานไดฟงผมสักนิดหนึ่งแลวมาพิจารณา
วาถาทานรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาอีก แลวตีความอีกวาคราวที่แลวเอา 
เสียงขางมากเปนหลักอะไรก็ได แตคราวนี้เสียงขางมากก็ยังไมชนะ ถาแกรัฐธรรมนูญนี้ 
เสียงขางมากก็ไมชนะ เพราะวาตองมาลงเกินกึ่งหนึ่งกอน โอโฮ อยางนี้ก็เหนื่อย  
ทานก็พยายามจะสูวาเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผมก็บอกวาไมใช เพื่อนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรครับ มันเขียนไวชัดเจนวาเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 
ก็ พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่จะออกโดยมือของทานนี่อยางไรครับ ในมาตรา ๘ อยางไรครับที่กําลัง 
จะโหวตนี้เปนกฎหมายเฉพาะ ผมก็เห็นวาถากฎหมายฉบับนี้เห็นดวยกับผม ก็โหวตกันไป 
เอาเสียงขางมากชนะเหมือนกับการโหวตรัฐธรรมนูญคราวที่แลว มันจึงมีความชอบธรรม
ที่ผมจะตองกราบเรียนทาน ทานประธานครับ ที่ผมตองพูดในเรื่องนี้อีกอยางมาก เพราะนี่
เปนกฎหมายสําคัญ หลากหลายผลประโยชน เนื่องจากสังคมเรานั้นใหญมากขึ้นแลว  



 ๑๖๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           สุทธิกานต ๗๑/๒ 
 
ประชาชน ๖๓ ลานคน หลากหลายผลประโยชน หลากหลายวิชาชีพ หลากหลายทุน  
ทําใหความคิดความอานมีความเห็นแตกตางกันมาก เราจําเปนตองวางแนวทาง 
ทางกฎหมายใหเครงครัด มีระบบนิติรัฐ และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวางกรอบทางการเมือง 
ใหชัดเจน ไมใชอางเพื่อประชาชน เดินขบวนโดยสันติ ชุมนุมโดยสันติ อารยะขัดขืน  
แตถือปน อยางนี้ไมไหวหรอกครับ และวันนี้กําลังเกิดวิกฤติอันเปนผลจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ และผมกําลังรูดีวาพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นจะเปนทางออกของสังคมไทย 
ในอนาคต ถามีวิกฤติเมื่อไร มีความขัดแยงกันเมื่อไรไปทําประชามติ ดังนั้นวันนี้
พระราชบัญญัตินี้จึงมีความสําคัญมากครับเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผมจึงอยากให
ท านมี ความกล าหาญทางจริ ย ธ ร รม  โหวตให กั บความคิ ด เห็ นของกระผม 
อยางตรงไปตรงมาคือเอาเสียงขางมาก แตอยางไรก็ตามทานประธาน ผมรูวาผมก็จะตองแพ
ถาเพื่อน ส.ส. ไดฟงผม เห็นวาเอาสักมาตราหนึ่งเราก็จะผานกฎหมายฉบับนี้ให  
แตมาตรานี้ขอใหมีหลักการเปนประชาธิปไตยแบบที่เคยทํามาแลวในการโหวตรัฐธรรมนูญนั้น
ก็แกตามแบบผมครับ --------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๒/๑ 
 
หลายคนยังไมเขาใจครับ ก็เลยบอกทานวาตามรางของกรรมาธิการนั้น สมมุติวา 
ถาประชาชนมี ๔๐ ลานคน ที่มีลงคะแนนได ตองออกมาลงคะแนน ๒๐ ลานคน แลวชนะ
แพก็วาตรงนั้น แตถาออกมานอยกวา ๒๐ ลานคน ขาดเปน ๒๐ ลาน ลดไป ๑ คน  
แมลงคะแนนแลวชนะ ก็ไมไดครับ อยางนี้ก็ตีกันสิครับ ไมใชตีกัน ทะเลาะกัน ตีลูกกัน  
กันไวเลยวาไมใหแกรัฐธรรมนูญ มันก็จะเขาไปสูความรูสึกวา กกต. ทําไมวางยาเกงจริง 
ไปมีผลประโยชนกับฝ ายใดหรืออย าง ไร  ก็ต อง เห็น ใจ  กกต .  ครับ  ทาน เปน 
ผูพิพากษาเสียสวนใหญ  ทานไมไดอยู ในวงการเมืองหรอกครับ  การเมืองมันมี 
ความซับซอนเยอะครับ บางพรรคบางกลุมเขาก็ใชทานเปนเครื่องมือ เพราะเขารูวา 
สูอยางไรก็ไมชนะ นี่ เองครับทานประธาน  ผมจึงตองอธิบายเรื่องนี้และเรียกรอง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พอทานกดหยุดแลว ผมยังยืนยันวาจะตองลงมติเร่ืองนี้ครับ  
ก็ดวยความเคารพและขอขอบพระคุณทานประธาน ถามีอะไรจะกระทบกระเทือน 
ทานกรรมาธิการ ก็ตองขออภัยนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
เชิญคุณชินวรณครับ ขอคุณชินวรณอีกครั้งหนึ่งกอนครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  บังเอิญวา 
ผมไดอภิปรายในมาตรา ๘ กอนที่ทานผูอภิปรายจะไดอภิปรายถึง และผมไดตั้งขอสังเกต
ในกรณีที่เปนกระบวนการออกกฎหมายในสภา แตวาเพื่อนสมาชิกผูอภิปรายเมื่อสักครูนี้
ไดมีการพูดถึงมาตรานี้อยู ๒ ประเด็น ประเด็นแรกก็คือวา เปรียบประหนึ่งวาเรียกรองวา
ถาคนลงตามความคิดเห็นของผูอภิปรายแลว มีความกลาหาญทางจริยธรรม ผมก็ 
แปลกใจเหมือนกันนะครับวา จริยธรรมในความหมายของทานเปนอยางไรกันครับ แตวา 
ที่สําคัญที่สุดคือทานไดพาดพิง ซึ่งผมคิดวาไมควรจะเกิดขึ้นในกระบวนการที่เราอภิปราย
กันในสภา ซึ่งทานบอกวาเหมือนมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่มีวัคซีนจาก กกต. ซึ่งผมคิด
วาการพูดอยางนี้นอกจากจะไมใหเกียรติกับองคกรอิสระ แลวก็ยังเทากับวาไมใหเกียรติ 
กับตนเอง ทั้งนี้เพราะวาในเรื่องของความเปนจริง ผมคิดวาถาทานประธานจะไดอาน 
คําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณียุบพรรคไทยรักไทยชัดเจนครับ ผมไมอยากจะ 



 ๑๖๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)         นภา ๗๒/๒ 
 
ทบทวนเพราะวามันจะยืดยาว  แตโดยสรุปก็คือวามันมีขอความที่ชัดเจนก็คือวา  
มันไดมีพรรคการเมืองที่ไมดําเนินการตามกระบวนการประชาธิปไตย แสวงหาอํานาจ 
โดยไมชอบธรรม จึงตองมีการยุบพรรค แตกรณีขอเท็จจริงของพรรคประชาธิปตย  
ผมคิดวาเปนเรื่องที่เราทราบกันโดยทั่วไปวามันเปนเรื่องของการกลั่นแกลงหลังจาก 
ที่มีการตั้งขอกลาวหาไปแลว ผมไมอยากจะกลาวถึงตรงนั้น แตวาอยากจะเรียน 
เพื่อชี้ใหเห็นนิดเดียววาเราอยาเพิ่งไปกลาวหาใคร 
  (นายชลนาน ศรีแกว ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณชินวรณครับ มีผูประทวงครับ หมอชลนานประทวงอะไรครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม  
ชลนาน ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พลังประชาชน จังหวัดนาน ผมขออนุญาต 
ประทวงทานประธานในขอบังคับขอที่ ๘ เร่ืองการควบคุมการประชุม ดวยความเคารพ
ทานประธานครับ ผมไมประทวงผูอภิปรายทั้ง ๒-๓ ทาน ไมวาจะเปนฟากซายหรือขวา
ของทานประธาน แตผมเองกราบเรียนทานประธานวา ตองประทวงทานประธานครับ 
เพราะวาทานประธานเปนคนดีมีคุณธรรม อยากฟงการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก  
แตทานประธานกําลังทําผิดขอบังคับ ในขอที่ ๘ และขอ ๖๓ ดวย ก็คือปลอยใหสมาชิก
อภิปรายนอกประเด็นตลอดเวลาเลย นอกประเด็นครับ เราพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ มาตรา ๘ ครับ บทบัญญัติมาตรา ๘ 
เขียนไวมี ๓ วรรค กรรมาธิการแกไขทั้งสามวรรค เพื่อนสมาชิกไดสงวนความเห็น 
กรรมาธิการไดสงวนความเห็นไว เพื่อนสมาชิกสงวนคําแปรญัตติไว ตองประเด็นนั้น 
ทานประธานครับ ทานประธานจะไลเลียงไปแตละวรรคก็ไดครับเพื่อใหจบ เพราะวา 
แตละวรรคความหมายตางกัน เพราะฉะนั้นทานประธานตองอยูในประเด็นครับ
ไมอยางนั้นผมวาไมจบครับ  แลวก็จะโยงกันไปโยงกันมา  ทานประธานตองใช 
ความกลาหาญครับ ไมตองไปดูวาจะมีเนื้อหาสาระสําหรับการอภิปรายหรือไมตอง 
อยูในประเด็นเทานั้นถึงจะมีสาระครับ ขอบคุณทานประธานครับ 

- ๗๓/๑ 



 ๑๖๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)           จิตตานนัท ๗๓/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ผมจะวินิจฉัยนะครับ คุณหมอจะประทวงขอใหผมวินิจฉัยเสร็จกอนครับ ก็จะขอวินิจฉัย 
อยางนี้ครับ สิ่งที่คุณชินวรณไดอภิปรายไปอยูนอกประเด็นของที่เรากําลังอภิปรายกันจริง ๆ 
นะครับ แตที่ผมไดอะลุมอลวยเพราะเห็นวาถูกพาดพิงจากอีกฝายหนึ่งก็จะตองมีการ 
แกขอพาดพิง แตเผอิญคุณชินวรณก็ออกไปนอกเรื่องที่พาดพิงนะครับ เพราะฉะนั้น 
ขอคุณชินวรณทําในสวนเฉพาะที่ถูกพาดพิงจริง ๆ นะครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)   :  
หมอมาลินีประทวงอะไรครับ 
  นางมาลินี  สุขเวชชวรกิจ  (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานคะ  ดิฉัน 
ขอประทวงทานประธาน คือปกติดิฉันไมชอบมีนิสัยอยางนี้นะคะ แตวาจากการที่ประชุม
ตลอดมานั้น ดิฉันคิดวาทานประธานใจดีมากและก็ไมไดควบคุมการประชุมใหเขาเปนไป
ตามประเด็น เพราะเหตุวาวันนี้ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองทานสุวัจนไดปรารภ
อยูวาสภาของเรานี้ไมเปนที่พึ่งของประชาชนได เมื่อการที่ตัวแทนประชาชนนั้นไมเปนที่พึ่ง
ของเขาได เขาจึงจําเปนที่จะอึดอัดใจมากจึงออกมาเปนแสน ๆ อยางนั้น เพราะฉะนั้น 
เราตองทําตัวใหเปนที่พึ่งของเขาไดนะคะตลอดเวลา ๒ วันนี้ดวยความเคารพนะคะ 
ทานก็อยูจังหวัดเดียวกับดิฉัน แตวาทั้งวันดิฉันไดยินแตเสียงนี้เสียงเดียวเลย แลวก็พูด
ซ้ําซอนเรื่องเดียวกัน แลวจนกระทั่งที่ทานอาหารเราจะบอกวา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณหมอมาลินีครับผมเขาใจคําประทวงนะครับไมเชนนั้นจะเปนการอภิปราย คุณหมอ 
เพิ่งตําหนิผมไปเม่ือสักครูใจดีนะครับ คือเราก็อยากจะใหเกียรติใหทานพูดนะครับ ตอนนี้ 
ผมขอวินิจฉัยแลวนะครับ ขอบคุณครับ ผมพยายามจะใหบรรยากาศมันอะลุมอลวย 
นะครับและก็ฟงดูวาผูอภิปรายทานที่เมื่อสักครูทานก็พยายามชักเหตุผลเพื่อโนมนาว 
ใหบรรดาสมาชิกเห็นคลอยตามทาน ซึ่งก็จริงอยูอาจจะมีนอกประเด็นไปบางแตผมเห็นวา
ยังพอรับไดครับ เชนเดียวกับคุณชินวรณเหมือนกันครับในสิ่งที่พาดพิงผมวาพอรับไดมันก็ 
 



 ๑๖๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๗๓/๒ 
 
ยังอยูในประเด็น แตตอนหลังคุณชินวรณเร่ิมออกไปถึงเรื่องการยุบพรรคไทยรักไทย 
มันไมเกี่ยวกันกับการลงประชามติครับ ก็ขอความกรุณาคุณชินวรณดวยนะครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับทานประธาน  
ผมจะกลับมาประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ แตวาที่ผมไดเลย 
ไปตรงนั้นก็เพื่อจะเปรียบเทียบใหเห็นวากระบวนการที่เพื่อนสมาชิกไดพูดถึงวาเหมือนกับ 
มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได รับวัคซีนจาก กกต. ซึ่งผมคิดวาไมมีความเปนธรรม 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมจะไมยกตัวอยางตามที่ทานประธานไดรองขอ แตผม
อยากจะกราบเรียนวาจริง ๆ แลวตามมาตรา ๘ นั้นมันไปเกี่ยวโยงตรงที่ผมไดขึ้นอภิปราย
ก็คือระหวางวรรคหนึ่งกับวรรคสอง วรรคหนึ่งนั้นใหใชเสียงของผูมาออกเสียงเปนจํานวน
เสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงสวนวรรคสองนั้นทานใหใชเสียงขางมากของผูมา 
ออกเสียง ประเด็นของผมอยูตรงนี้และผมบอกเมื่อประเด็นมันอยูตรงนี้มันจึงเปนเรื่องที่
กฎหมายรัฐธรรมนูญไดมีบทบัญญัติที่แตกตางกัน เมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญไดมี
บทบัญญัติที่แตกตางกันกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็มีความจําเปนที่จะตองมี
บทบัญญัติใหสอดรับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพียงแตผมขอใหไดอธิบายเหตุผลใหเกิด
ความชัดเจนเพื่อเวลานําไปบังคับใชกฎหมายก็จะไดเกิดประโยชนสูงสุดนะครับ  
และที่สําคัญที่สุดผมคิดวามุมมองอาจจะแตกตางกันไดครับ แตผมเชื่อวาจะมาวัด 
ความกลาหาญทางจริยธรรมไมไดครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณสุนัย ยังไมจบหรือครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  มิไดครับทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
ใชสิทธิพาดพิงครับทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ใชสิทธิอะไรนะครับ ใชสิทธิพาดพิงใชไหมครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  : ครับผม 

พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :    
ขอสั้น ๆ นะครับ เราจะไดโหวตกันนะครับ 



 ๑๖๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๗๓/๓ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ครับ เมื่อสักครูตองกราบขออภัย
ทานชินวรณนะครับ ทานอาจจะเขาใจผมผิดเพราะวาเวลามันสั้น --------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๗๔/๑ 
 
ผมก็พูดถึงเรื่องความกลาหาญทางจริยธรรม ไมไดหมายความวา ใครลงคะแนนไมเหมือนผม 
แลวไมมีจริยธรรม ไมใชครับ ผมขออธิบายนิดหนึ่งทานประธานครับ คําวาความกลาหาญ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ขอสั้น ๆ นะครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  หมายถึงการใชสิทธิอันเปนอิสระ
ของเรา ลงอะไรก็ไดครับ ผมหมายถึงอยางนั้น ประการที่ ๑ สวนประการที่ ๒ ทานบอกวา
ผมไปวา กกต. ไมใชครับ ผมบอกวาเสมือนหนึ่งเชนนั้น ดังนั้นผมจะโนมนาวทานวา  
ทานเห็นดวยกับผมเถอะครับในประเด็นนี้เทานั้นเอง สวนอีกทานหนึ่งไมแก เห็นจะไมได
ครับทาน เดี๋ยวผมจะกลายเปนคนกินน้ําแดงอีกครับ ทานประธานครับ ผมสังเกตตอนชวงนี้ 
มีลักษณะการกระทําบางอยางที่ใสรายปายสีผมตลอดเวลา เหมือนกับพยายามจะ
ทําลายผม ผมทําหนาที่ของผมในฐานะเปน ส.ส. ที่ติดตาม ขยันครับทานครับ ติดตาม
แปรญัตติ ตามเรื่องตามราว นี่คือหนาที่ของผม ทานวันนี้กลาวเท็จแท ๆ ครับ ใหทาน 
เพิกถอนคําพูดของทานดวย ทานบอกวาเห็นคน ๆ นี้พูดทั้งวัน ยังเลยครับ วันนี้ยังไมได
อภิปรายอะไรเลยครับ เมื่อเชาก็มีเถียงกันผมก็เฉยหมดครับ ผมมาพูดเฉพาะในเรื่องของ
กฎหมายฉบับนี้ที่ผมเปนเจาของการแปรญัตติ นี่ทานกําลังจะขัดขวางการทําหนาที่ของ
กระผมหรือครับ คุณหมอที่ไมชอบกินน้ําแดงและใสเสื้อแดง  ถอนคําพูดเสียครับ 
ทานประธานครับ หาวาผมอภิปรายทั้งวัน ผมทําหนาที่ของผมเฉพาะเรื่องนี้เทานั้นครับ 
    พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผมจะขอวินิจฉัยนะครับ  ๒ ประเด็นแรกไมตองวินิจฉัยครับ เพาะวาคุณสุนัยก็ตอบเองไป
เรียบรอยแลวนะครับ  สวนประเด็นที่ ๓ เร่ืองคุณหมอมาลินี ผมเห็นวาเรื่องนี้อาจจะเปน
ความเขาใจผิดคือคุณหมออาจจะเห็นคุณสุนัยอภิปรายคอนขางเยอะ ก็พูดวาวันนี้
อภิปรายทั้งวัน แตถาคุณสุนัยมีความประสงคเร่ืองแคนี้จะตองใหถอนคําพูด ผมก็ตอง
ขอใหคุณหมอถอนคําพูด เพราะวามันไมไดเปนขอเท็จจริง 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ไมเปนไรครับ ไมถอนก็ไดครับ  
ทานประธาน ถาทานประธานพูดอยางนี้ผมก็สบายใจครับ ทานอาจจะเขาใจผิด แตทีนี้ 



 ๑๖๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๗๔/๒ 
 
บังเอิญทานเปนคนนครสวรรคเหมือนกับผม ผมก็อะลุมอลวยใหไมตองถอนครับ นั่งเฉย ๆ 
นั่งเฉย ๆ ครับไมตองยกมือ พูดผิดแลวแลวกัน โอเค ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ดอกเตอรศุภชัย ศรีหลา ครับ คุณหมอมาลินีประทวงหรือพาดพิงครับ เราจะไดลงมติ 
ไดครับ 
  นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ (แบบสัดสวน)  :  ดิฉัน แพทยหญิงมาลินี 
สุขเวชชวรกิจ คะ ไมเชนนั้นถาดิฉันไมพูดเลยจะกลายเปนวาดิฉันพูดเท็จนะคะ แตวาผูคน
ฟงไดนะคะ จนกระทั่งเมื่อกี้ดิฉันไมอยากจะพูดอีกเดี๋ยวจะมีเร่ืองพาดพิงนะคะ ถาอยางนี้
เราไมมาประชุมแลว มีอยูคนเดียวพูด เราไมมาประชุม ใหประชุมคนเดียวก็แลวกัน นี่เปน
ความจริงนะคะทานประธาน  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ถาอยางนั้น 
เห็นจะตองพิสูจนความจริงแลวครับวาใครพูดเท็จกันแนคุณหมอครับ อายุก็มากกวาผม 
แตบังเอิญผมหัวหงอกเทานั้นเอง ทานก็หงอกแตยอม 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร  
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  จังหวัดเดียวกันไมเปนไร 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ วันนี้ผมประชุม
คณะกรรมาธิการทั้งวันเลยครับ เมื่อเชาที่ทานประธานขอ ผมก็ไมไดยุงอะไร ผมไมเคยพูด
อะไรเลยครับวันนี้ แลวทานมากลาวอยางนี้ พิสูจนไหมครับคุณหมอ วาคุณหมอมีเจตนา
อะไรกับเพื่อน ส.ส. ในจังหวัดเดียวกัน เขาไมทํากัน ไมรูวัฒนธรรมหรือครับ เปดเทป (Tape)  
ดูไหมครับทั้งวันเลยครับ ผมไมเคยพูดเลยครับ นี่เพิ่งมาพูดในกฎหมายฉบับนี้เพราะผม 
แปรญัตติไวครับ ถาทานไมพูดตอ ผมก็จะจบแคนี้ หรือจะตองใหเปดเทป 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลว 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  เอาไหม นครสวรรคมาเปดกันไหม 
หมอน้ําแดง 
 



 ๑๖๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               เพทาย ๗๔/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอรองทั้ง ๒ ฝาย  
ยุติได จังหวัดเดียวกัน เชิญ 
   นายศุภชัย  ศรีหลา  (อุบลราชธานี)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ศุภชัย ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย 
ขอใช สิ ท ธิ พาดพิ งก รณีที่ ผู อภิ ป ราย เมื่ อสั กครู ไ ด พู ดถึ ง เ รื่ อ งของวั คซี นของ 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ  
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผมประทวงครับ 
มีการพาดพิง ทานชินวรณก็พูดแลว ถาทานจะใชสิทธิวาพาดพิงอยางนี้ เดี๋ยวพาดพิงก็เลย
ตองพูดกันหมดพรรค ผมวาก็พอแลว ทานชินวรณก็เคลียร (Clear) ชัดเจนแลว 
  นายศุภชัย  ศรีหลา  ( อุบลราชธานี )   :  ทานประธานที่ เคารพครับ  
ไมมีกรณีใดที่อยูในความสนใจของพี่นองประชาชนมากไปกวากรณีใบเหลืองหรือใบแดง
ของพรรคประชาธิปตย ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)               ลักขณา ๗๕/๑ 
 
ของทานวิฑู รย  นามบุตร  ผม  ดอกเตอรศุภชัย  ศรีหลา  คุณวุฒิพงษ  นามบุตร  
และคุณวิทวัส พันธุนิกุล ตลอดระยะเวลา ๒ เดือนที่ผานมา ทานผูอภิปรายเมื่อสักครู 
ตองตระหนักแกใจดีวา ทานพูดยอมหมายถึงกรณีนี้ ถาทานหมายถึงกรณีนี้ ทานฟงผม 
ใชสิทธิพาดพิง ทานอยาไดทุรนทุราย ทานประธานที่เคารพครับ กรณีนี้ผมขอกราบเรียน
ตอทานประธานวา พวกเราชาวประชาธิปตยไมไดมีวัคซีนใด ๆ วัคซีนของเราคือ 
การกระทํา การรณรงคหาเสียงดวยความถูกตอง ตามกฎ ตามระเบียบของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยสุจริต ทานประธานที่เคารพครับ กรณีนี้นั้นคณะกรรมการสอบสวน 
ไดสอบสวนไปในเบื้องตนและมีมติยกคํารองไปแลว ผูรองซึ่งเปนผูที่พายแพการเลือกตั้ง 
ไมไดรับการยอมรับจากพี่นองประชาชน รองซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวาเรามาพิจารณา 
เร่ืองกฎหมายดีกวาครับ 
  นายศุ ภชั ย  ศ รีหล า  ( อุบลราชธานี )   :  พอร อ งซ้ํ า อี กค รั้ ง หนึ่ ง  
วันนี้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งก็ไดมีมติยกคํารองเชนเดียวกัน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มันเรื่องนอก 
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี)  :  ทานประธานฟงตอนิดหนึ่งครับ  
ถ า ไม อย า งนั้ นคนก็ จะ เข า ใจผิดว า  ประชาธิป ตย ได รับสิทธิพิ เศษ  ท านครับ  
กัมมุนา วัตตะตี โลโก สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ใบแดงที่ไดรับจากพื้นที่ นั่นเปนไป
ตามกรรมครับทานประธาน ของเราไมไดกระทําอยางนั้น พวกเราจึงมีความมั่นใจ  
และเราจะเดินในแนวทางนี้ตลอดไปครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ทานวิฑูรยเดินมา
พอดีบอกใหผมเบา ๆ ผมจะไดชี้แจงเพื่อชวยทานวิฑูรย กราบเรียนทานประธานครับ  
ผมใชสิทธิพาดพิง ผมไมไดไปบอกวาพรรคประชาธิปตยไดมีวัคซีน ไปเปดเทปดูก็ได มันมี 
ตั้งหลายพรรคในนี้ ผมพูดเพื่อจะโนมนาวใหเห็นวา อยากใหทาน กกต. เห็นดวยกับผม  
แลวทานก็มาหาวาผมทุรนทุราย ถาผมพูดกลับไปบางวา คนกินปูนรอนทอง ทานก็โกรธ
ผมอีก พอทีครับทานประธาน ผมเชื่อตามทาน ขอบพระคุณครับ 



 ๑๗๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๗๕/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวครับ ตอดีกวา  
คุณวิฑูรยมีอะไร แปรญัตติหรือเปลา ถาทานไมแปรญัตติผมไมอนุญาตครับ 
  นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน)  :  รายการนี้มีการแกไขครับ แลวก็ 
มันพาดพิงชัดเจนครับทานประธาน ขอใหไดอธิบาย ไมอยางนั้นจะเกิดความเสียหาย 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม วิฑูรย นามบุตร ระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย  
เร่ืองนี้มีการพูดกันมาคอนขางมาก ผมเองในฐานะผูมีสวนไดเสีย ผมเองพยายามนิ่ง 
มาตลอดเพราะมีมารยาทเพียงพอวาสํานวนนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของ กกต.  
มีการพยายามพูดออกมาเปนระยะ ๆ  วามีใบแดง มีการตัดสินแลวที่จังหวัดอุบลราชธานี 
ทั้ง ๆ ที่มันไมตรงกับขอเท็จจริงเลย สํานวนยังอยูการพิจารณาของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ทานครับ ที่จริงแลวหลักฐานพยานตาง ๆ ที่ผูรองนํามาอางนั้น ไมใชความจริง
หรอกครับ วีซีดี (VCD) ที่วาเปนหลักฐานเด็ด จะนําไปฉายที่เอ็นบีทีนั้น ผมก็เลยเรียกรองเลยวา
ที่วาเปนหลักฐานเด็ดไปถายมาจากโรงหนัง มันไมมีอะไรบงบอกถึงความผิดเลย  
ไมมีการแจกตั๋วหนัง ไมมีการฉายภาพยนตรใหใครไดดู พวกเราอบรมผูชวยหาเสียง
เลือกตั้ง มีการทําหนังสือถึง กกต. ทําตามระเบียบที่ กกต. สามารถใหจัดการได  
เราก็ทําตามระเบียบ แลวก็มีสื่อมวลชน มีตัวแทนของ กกต. จังหวัดไปสังเกตการณตลอด 
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอยาง พยานหลักฐานมันประจักษแจง มันไมมีอะไร 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวครับคุณวิฑูรย 
เทานี้พอเขาใจแลว สภาเขาใจแลวครับ  
  นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน)  :  ก็ขอใหจบเถอะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นี่กฎหมายประชามติครับ 
  นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน)  :  ใชครับ มันก็จะไดจบอยางไรครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  จบแลวครับ ขอบคุณครับ
ตองขอมติไหม มีการติดใจไหมครับ เชิญ 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผมแปรญัตติไว 
ผม สุนัย จุลพงศธร ประเด็นนี้ผมแปรญัตติไว แลวก็ผมเห็นวาเพื่อใหเกิดความเขาใจกันวา 
กกต. นั้นทานเดินบนหนทางที่บริสุทธิ์ยุติธรรม แลวก็มีขอกฎหมายที่รองรับไดจาก 



 ๑๗๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๗๕/๓ 
 
รัฐธรรมนูญที่ผมอธิบายไปแลว แตอยางไรก็ตาม แมการลงมติจะเปนอยางไรก็ตาม  
แมกระผมจะแพผมก็ยินดีครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็หมายความวาใหลงมติ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ใหลงมติครับ 
 

- ๗๖/๑ 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๓ 
สผ. ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          วชิราภรณ ๗๖/๑ 
 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็หมายความวา 
ใหลงมติครับ ขอบคุณครับ ฉะนั้นก็ลงมติครับ ผมขอใหสมาชิกเขาหองประชุมครับ  
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอน 
ลงมติ) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทางกรรมาธิการขอชี้แจง
นะครับ บางทีคุณสุนัยอาจจะพอใจไมลงมติก็ไดนะครับ เชิญครับ  
  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ เนื่องจากมีการสอบถามคางอยูในเร่ือง 
ความเปนมาของมาตรา ๘ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงสั้น ๆ อยางนี้นะครับวา การเขียน
มาตรา  ๘  ของคณะกรรมาธิการนั้นไดพยายามเขียนโดยใชถอยคํานั้นตรงไป 
ตามรัฐธรรมนูญ คือวิธีการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญนี้นั้น
เขียนแตกตางจากการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญซึ่งไดสิ้นสภาพไป เพราะคราวนี้
รัฐธรรมนูญเขียนเปนเงื่อนไขบังคับวาการออกเสียง  ถาเปนการออกเสียงเพื่อมี 
ขอยุตินั้นตองเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง
รัฐธรรมนูญไมไดเขียนวาโดยเสียงขางมากของผูมาใชสิทธิ เพราะฉะนั้นถาเขียนตามที่ 
มีการแปรญัตติวาใช เสียงขางมากของผูมาใชสิทธินั้นจะขัดกับรัฐธรรมนูญครับ 
เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการก็เลยระมัดระวังในการเขียนตรงนี้วาเงื่อนไขอันแรกก็ตอง 
ใชถอยคําตามรัฐธรรมนูญวาเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง สวนอันที่ ๒ ก็เขียนไป
ตามมาตรา ๑๖๕ วรรคทาย คือกําหนดจํานวนเสียง คือจํานวนเสียงเทาไร ก็คือเสียงกึ่งหนึ่ง
ของผูมาใชสิทธินั้น อันนี้ก็ตรงไปตรงมาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สวนกรณีที่มี 
การอางวา  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติ ไว เปนการเฉพาะนั้นผมกราบเรียนวา 
เปนการเขียนขึ้นเพื่อใหรับกับมาตรา ๑๖๕ (๒) ในกรณีมีกฎหมายบัญญัติเพื่อการออก
เสียงกรณีใดก็เปนกรณีนั้น เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะมาใชบังคับกับการออกเสียงเพื่อมีขอยุติ
ซึ่งก็เปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญไมไดครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอใจแลวกระมัง เชิญครับ  
 



 ๑๗๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                     วชิราภรณ ๗๖/๒ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ คงตองขอรบกวน
เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดใชความกลาหาญทางจริยธรรมในการลงคะแนน 
ตามความเห็นอันเปนอิสระของทาน และขอกราบเรียนทานประธานตั้งประเด็นใหชัดเจน 
เลยครับวาจะเอาตามราง กกต. หรอืจะเอาตามรางของสุนัย อยางนี้ชัดเลยครับทานครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตครับ 
ทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ  
  นายวิทยา บุรณศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ดวยความเคารพ 
ทานประธานและก็ท านสมาชิกในที่ประชุม  ผมก็ทนฟงมาพอสมควรนะครับ  
รางพระราชบัญญัติที่ทานกําลังจะพิจารณาอยูนี้นะครับ สมาชิกก็เปนกรรมาธิการอยู  
ตองขออนุญาตประทานโทษทานสุนัยนะครับ ไมใชรางของ  กกต . นะครับ เรามี 
สวนรวมกันพิจารณา แลวผมก็ขออนุญาตดวยความเคารพนะครับวาผมโดนพาดพิง 
มาตลอด กรุณาเห็นใจเพราะมีความตั้งใจที่จะทํางานดวย แลวก็เห็นดวยนะครับ 
ที่เอกสิทธิ์ของทานสมาชิกผูที่มีวิจารณญาณ ขอใหทานไดดูรายละเอียดดวยตัวของ 
ทานเองดวยเพราะวากรรมาธิการก็เปนสวนหนึ่งที่นําเสนอและก็มีการแปรญัตติ แลวก็ 
มีการพิจารณามีขั้นมีตอน มิไดเห็นดวยกับในราง ไมอยางนั้นไมมีการแกไขหรอกครับ 
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ขออนุญาตนําเรียนตอทานประธานดวยความเคารพ ทานสมาชิกนะครับ
ไดโปรดใชวิจารณญาณ ขอบคุณมากครับ 
  (นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มา
ประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )   :  ก็ลงมตินะครับ  
เพราะเจาของผูแปรญัตติที่สงวนนั้นทานยังยืนยันอยู ทานสมาชิกครับคงจะครบองคนะครับ
ไมตองนับองคประชุมหรอกครับ ครบ ดูแลวดวยสายตาก็ครบ --------------------------------- 
  

 - ๗๗/๑ 



 ๑๗๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           วัชรี ๗๗/๑ 
 
ฉะนั้ นขอใหทุ กท าน เสี ยบบัตรลงคะแนนไดค รับ  ท านผู ใด เห็ นตามร า งของ
คณะกรรมาธิการโปรดกดปุม เห็นดวย ใครเห็นตามที่ผูแปรญัตติคือคุณสุนัยก็โปรดกดปุม  
ไมเห็นดวย ถาใครไมออกเสียงลงคะแนน ก็งดการออกเสียง เชิญใชสิทธิของทานได 
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานครับ  
ผม อภิชาต ศักดิเศรษฐ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ในการถามนี้ ทานตอง
ถามวาเห็นดวยกับผูแปรญัตติ ถาเกิดไมเห็นดวยก็คือเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมถาม มันก็อาจจะ 
ผิดบาง ถูกบาง ถามใหมก็ได ใครเห็นดวยตามผูแปรญัตติคือคุณสุนัย ก็กลับใหมอีกที  
ใหกดปุม เห็นดวย ใครเห็นตามคณะกรรมาธิการ โปรดกดปุม ไมเห็นดวย กลับคํากัน 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ตองลบกอนครับทานประธาน  
ไฟคางไปแลวทาน เดี๋ยวผมชนะโดยไมสุจริต  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  สจุริตแน  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :   ตอนนี้ไฟคางที่ผมไวเต็มหมดแลวทาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็เอาอยางที่ผมวา 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)   :   ทานประธาน ไฟผมคาง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาใหมครับ ฉะนั้นก็ลบ 
ที่ทานใชสิทธิ ลบออก เจาหนาที่ขางบนลบออก แลวก็เอาใหม โปรดใชสิทธิใหม ทานผูใด
เห็นดวยกับผูแปรญัตติ โปรดลงคะแนนกดบัตร เห็นดวย ใครเห็นตามคณะกรรมาธิการ 
โปรดกด ไมเห็นดวย ใครไมใชสิทธิโปรดกด งดออกเสียง เชิญใชสิทธิทุกทาน 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  งดการใชสิทธิ งดแลว  
รวมคะแนนได  สงคะแนนมา  มีผูเขาประชุม  ๒๔๗  ทาน  เห็นดวยกับคุณสุนัย  ๓๕ เสยีง 
ไมเห็นดวย ๒๐๕ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง ไมลงคะแนน ๒ เสียง ก็ถือวาตามคณะกรรมาธกิาร 
เชิญทานเลขาธิการตอ 
 
 



 ๑๗๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)           วชัรี ๗๗/๒ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)   :  ทานประธาน ผมขออนุญาตนิด
เถอะครับ ในฐานะเปนผูแปรญัตติ กระผมตองกลาวเพื่อขอบพระคุณ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  จบไปแลวนะครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  มิไดครับ บังเอิญมันเกี่ยวเนื่องกัน
นิดหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง ผมพูดสั้น ๆ เทานั้นเอง  ในฐานะผมเสนอ 
การแปรญัตติ  แลวก็ตองกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ ใชความกลาหาญ 
ความยุติธรรมลงคะแนนเสียงโดยอิสระ แมไมเห็นดวยกับผม ผมก็ตองกราบขอบพระคุณ
ทุกทาน แตขอฝากทางทาน กกต. และองคกรอิสระวาเมื่อกฎหมายนี้ออกไปแลว  
จะเห็นไดวามันผานมาดวยความยากลําบาก ผมพยายามสูแลว แตวาการลงเสียง 
ตองใชเสียงขางมากเกินกึ่งหนึ่ง ดังนั้นถารัฐบาลไดดําเนินการทําประชามติ แลวประชาชน
เห็นวาควรจะแกไขรัฐธรรมนูญ เขาเกณฑนี้ ชวยกรุณาบอกองคกรตาง ๆ ชวยปราม ๆ 
ดวยวาอยามาลุกฮือกันอีก นี่คือประชามติที่แมจะยากลําบาก แตวาไดผานสภาแลว  
และถาประชาชนเห็นดวยกับรัฐบาล ขอใหยุติเสียที ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญนั่งลงได 
เชิญเลขาธิการ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานที่เคารพ  
ผม พิษณุ หัตถสงเคราะห  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมใช ผมยังไมไดใหคุณ
พูดเลย คุณยกมือขึ้น คุณแปรญัตติหรือเปลา ถาจะเลื่อน เดี๋ยวผานสัก ๒-๓ มาตราอีก 
เพราะมันคางอยูมาก มันเพิ่งมาตรา ๘ เทานั้นเอง 
  (นายพิษณุ หัตถสงเคราะห ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 

- ๗๘/๑ 
 
 



 ๑๗๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                        ศิริวรรณ ๗๘/๑ 
 
  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห  (หนองบัวลําภู )  :  ทานประธานครับ  
ผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู ทานประธานครับ
เราก็ไดพิจารณากฎหมายฉบับนี้มาเปนเวลาพอสมควร แลวก็ชวงทายก็มีการพาดพิงไป
พาดพิงมา ผมเห็นวาเพื่อใหบรรยากาศมันผอนคลายนะครับ ซึ่งวันสองวันนี้เราก็เร่ิมผอน
คลายแลวนะครับทุก ๆ เร่ือง ก็อยากใครขอเสนอทานประธานวาขอเลื่อนการพิจารณา
พระ ร าชบัญญั ติ ฉบั บนี้ ไ ปพิ จ า รณา ในวั นพุ ธ ที่  ๑๐  หลั ง งบป ระมาณครั บ 
ทานประธาน ขอผูรับรองดวยครับ  

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานผูใดมีความเห็น 
เปนอยางอื่น เชิญคุณสาทิตย 

นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมมีขอสงสัย 
อยูเหมือนกันวาเหตุผลในการเลื่อนกฎหมายฉบับนี้คืออะไร คือเทาที่ฟงเมื่อสักครูนี้ 
ก็ยังไมมีเหตุผลอธิบายที่ชัดเจนวามีปญหาอะไรที่จําเปนตองเลื่อนการพิจารณากฎหมาย
ฉบับนี้ออกไป ซึ่งปกติแลวการเสนอกฎหมายแลวก็มีการพิจารณากันอยูในสภาถาหากวา
จะมี การ เลื่ อนการพิ จารณากฎหมายออกไปมันก็ ต อ ง เปน ไปตามข อบั งคับ  
ถาเกิดจะเสนอทานประธานวาควรที่จะปดประชุมหรืออยางไรก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตการ
เสนอเลื่อนกฎหมายออกไปผมอยากจะใหพิจารณาดูขอบังคับใหดีนะครับวาเราทําได
หรือไม จะสงผลกระทบตอกฎหมายหรือไมเพราะผมสังเกตวากฎหมายองคกรอิสระ 
มีปญหานะครับ ตั้งแตฉบับที่แลวรับหลักการในวาระที่ ๑ มาผานวาระ ๒ วาระ ๓ ดวยดี 
พอผานวาระ ๓ แลว ก็มีการคว่ํากฎหมายเสีย ฉบับนี้ก็เชนเดียวกันครับ ผมก็เลยสงสัย 
เทานั้นเองครับวากรุณาชี้แจงเหตุผลแลววาถาเกิดจะเลื่อนจริงทานดูขอบังคับใหดีครับ 
มิฉะนั้นแลวกฎหมายจะกลายเปนตกไป พอตกไปสถานการณก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับ
กฎหมายศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพราะกวาจะเสนอ 
และพิจารณากวาจะเสร็จไดอีกเปนปนะครับทานประธาน นี่คือปญหาที่จะเกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้นสภาทําอะไรตองรอบคอบ ตองมีเหตุผลนะครับ 



 ๑๗๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                        ศิริวรรณ ๗๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ชอบแลวครับ 
ที่ทานพูด ทานนิพนธจะเสนอเปดใชไหมครับ คือผมฟงเสียงถามทางคณะกรรมาธิการแลว 
คณะกรรมาธิการไมติดใจ  อยากจะใหคุณพิษณุถอน  ชวยกรุณาถอน  เพราะวา 
วันที่ ๓ วันที่ ๔ งบประมาณเขา กฎหมายฉบับนี้มันก็คางคาราคาซัง ถาเราจะพิจารณา 
ใหมันเสร็จไปไดมันก็ดี ก็อยาพยายามสงวนกันก็แลวกันใหมันเสร็จไป เชิญครับคุณพิษณุ 

นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  ทานประธานที่เคารพครับ
กระผม  พิษณุ  หัตถสงเคราะห  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดหนองบัวลําภู  
พรรคพลังประชาชน ตอขอสงสัยของทานประธานวิปฝายคานนะครับวาการขอเสนอเลื่อน 
มีเหตุผลอันใด ผมขอกราบเรียนประธานวา เนื่องจากวาขณะนี้เหตุการณบานเมืองก็อยู
ในชวงที่วิกฤติ ซึ่งผมนั่งฟงการอภิปรายเมื่อสักครูนี้ถาปลอยไปอีกหลาย ๆ มาตรา อาจจะ
ปะทะกันไปเรื่อย ๆ อีกสักหนอยรถกรงขังจะมาสภาแทน เพราะฉะนั้นผมถึงเสนอวา 
ถาเปนไปไดเพื่อใหมันนิ่มนวล สภาเราไมตองการใหปะทะกันก็จะเลื่อนไปสัปดาหหนา  
แตถาเผื่อทางกรรมาธิการไมติดใจผมก็ถอนไดครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ถอนแลวก็ดําเนินการ
ตอครับ เชิญ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  สวนที่ ๒ การจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
จัดทําประชามติ ไมมีการแกไข มาตรา ๙ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
  นายชั ย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )   :  เ ชิญผู ส งวน  
พันตํารวจโท กานต เทียนแกว ครับ อยูไหมครับ เชิญครับ 
   พันตํารวจโท  กานต  เทียนแกว  (กรรมาธิการ)  :  ครับ  กราบเรียน 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผม พันตํารวจโท กานต เทียนแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ระบบสัดสวนกลุมที่ ๑ ครับ พรรคพลังประชาชน ตามมาตรา ๙ ผมขออนุญาต 
 
 



 ๑๗๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                        ศิริวรรณ ๗๘/๓ 
 
ทานกรรมาธิการนะครับวามันเคยมีการพิจารณาของ  กกต .  ในสมัยกอนที่ ว า 
การจัดออกอากาศตอนเลือกตั้งใหอยางเทาเทียมกัน ตรงนี้ผมก็เปนหวงครับ --------------- 
 

- ๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                        ณัฐชนก ๗๙/๑ 
 
แตวาผมก็เลยมาขอแกไขนะครับวา มาตรา ๙ เมื่อมีประกาศกําหนดวันออกเสียงตาม
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการออกเสียง
ใหผูมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมทั้งจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
ขออนุญาตตัดคําวา อิสระ และก็มีจํานวนคนและเวลาอยางเทาเทียมกัน ทั้งบุคคลฝายที่
เห็นชอบและไมเห็นชอบในเรื่องที่จัดทําประชามติครับทานประธานครับ เหตุผลในการ
สนับสนุนนะครับ เพราะวาถาบอกวาอิสระอยางเทาเทียมกันธรรมดานี่ก็อาจจะมีการ
ลักษณะวา โอ.เค. นะครับ ใหแสดงความคิดเห็น แตวาฝายหนึ่งอาจได ๕ คน ฝายหนึ่ง
อาจได ๑๐ คน เวลาฝายหนึ่งอาจจะได ๕ นาที อีกฝายหนึ่ง ๑๐ นาที เร่ืองนี้ กกต. เคยมี
การตีความมาแลวนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ  
ที่วาเมื่อกอนนี้ใหพรรคเล็ก ๑๐ นาที พรรคใหญ ๓๐ นาที ในกฎหมายการเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งนะครับ บอกวาใหออกอากาศอยางเทาเทียมกัน 
ดังนั้นผมมีความเห็นวาตรงนี้นะครับควรจะออกกฎหมายใหมันชัดเจนไปเลย ไมตองมีการ
ตีความใหมันแบบเขาขางฝายไหนฝายหนึ่งนะครับทานประธาน วรรคสองนะครับ  
ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ ผมขออนุญาตกราบเรียน 
ทานประธานครับชวยกรุณาตัดคําวา ของรัฐ ออกไปนะครับ เหตุผลนะครับคือวาจัดสรร
เวลาออกอากาศตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดนั้น บางทีสถานีวิทยุของรัฐ 
นี่นะครับไมเปนที่แพรหลายนะครับ แลวพี่นองประชาชนก็ไมคอยสนใจครับ เพราะฉะนั้น
ผมมีความเห็นวาทางคณะกรรมาธิการควรจะแกไขใหตัดคําวา ของรัฐ ออกนะครับ  
โดยจัดสรรเวลาออกอากาศวิทยุโทรทัศน จัดสรรเวลาออกอากาศตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนด นั่นหมายความวาเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกครั้ง 
กกต. ก็สามารถจัดสรรการออกอากาศใหทุกพรรคการเมืองกับสถานีทุกสถานีวิทยุ
โทรทัศนนะครับสามารถทําได อันนี้ก็จะเปนประโยชน เนื่องจากวาการออกเสียง
ประชามตินั้นเปนเรื่องที่สําคัญนะครับ มาตรา ๘ ที่ผานออกมาคือวาตองมีประชาชน 
มาออกเสียงประชามติเกินกึ่ งหนึ่ง  ถาเกิดวาการประชาสัมพันธของสื่อมวลชน 
ไมแพรหลายนะครับและพี่นองประชาชนไมรับทราบ ทําใหประชามตินั้นจะไมมี 
ประสิทธิภาพและก็อาจจะมาไมถึงกึ่งหนึ่ง แลวงบประมาณครับทานประธานครับ  



 ๑๘๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)             ณั ฐ ช น ก  ๗ ๙ / ๒ 
 
ในการจัดแตละครั้ง ๒,๐๐๐ ลานบาท มันจะเปนการเสียหายมากตอภาษีพี่นองของ
ประชาชนครับทานประธาน ตรงนี้ผมอยากใหทานคณะกรรมาธิการชวยพิจารณานะครับ 
เอาใหชัดเจนไปเลยครับ ไมตองมีการตีความนะครับ เพราะวาขณะนี้บานเมืองเรา 
หาความยุติธรรมมันยากเต็มทีแลวครับทานประธาน การออกกฎหมายครั้งตอไป 
ศรีธนญชัยมันก็เยอะครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมมีความเห็นวาการออก
กฎหมาย ขอใหมันชัดเจน ไมตองไปตีความกันอีกแลวนะครับ เพราะที่ผานมามันมีการ
ตีความกัน ดังที่ผมไดกราบเรียนทานประธานไวเบื้องตนแลวครับ แตขณะเดียวกันนั้น 
ผมก็ไดขอรองใหคณะกรรมาธิการพิจารณาแกไขนะครับใหชัดเจนครับ แตวาถาทาน
คณะกรรมาธิการจะยืนนะครับผมก็ไมขัดของนะครับ เพียงแตวาผมขอบันทึกไว 
เปนขอสังเกตนะครับ ซึ่งผมคิดวามันนาจะเปนประโยชนครับ ขอบพระคุณมากครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณสุขุมพงศ โงนคํา 
ผูแปรญัตติครับ อยูไหมครับ ไมอยู เชิญคุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ ครับ  
   นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียน 
ทานประธานสภาที่ เคารพ  ผม  นายอภิชาต  ศักดิ เศรษฐ  ส .ส .  นครศรีธรรมราช  
พรรคประชาธิปตย ผมไดแปรญัตติในมาตรานี้ไวโดยแกไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง 
ของมาตรา ๙ ครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  แตทานพอใจแลวนี่ครับ 
   นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  ซึ่งผมก็ไดเขาไปฟงคําชี้แจง
ของคณะกรรมาธิการครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานอภิชาตครับ  
ทานพอใจแลวนี่ครับ  
   นายอภิชาต ศักดิเศษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  ครับ ทานประธานครับ  
ขออนุญาตนะครับ ผมไดเขาฟงคําชี้แจงของคณะกรรมาธิการแลวนะครับ และผมก็ 
พอใจนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๐/๑ 



 ๑๘๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๘๐/๑ 
 
แตประเด็นที่อยากจะบันทึกไวในที่ประชุมแหงนี้นะครับ เพื่อใหเกิดความเขาใจวา ที่พอใจ
พอใจอยางไร  เนื่องจากวาในมาตรานี้ มีการแกไขโดยคณะกรรมาธิการนะครับ 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดแปรญัตติไววา ในวรรคที่สองซึ่งเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู 
ที่เพิ่งไดนั่งลงไดแสดงความวิตกกังวลวา การใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยา
โทรทัศนของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศใหตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด มันอาจจะ
ไมครอบคลุมไปไมทั่วถึงพี่นองประชาชนทั้งประเทศ ผมเองก็ไดชี้แจงตอคณะกรรมาธิการ
วาอยากจะตั้งคําถามวาเวลานี้สถานีโทรทัศนของรัฐมันมีสถานีอะไรบาง โดยสวนใหญ 
ถูกแปรรูปถูกใหสัมปทานไปหมดแลว และรัฐก็ไมสามารถที่จะไปบังคับใหสถานีโทรทัศน 
สถานีวิทยุทําตามที่รัฐตองการได เพราะฉะนั้นจะเกิดปญหาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองให
สถานีวิทยุโทรทัศนที่เปนของเอกชนเขามามีบทบาทรวมในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เหลานี้ดวย ผมถึงไดตั้งเปนขอแกไขเพิ่มเติมบอกวาใหคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนอยางเปนธรรมแลวก็ไดบอกดวยวานอกจากเขียนไวเทานั้นไมพอตองให
พิจารณารูปแบบแนวทางและวิธีการ โดยประสานความรวมมือกับสื่อและภาครัฐและ
เอกชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหกวางขวางและทั่วถึง ทําไมตองเขียนอยางนี้ครับ 
เพราะวาที่ผานมาเราพบวารูปแบบ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณอภิชาตพอใจแลว  
แลวก็เสียเวลาเปลา ๆ ครับ 
  นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช)  :  ไมเสียเวลาเปลาครับ 
ทานประธานครับ เร่ืองนี้มีความสําคัญแลวก็คณะกรรมาธิการก็ฟงความเห็นของผม 
ผมอยากจะนําเรื่องนี้มาบันทึกในที่ประชุมแหงนี้ดวยนะครับ เพราะวาแนวทางในการ
พิจารณารูปแบบแนวทางและวิธีการมีความสําคัญ ไมใชจัดสรรใหฝายใดฝายหนึ่งไปออก 
แลวบอกวาใหเวลาเทาเทียมกันเทานั้นพอไมไดครับ ตองมีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 
เพื่อใหพี่นองประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางกวางขวางและทั่วถึง ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
ก็ไดชี้แจงใหทราบนะครับวาถึงอยางไรในการเลือกตั้งครั้งที่ผาน ๆ มาในการทําประชามติ
คร้ังที่ผานมา คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไดรับความรวมมือจากสถานีโทรทัศนโดยทั่วไป 



 ๑๘๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            ศิริลักษณ ๘๐/๒ 
 
อยูแลว ฉะนั้นก็เลยใหมีการเขียนไวเปนขอสังเกตตามที่กระผมไดนําเสนอนะครับ 
ซึ่งก็ตองขอขอบคุณคณะกรรมาธิการนะครับ ซึ่งก็ตองขอขอบคุณจากคณะกรรมาธิการ 
นะครับ เมื่อไดอานขอสังเกตในตอนทายพบวาทานไดนําเอาขอสังเกตของผมและ 
ขอหวงใยทั้งเรื่องของความทั่วถึงการกระจายไปสูภาควิทยุโทรทัศนในภาคเอกชน รวมทั้ง
รูปแบบวิธีการซึ่งจะตองไปกําหนดในอนาคต นี่คือเหตุผลที่ทําใหผมไดพอใจและก็ 
ไมสงวนคําแปรญัตติอันนี้ ก็ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการไวในโอกาสนี้ดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คราวหนาถาใครไมสงวน
ผมจะไมใหเรียนตอที่ประชุม คือพยายามจะไมใหพูดนะครับ คราวนี้ผมเผลอไป 
.  นายอภิชาต  ศักดิ เศรษฐ  (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานครับ  
ทานจะบอกวาเผลอไมไดนะครับ เมื่อมีการแกไข สมาชิกมีสิทธิครับ 
  นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีสิทธิครับ แตวา 
ก็ใหคนอื่นเขา เชิญคุณผุสดีครับ 
  นางผุสดี ตามไท (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ดิฉัน ผุสดี 
ตามไท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร 
ดิฉันขออนุญาตสงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๙ นี้นะคะ มีเหตุผลแลวก็แนวคิดที่อยู
เบื้องหลังของการสงวนคําแปรญัตติก็คือวา ในการที่จะตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือทั้งหมดก็แลวแตที่จะบอกวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องใดก็แลวแต ดิฉันคิดวา 
ตองใหความยุติธรรมกับบุคคลเหลานั้น ซึ่งก็หมายถึงประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงนั่นเอง 
นั่นก็คือวาจําเปนจะตองมีการนําเสนอขอมูลใหครบทุกดาน มิใชเพียงแตเฉพาะ 
ผูที่เห็นชอบหรือไมเห็นชอบเทานั้น ทานประธานคะ ในโลกแหงการเปนจริงนั้นมีบุคคล 
อีกมากมายที่ไมไดอยูฝายเห็นชอบหรือไมเห็นชอบอาจจะเปนนักวิชาการ อาจจะเปนผูที่
สนใจในเรื่องนี้ แลวก็ติดตามศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเอาไวมากมาย และก็อยากที่จะ
นําเสนอตอประชาชนผูมีสิทธิที่จะลงคะแนน ------------------------------------------------------ 
 

- ๘๑/๑ 
 



 ๑๘๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๘๑/๑ 
 
เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะขอใหคณะกรรมาธิการไดชวยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะวา 
การนําเสนอขอมูลนั้นดิฉันก็ขอเพิ่มตรงนั้นวาใหมีการนําเสนอขอมูลครบทุกดาน และก็
รวมทั้งจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเทาเทียมกันตรงนั้นเหมือนเดิมนะคะ 
ดิฉันก็ขอวาทุกฝายเพื่อใหสอดคลองกันวาจริง ๆ แลวไมใชมีแตเฉพาะ ๒ ฝายเทานั้น 
อยากจะขอความกรุณาวาอันนี้ เปนขอเท็จจริง และก็ตองยอมรับวาการตัดสินใจ 
ที่รอบคอบนั้นควรจะตองเปดโอกาสใหทุกฝาย มิใชเพียงแตผูเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
เทานั้น ขอบพระคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญกรรมาธิการชี้แจงครับ 
  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )  :  กราบเ รียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สําหรับคําแปรญัตติของ 
ทานกานตกับทานอภิชาตินั้น ความจริงคณะกรรมาธิการไดชี้แจงในที่ประชุมแลวนะครับ 
เสร็จแลวก็รับขอหวงใยของทานนั้นมาเขียนเปนขอสังเกตทายพระราชบัญญัตินี้แลว 
สําหรับของอาจารยผุสดีนั้นตองกราบเรียนอยางนี้ครับวาการเขียนมาตรา ๙ นั้น เขียนให
เปนไปตามมาตรา ๑๖๕ วรรคหา ซึ่งก็กําหนดลักษณะเดียวกับที่เขียนไวนั้น ก็เกรงวา 
ถาเขียนเกินเลยเกินไปหรือบังคับให กกต. กระทําเกินวาที่รัฐธรรมนูญกําหนดวารัฐจะตอง 
ทําอะไรบางแลวนั้น ก็จะเกินเลยกวาเงื่อนไขที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว รัฐธรรมนูญ 
กําหนดไวชัดเจนครับวาในรัฐจัดใหบุคคลฝายที่ เห็นชอบและไมเห็นชอบมีโอกาส 
แสดงความคิดเห็น ซึ่งก็ไมไดหมายความวาจะปดกั้นคนอื่น คนอื่นก็แสดงความคิดเห็นไป 
แตวารัฐมีหนาที่หรือ กกต. ก็มีหนาที่จัดตามรัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้นที่รัฐธรรมนูญ
เปนบทบังคับ แตเขียนบทบังคับอ่ืนก็เกรงวาเปนการเขียนเกินเลยตอรัฐธรรมนูญครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ติดใจหรือครับ เชิญครับ 
  นางผุสดี ตามไท (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพคะ ดิฉัน  
ผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตยนะคะ  
กรุงเทพมหานคร ดิฉันอยากจะขออนุญาตอีกนิดเดียว แมจะพยายามเขาใจในเรื่องของ 
รัฐธรรมนูญก็แลวแต แตวามีตรงไหนไหมคะที่ทานจะชวยเขียนได คือวิธีก็บอกวาทุกคน 
มีสิทธิพูดไดอยูแลว  แตขอบังคับถึงแมจะมาจากรัฐธรรมนูญ  ดิฉันเขาใจนะคะ 



 ๑๘๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)      ศิริลักษณ (๒) ๘๑/๒ 
 
แตจะมีขอสังเกตตรงไหนไหมคะที่จะบอกไวถึงความตระหนักในขอนี้ คลาย ๆ วา 
แม รัฐธรรมนูญจะระบุไวอยางนั้นและการบัญญัติในขอกฎหมายจะตองเปนไป 
ตามรัฐธรรมนูญก็จริงอยู แตเพื่อใหการตัดสินใจของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงไดรับ
ขอมูลอยางเพียงพอครบทุกดานอะไรอยางนี้เปนตน  ก็อยากจะขอความกรุณาเอาไว 
ตรงนั้น ขอบพระคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวาไมตองชี้แจงอีก
กระมังครับ ก็มีอยูในขอสังเกตแลว ทานกานตยังติดใจไหม  
  พันตํารวจโท  กานต เทียนแกว (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ  
ผมไมติดใจครับ เพียงแตวาถาทานคณะกรรมาธิการจะมีความเห็นที่วาชัดเจนขึ้น 
ผมก็ยินดีครับ แตวาผมขอใหบันทึกไวนะครับ เปนขอสังเกต ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ บันทึกไวแลวครับ 
ทานผุสดีไมติดใจแลวนะครับ ขอบคุณมากครับ ผานนะครับ เชิญเลขาธิการ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  สวนที่ ๓ เขตออกเสียงและหนวยออกเสียง ไมมีการแกไข 
มาตรา ๑๐ มีการแกไข มาตรา ๑๑ มีการแกไข มาตรา ๑๑/๑ คณะกรรมาธิการ 
เพิ่มขึ้นใหม สวนที่ ๔ ผูมีสิทธิออกเสียงและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง ไมมีการแกไข  
มาตรา ๑๒ มีการแกไข มาตรา ๑๓ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณไมตรี สอยเหลือง  
ไมอยูในที่ประชุม ก็ถือวาผูแปรญัตติไมติดใจ เชิญตอครับ  
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร )   :  สวนที่  ๕  เจาพนักงานผูดําเนินการออกเสียง  
ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๔ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๕ มีการแกไข  มาตรา ๑๖ มีการแกไข 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณวิลาศ จันทรพิทักษ 
ติดใจไหมครับ 
  นายวิลาศ จันทรพิทักษ (กรุงเทพมหานคร)  :  พอใจครับ 



 ๑๘๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ศิริลักษณ  (๒) ๘๑/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอใจแลวนะครับ  
เชิญตอครับ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๑๗ มีการแกไข สวนที่ ๖ หีบบัตรออกเสียง 
และบัตรออกเสียงประชามติ  ไม มีการแกไข  มาตรา  ๑๘  มีการแกไข  สวนที่  ๗  
การลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนน ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๙ ไมมีการแกไข  
มีผูแปรญัตติ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)                นภัสสร ๘๒/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสุขุมพงศ โงนคํา 
ยังติดใจไหม ไมติดใจนะครับ ผานครับ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา  ๒๐  มีการแกไข  มีผูแปรญัตติขอสงวน 
คําแปรญัตติ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญทานที่ปรึกษาครับ 
  นายชวน หลีกภัย (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม ชวน 
หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย มาตรา ๒๐ กระผมขอแปรญัตติ 
สาระสําคัญก็คือขยายระยะเวลาการเปดลงคะแนนเสียงตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา รางเดิมนั้นก็คือ ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกา คือ แปดโมงเชา 
ถึงบายสามโมง ซึ่งเปนเวลาที่กฎหมายเลือกตั้งทั่วไปเขียนไวอยางนั้น ประเด็นนี้ 
เปนประเด็นที่กระผมติดใจมานานแลวครับวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับใดก็ตาม
ไมไดเกิดขึ้นทุกสัปดาห ทุกเดือน หรือทุกป บางครั้ง ๓ ป ๔ ป ก็เลือกตั้งครั้งหนึ่ง กฎหมาย
ฉบับนี้ ออกมาแลวอาจจะไมไดใชเลยก็ไดในชวงของเรา ก็ไมแนเสมอไป แตวาเวลา 
ที่กําหนดเอาไวนั้นกําหนด ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกาแตเดิมนั้น ทราบวา 
ในสมัยกอนอยางที่ทานประธานทราบก็คือความสะดวกในเรื่องของไฟฟาไม มี 
เพราะฉะนั้นก็ตองเรงใหเสร็จเสียตอนบาย ๓ เพื่อนับคะแนนกอนที่จะมืด ก็เห็นวาขณะนี้
อุปสรรคนี้หมดไปแลว และเรายิ่งเห็นชัดขึ้นวาในขณะนี้ผูไปใชสิทธิตาง ๆ นั้นมีจํานวน
มากขึ้น บายสามโมง หรือ ๑๕.๐๐ นาฬิกานั้นเปนเวลาที่จํากัดมาก อยางที่กราบเรียน
แลวก็คือวาเขาไมไดใชสิทธิ ทุกวัน ทุกเดือน หรือทุกป เพราะฉะนั้นควรจะไดขยายเวลา 
แตวาใจจริงแลวก็อยากใหขยายไป ๑๗.๐๐ นาฬิกา แตวาเพื่อใหสอดคลองกันกับที่
คณะกรรมาธิการไดขอความเห็นชอบ และขอตอรองกับผม ตอนที่กระผมแปรญัตตินั้นก็
คือ ๑๖.๓๐ นาฬิกา แตวาคณะกรรมาธิการไดขอวาเปนขยายให ๑ ชั่วโมง คือเปน 
๑๖.๐๐ นาฬิกา หรือ แปดโมงถึงสี่โมงก็เพิ่มขึ้นอีก ๑ ชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็ตองขอขอบคุณ
คณะกรรมาธิการ ผมพอใจ แตสิ่งที่ไดฝากไวกับทานคณะกรรมาธิการก็คือ ขอให 
 



 ๑๘๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๘๒/๒ 
 
กรุณาเขียนขอสังเกตไวดวย เพราะเหตุวามีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในทุกระดับ 
ที่จําเปนตองแกไขตามเวลานี้ดวย ซึ่งขณะนี้ขอสังเกตก็ไดบันทึกเอาไวในขอ ๒ นะครับ  
ซึ่งก็ขอขอบคุณที่ไดเปนขอสังเกตวาควรจะใชหลักเกณฑการขยายเวลานี้ไปถึงกฎหมาย 
อ่ืน ๆ ดวยที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก็พอใจครับทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ผานนะครับ 
เชิญตอ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๑ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๒ ไมมีการแกไข
มาตรา ๒๓ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานเจาของผูแปรญัตติ 
ไมอยูไมติดใจกระมัง ผานนะครับ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๔ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  กรรมาธิการไมติดใจ 
ใชไหมครับ เชิญ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๕ ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เดี๋ยวเลขาธิการ 
  พันตํารวจโท กานต เทียนแกว (กรรมาธิการ)  :  ทานเลขาธิการกรุณาคอย
สักครูครับผม  กราบเรียนทานประธานครับ  ผม  พันตํารวจโท  กานต  เทียนแกว 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน กลุมที่ ๑ พรรคพลังประชาชน มาตรา ๒๔ นี้ครับ 
ผมมีความเปนหวงนะครับทานประธาน เปนหวงเพราะวามันเคยมีเหตุเกิดมาแลวครับ 
ในสมัยเมื่อการเลือกตั้งเดือนเมษายน ๒๕๔๙  นั่นหมายความวา การจัดคูหาของ กกต. 
นั้นไดใชระเบียบของ  กกต .  หันหนาเขาคูหา  แลวเปนเหตุใหศาลนี้นะครับสั่งให 
การเลือกตั้ งครั้ งนั้น เปนโมฆะ  เนื่ องจากวาคนที่อยู ข างหลังนี่ ก็จะมองเห็นวา 
เลือกเบอรอะไรไดบาง และก็มีผูสื่อขาวนะครับซูมเขาไปจับไดวานี่กากบาทหมายเลขอะไร 



 ๑๘๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               นภัสสร ๘๒/๓ 
 
นะครับ ตรงนี้ผมก็อยากกราบเรียนทานคณะกรรมาธิการนะครับวา เพื่อปองกันไมใหเกิด 
มีการตีความนะครับ การที่จะเพิ่มนะครับ ผมขอเพิ่มมาตรา ๒๔ กอนเริ่มเปดใหมี 
การออกเสียงใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงขอเพิ่มเติมนะครับ จัดคูหา 
ออกเสียงโดยกําหนดใหหันหนาออกคูหาออกเสียงครับทานประธาน ------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                 สาริศา ๘๓/๑ 
 
เพราะวาตรงนี้เปนฎีกาออกมาแลว ศาลตัดสินการเลือกตั้งที่ผานมาสมัยพรรคไทยรักไทย
ยังเปนรัฐบาลเปนโมฆะมาแลว ถาเกิดวาทานคณะกรรมาธิการจะกรุณาใสใหมันชัดเจน
ไปเลย  ทาน  กกต .  จะเปนประโยชนตอชาติบ านเมือง  เพราะว าคราวที่ แล ว  
๒,๐๐๐ กวาลานบาท ก็หายไปอีกแลว ผมวาเงิน ๒,๐๐๐ กวาลานบาทนั้น สามารถที่จะ
เปนประโยชนตอพี่นองประชาชนอีกมากมาย ถาเกิดเราทําใหมันชัดเจนก็จะไดหมด
ปญหา แตถาหากวาทานคณะกรรมาธิการเห็นวาอยากจะคงตามนี้ผมก็ไมขัดของ แตวา
ขอความกรุณาบันทึกไววาขอใหทาน กกต. ไดไปออกระเบียบใหมันชัดเจนเอาเหมือนวา
หันหนาออกคูหาไปเลยใหสอดคลองกับคําสั่งของศาลผมก็พอใจ ขอบพระคุณมาก  
ทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญตอบนะครับ  
  นายวิทยา บุรณศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  ขออนุญาต 
ทานประธานครับ ดวยความเคารพทานผูแปรญัตติ ในชั้นคณะกรรมาธิการก็รับเร่ืองราว
ของทานและก็ไดหารือ และก็ไดรับทราบจากทาง กกต. วาปจจุบันนี้ไดมีรูปแบบไปพลาง  
ซึ่งไมไดเปนตามที่ทานเปนหวงแลว ซึ่งในอดีตอาจจะเปนอยางนั้น แตวาปจจุบันไดออก
รูปแบบไวใหสําเร็จเรียบรอย 
  พันตํารวจโท กานต เทียนแกว (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ ผมไมติดใจครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมติดใจ เชิญตอ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๕ ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวน
ความเห็น 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสมบูรณไมอยูก็ 
ไมติดใจครับ ผานครับ 
   นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๒๖ มีการแกไข มาตรา ๒๗ มีการแกไข  
มาตรา ๒๘ ถึงมาตรา ๓๑ ไมมีการแกไข สวนที่ ๘ การประกาศผลการออกเสียง ไมมี 
การแกไข มาตรา ๓๒ มีการแกไข สวนที่ ๙ การคัดคานการออกเสียง ไมมีการแกไข 



 ๑๙๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                สาริศา ๘๓/๒ 
 
มาตรา ๓๓ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผานนะครับคุณกานต 
เชิญตอครับ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  : มาตรา ๓๔ มีการแกไข สวนที่ ๑๐ ความผิดและ 
บทกําหนดโทษ ไมมีการแกไข มาตรา ๓๕ มีการแกไข มาตรา ๓๖ ถึงมาตรา ๓๘ ไมมี 
การแกไข มาตรา ๓๙ มีการแกไข มาตรา ๔๐ มีการแกไข มาตรา ๔๑ ไมมีการแกไข  
มาตรา ๔๒ ไมมีการแกไข 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ถือวาการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามตินี้ก็ครบ
กระบวนการทั้ง ๔๒ มาตราแลวนะครับ ตอไปผมจะเรียนถามวาจะมีการแกไขถอยคําไหม
ครับ  ไม มีนะครับ  ก็ถือวาที่ประชุมนี้ มีความเห็นทุกมาตราไดผานการพิจารณา 
อยางรอบคอบแลว ตอไปผมจะถามมติที่ประชุมวาควรรับหลักการหรือไมควรรับหลักการ 
เชิญทานสมาชิกเขาหองประชุมทุกทานที่อยูขางนอก ผมขอเปลี่ยนคําวา รับหลักการ ไมใช 
เรารับมาแลว ตอไปวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบครับ ผมพูดเผลอไปหนอยครับ ก็ขอ
ประทานอภัย เชิญที่ประชุมไดเขาหองประชุมโดยพรอมเพรียงกันใหเกินกึ่งหนึ่ง เชิญครับ 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ 
กอนลงมติที่ประชุม) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ลงมติกอน แลวคอย 
เขาหองอาหารนะครับ 
 

 - ๘๔/๑ 
 
 
 



 ๑๙๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           สุทธิกานต ๘๔/๑ 
 
เพื่อใหพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย ผมขอใหทุกทานแสดงตน 
กอนครับ เพื่อใหรอบคอบ เพื่อไมใหเกิดการผิดพลาดนะครับ โปรดเสียบบัตรแสดงตนครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เสียบเสร็จแลวนะครับ  
นับคะแนนได เจาหนาที่สงคะแนนมา มีผูเขาประชุม ๒๕๘ ทาน ครบองคประชุมประกอบ
ของการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ)                     สทุธิกานต ๘๔/๒ 
 
  ตอไปผมจะถามที่ประชุมวา ทานผูใดเห็นชอบใหกด เห็นดวย   ถาทานผูใด 
ไมเห็นชอบใหกด ไมเห็นดวย ทานใดงดออกเสียงก็กดวา งดออกเสียง โปรดใชสิทธิของ
ทานครับ ทุกทานกดไดครับ กดกันเสร็จเรียบรอยแลว ใชสิทธิเรียบรอยแลว ทานผูใดยัง
ไมไดใชสิทธิมีไหมครับ ยกมือ ยังไมไดใชสิทธิหรือครับ เดี๋ยวคอยเพิ่มเอาก็ได งดการใช
สิทธิแลวครับ ปรากฏผลวาจํานวนผูเขารวมประชุม ๒๖๗ ทาน เห็นดวย ๒๖๖ ไมเห็นดวย 
๐ งดออกเสียง ๑  ไมลงคะแนนเสียง ๐ มีทานใดจะเพิ่มเติมไหมครับ 
  นายวิฑูรย นามบุตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ กระผม วิฑูรย 
นามบุตร ๓๐๑ เห็นดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็เปน ๒๖๗  ก็หมดแลว
นะครับ ถือวาพระราชบัญญัติประชามตินี้ก็ผานการพิจารณาดวยความเรียบรอย แลวก็
สมบูรณแบบ  
 

- ๘๕/๑ 
 
   
 
 
   
 
  
  
  
 
 
 
 



 ๑๙๔ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๘๕/๑ 
 
  ผมขอใหคณะกรรมาธิการไดดําเนินการเรื่องขอสังเกต เชิญครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการมีรายละเอียด ขออนุญาตนําเรียนตอที่ประชุมดังนี้ 
คณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เริ่มตั้งแตพระราชบัญญัติ 
ไดมีคําปรารภ ตั้งแตชื่อรางพระราชบัญญัติและคําปรารภ เชิญเจาหนาที่อานก็ไดครับ  
ทานประธานขอใหเจาหนาที่อานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  จะให เลขาธิการ 
กลัวเลขาธิการเลอะละผมก็เลยใหกรรมาธิการ ทานอยากอานก็อาน เชิญอานใหเร็วหนอย 
เสียเวลา  

นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เร่ิมตั้งแตชื่อรางพระราชบัญญัติ คําปรารภ  
แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง แลวเห็นวามีขอสังเกตที่คณะรัฐมนตรี  
หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ เกี่ยวของควรทราบ  หรือควรปฏิบัติไวทายรายงาน 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาดังนี้   
   ขอ ๑ ในมาตรา ๙ วรรคสอง การจัดสรรเวลาออกอากาศตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดนั้น นอกจากการกําหนดใหสถานีวิทยุกระจายเสียง 
และสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศอยางเทาเทียมกันทั้ง ๒ ฝายแลว 
คณะกรรมการการเลือกตั้ งสมควรกําหนดหลักเกณฑการแสดงความคิดเห็น 
ในสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของเอกชนใหเปนไปอยางเทาเทียมกัน 
และใหประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอ   
   ขอ ๒ ในมาตรา ๒๐ การขยายเวลาปดการลงคะแนนออกเสียงจากเดิม 
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา เปนเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ในอนาคตหากมีการบัญญัติกฎหมาย 
ในลักษณะดังกลาวนี้ ควรใชหลักเกณฑการขยายระยะเวลาการปดหีบการลงคะแนน 
ออกเสียงของรางพระราชบัญญัตินี้เปนเกณฑในการพิจารณา และควรแกไขปรับปรุง 
 



 ๑๙๕ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๘๕/๒ 
 
กฎหมายอื่นใหสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย เพื่อเปนการสงเสริม 
การใชสิทธิของประชาชน  
   ขอ ๓ ในมาตรา ๒๖ เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิออกเสียง 
ที่ได รับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยออกเสียงอื่นที่อยูนอกหนวยออกเสียง 
ที่ตนมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงเดียวกัน ใหมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียง 
ที่ตนปฏิบัติหนาที่อยูนั้น สมควรมีกระบวนการตรวจสอบมิใหมีการใชสิทธิซ้ําซอนกัน  
   ขอ ๔ ในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง กรณีผูมีสิทธิออกเสียง 
มีชื่อในทะเบียนบานเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน นับถึงวันออกเสียง  
   (ก) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองประชาสัมพันธเร่ืองการแจง
ลงทะเบียนใชสิทธินอกเขต ใหประชาชนผูมีชื่อในทะเบียนบานเปนเวลาไมนอยกวา  
เกาสิบวัน ใหทราบอยางทั่วถึง  
   (ข) ในวันที่ ๑ มกราคมของทุกป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ถามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหมีการประกาศ
รายชื่อเพิ่มเติม หรือลดรายชื่อในแตละเขต ถาประชาชนไดแจงยายเขาหรือยายออก  
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบจํานวนรายการ การแจงยายเขาหรือยายออก 
อันเปนการลดภาระของประชาชน  
   (ค) การออกเสียงนอกราชอาณาจักร มีการใชงบประมาณจํานวนมาก  
และผลการออกเสียงนอกราชอาณาจักรก็ไมอาจทําใหผลการออกเสียงประชามติ
เปลี่ยนแปลงไปได เนื่องจากผูที่อยูนอกราชอาณาจักรนอกจากจะมีจํานวนนอยแลว  
ยังอาจไมมีความสนใจเทากับการเลือกตั้ง ดังนั้นควรพิจารณาทบทวนการออกเสียง 
นอกราชอาณาจักร   
   ขอ ๕ ในมาตรา ๒๙ บัตรออกเสียงประชามติที่ถือเปนบัตรเสียนั้น ควรมี 
การแจงประเภทของบัตรเสียแตละประเภทตาม ๑ – ๗ พรอมระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสีย 
เพราะสาเหตุใด แลวรวมจํานวนบัตรเสียแตละสาเหตุมีจํานวนเทาใดในแตละหนวย 
ออกเสียง  ควรมีการจัดทําเอกสารใบคุมกํากับไวดวยวามีจํานวนผูมาออกเสียง 
 



 ๑๙๖ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)          นภา ๘๕/๓ 
 
จํานวนเทาไร บัตรดีเทาไร บัตรเสียเทาไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควา 
และการวิจัยทางวิชาการตอไป  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกที่เคารพ 
ทุกทานนะครับ ขอสังเกตทั้ง ๕ ขอ ทานผุสดียังติดใจหรือครับ ผมกําลังจะถามวา 
ทานใดติดใจ ถาไมติดใจจะไดผานครับ เชิญครับ              
 

- ๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๗ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๘๖/๑ 
 
  นางผุสดี  ตามไท (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน ผุสดี ตามไท
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย เมื่อสักครูตอนที่ไดมีการ
อภิปรายตอนชวงของสงวนคําแปรญัตติ ดิฉันไดขออนุญาตกราบเรียนทานประธานเสนอ
ไปยังกรรมาธิการเพื่อใหบันทึกไวเพิ่มเติม ซึ่งในขอของดิฉันเองนั้นถาหากจะกรุณาเติมไป
ในขอ ๑ ใน (๑) สองบรรทัดสุดทายถาเผื่อจะกรุณาเติมไววาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมควรกําหนดหลักเกณฑการแสดงความคิดเห็นจากทุกฝายเพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่
ดิฉันเสนอก็จะขอบพระคุณมากคะ ขอบพระคุณทานประธานคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เพิ่มไดไหมครับ 
  นายวิทยา บุรณศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  คณะกรรมาธิการขอรับไวครับ
ทานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คณะกรรมาธิการรับไป
เพื่อดําเนินการกอนที่จะสงไปวุฒิสภา ก็ถือวาที่ประชุมเห็นชอบขอสังเกตนะครับ ไมมี 
ทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่น ฉะนั้นรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มีอีกหรือครับ
เชิญมีอะไร เดี๋ยวกอนรูแลววาจะขอเลื่อนอะไรมันยังไมจบเลยรีบยกเหลือเกิน เดี๋ยวกอนครับ  
ก็ถือวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ....  
ไดผานการพิจารณาของสภาดวยความเรียบรอยนะครับ ตอไปก็จะไดสงไปยังวุฒิสภา
ตอไป เชิญคุณพิษณุพูดใหเต็มที่เลยอยากพูดเหลือเกิน 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห ครับ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัด
หนองบัวลําภู ดวยหนาที่ครับทานประธาน กระผมใครขออนุญาตทานประธานอยางนี้
เนื่องจากวาสภาแหงนี้กําลังทํางานกันอยางราบรื่นและเราก็กําลังพิจารณาขอกฎหมายได
ผานไปหลายฉบับดวยกัน และก็เพื่อใหสภาแหงนี้มีผลงานที่เปนที่ประจักษแกพี่นอง
ประชาชนกระผมก็ใครขออนุญาตเลื่อนกฎหมายและก็เลื่อนเรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาดังตอไปนี้ครับ
ทานประธาน ขออนุญาตเลื่อนเรื่องอื่น ๆ ที่ ๗.๑ ตั้งซอมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาการใชการปฏิบัติตามและการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรนูญแหงราชอาณาจักรไทยแทน
ตําแหนงที่วาง  



 ๑๙๘ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)           จิตตานันท ๘๖/๒ 
 
   เร่ืองอื่น ๆ ที่ ๗.๒ ตั้งซอมกรรมาธิการสามัญประจําสภาในคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุขแทนตําแหนงที่วาง 
   เร่ืองอื่น ๆ ที่ ๗.๓ ตั้งซอมกรรมาธิการสามัญประจําสภาในคณะกรรมาธิการ
การสวัสดิการสังคมแทนตําแหนงที่วาง 
   เร่ืองอื่น ๆ ที่ ๗.๔ ตั้งซอมกรรมาธิการสามัญประจําสภาในคณะกรรมาธิการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแทนตําแหนงที่วาง 
  เรื่องอื่น ๆ ที่ ๗.๕ ตั้งซอมกรรมาธิการสามัญประจําสภาในคณะกรรมาธิการ
การทหารแทนตําแหนงที่วาง และขออนุญาตเรื่องกฎหมายขึ้นมาเตรียมไวพิจารณานะครับ
หลังจากงบประมาณนั่นก็คือ 
   เร่ืองดวนที่ ๕ รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางกิจการ
รถไฟฟาโครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลในทองที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร  
เขตหวยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวันและเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เนื่องจากวากฎหมายฉบับนี้คางอยูในสภานานพอสมควร 
แลวก็มีความจําเปนในการที่จะดําเนินการใหเสร็จเรียบรอย จึงจําเปนตองเลื่อนขึ้นมาครับ  
เร่ืองตอไปทานประธานที่เคารพ ขออนุญาต 
   เร่ืองดวนที่ ๗ รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....
และเรื่องที่ ๕.๒๙  รางพระราชบัญญัติสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ซึ่ง 
(ผูตรวจการการแผนดิน เปนผูเสนอ) 
   เร่ืองดวนที่ ๖ รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ฉบับที่ .. พ.ศ. ....  

เร่ืองที่ ๕.๓๒ รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
เร่ืองที่ ๕.๓๐ รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการฉบับที่ .. พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ)  
และเรื่องที่ ๕.๓๑ รางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญฉบับที่.. พ. ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ)  ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



 ๑๙๙ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๘๗/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
มีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีไหมครับ  เชิญครับ 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานที่เคารพ 
กระผม ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมคิดวา
เพื่อนสมาชิกจากซีกรัฐบาลไดขอเลื่อนในกรณีวาระ ๗.๑ จนถึง ๗.๕ เปนประเด็นที่พอจะ
รับฟงไดวาสมควรที่จะเอามาพิจารณาเสียกอน เพราะเปนการเลือกตั้งซอมสวนใหญ 
นะครับ สวนในกรณีการเลื่อนกฎหมายขึ้นมาเปนชุดดังกลาวจนไมสามารถที่จะรูไดวา
ลําดับความสําคัญและความจําเปนเปนอยางไรนะครับ และผมคิดวาฝายเสียงขางมาก 
ก็มีโอกาสที่จะเลื่อนในคราวที่มีการประชุมหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณอยูแลว 
ผมอยากจะใหไดมีการเลื่อนเฉพาะในสวนที่มีความจําเปนเรงดวนกอน ไมเชนนั้นก็จะเปน
บรรทัดฐานในการจัดระเบียบวาระของสภา และถาหากวาเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะ 
มีปญหาในการขอเลื่อนซ้ําซอน ผมจึงอยากจะใหเอาวาระที่มีความสําคัญจําเปนกอนครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เขาเลื่อนมาแลว  
แลวก็ มีผู รับรองถูกตอง  ถาทานเห็นวามันไมควรก็ เสนอวาตัดประเด็นตรงไหน 
เอาเลยทีเดียวครับ เอาอยางไรครับ เชิญครับคุณสาทิตย 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม สาทิตย 
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตยครับ คือผมคิดวา
เห็นดวยกับเพื่อนสมาชิกที่เสนอสักครู และก็หารือไปยังทานประธานวิปรัฐบาลดวยก็คือ
การเลื่อนเรื่องของการตั้งซอมกรรมาธิการนี่ชอบแลวนะครับ แตในสวนกฎหมายผมคิดวา
ก็ถาเลื่อนเยอะขนาดนั้นก็ตองมีคําอธิบายพอสมควร คือฟงแลวคอนขางสับสนครับ 
เร่ืองดวนที่มันตอกัน ๖-๗ เร่ือง แตเราก็แยกจับกันอยางนี้ ผมคิดวาเหตุผลมีนะครับ 
เพราะฉะนั้นขอความกรุณาวาทานก็เลื่อนวาระเรื่องเลือกตั้งซอมขึ้นมา สวนเรื่องกฎหมาย
เราอาจจะหารือกัน และถาเห็นตรงกันก็เลื่อนขึ้นมาไดก็ไมนามีปญหาอะไร ก็หารือทาน
และก็หารือทานผูที่เสนอดวยนะครับ 
 



 ๒๐๐ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                เพทาย ๘๗/๒ 
 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )   :  วาอยางไรครับ 
วิปฝายรัฐบาล 
  นายวิทยา บุรณศิริ (พระนครศรีอยุธยา)  :  ขออนุญาตเรียนชี้แจงครับ 
ทานประธานสภา กราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติ จริง ๆ ในรายละเอียดของ 
รางพระราชบัญญัติที่มีการบรรจุในระเบียบวาระไวแลวนั้นมีเปนจํานวนมาก และที่สําคัญ
ที่สุดก็คือเราไดรับคําตําหนิพอสมควร แตผมก็ไดชี้แจงตอหลาย ๆ ฝายวาสืบเนื่องจาก
ปจจุบันนี้เปนสมัยสามัญนิติบัญญัติ และก็มีกฎหมายบางตัวโดยเฉพาะ พ.ร.บ. เวนคืน 
ซึ่งมีความจําเปน ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะการขยายตามนโยบายของรัฐบาล 
ก็ไดรองขอมาและเห็นวาคาอยูในวาระไวนานแลว และพระราชบัญญัติบางฉบับที่ 
สวนราชการนําเสนอมาและก็เปนนโยบายที่จะชวยเหลือ เชน ประมวลรัษฎากร  
รางพระราชบัญญัติเร่ืองฟอกเงิน ซึ่งมีความจําเปน สิ่งเหลานี้เราจะเห็นวาหากดําเนินการ 
ใหเปนไปตามระเบียบวาระที่ขอเลื่อนมาแลว สภาแหงนี้ก็จะถือโอกาสพิจารณากฎหมาย
ใหสอดรับกับแนวนโยบายรัฐบาลเพื่อเปนแนวที่ปฏิบัติตอไป ผมจึงขออนุญาตนําเรียน 
ทานประธานวิป  ทานผู นํ าทุกท าน  แล วก็ท านสมาชิก  เพื่ อ ได โปรดพิจารณา 
ตามทานสมาชิก ขออนุญาตเอยนาม ทานพิษณุไดนําเสนอตอที่ประชุม ขอขอบคุณครับ 
ทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณเจะอามิง ทานจุติ
ทีหลัง 
  นายเจะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย 
ทานประธาน ผมขออนุญาตแสดงขอคิดเห็นตอการพิจารณากฎหมายซึ่งเปนเรื่องสําคัญ 
ผมเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา การพิจารณากฎหมายพวกกระผมยังไมมีสิทธิ 
ที่จะมานั่งอานกฎหมายเลยครับ การพิจารณากฎหมายแตละครั้งซึ่งมีความสําคัญ 
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองอานและทําความเขาใจ ------------------------------------- 
 

- ๘๘/๑ 



 ๒๐๑ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๘/๑ 
 
และตองมีการบรรจุระเบียบวาระเปนการลวงหนา ไมใชมารวบรัดเสนอในสภาผูแทนราษฎร 
โดยที่สมาชิกไมสามารถที่จะอานไดเลย ซึ่งเรื่องอยางนี้ผมไมคอยเห็นดวยหรอกครับ 
ทานประธาน เร่ืองกฎหมายอยางนี้ผมถือวาเปนความสําคัญ ผมขออนุญาตเรียนวา  
ถาเปนความสําคัญอยางนี้ผมเห็นตองใชอํานาจของสมาชิกในการตรวจสอบองคประชุม 
เพราะกฎหมายผมถือวาเปนความสําคัญ ผมใหประธานไดกรุณาพิจารณา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอาอยางนี้กอนไดไหม 
ที่ประชุมครับ ผมขอใหมาพิจารณาเฉพาะ ๗.๑ ทั้งหมด สวนรางพระราชบัญญัติอะไรตาง ๆ 
ก็คอยไปเลื่อนตอนงบประมาณ พองบประมาณผานแลวคอยเลื่อน เพื่อความเรียบรอย 
นะครับ ทานนิพนธเชิญครับ 
  นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ  
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับการบรรจุระเบียบวาระนั้น ผมคิดวาประธานคงใชดุลยพินิจในการที่จะ
บรรจุระเบียบวาระตามความสําคัญตามลําดับเร่ืองที่เขามากอนหลัง อยางนอยที่สุด
ประเพณีที่ปฏิบัติมาไม เคยที่จะมาเสนอญัตติ เพื่อเลื่อนระเบียบวาระเปนชุด  ๆ  
อยางนี้นะครับโดยที่อางความสําคัญที่จะตองพิจารณากอนที่ไดบรรจุไวและมีการเสนอ
เปลี่ยนระเบียบวาระ  ผมเชื่อเหลือเกินวากฎหมายทุกฉบับที่ เสนอเขาสูสภานั้น 
มีความสําคัญทั้งสิ้น การที่จะเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระนั้นจะตองมีความสําคัญ 
เปนกรณีพิเศษดวยเหตุผล เพราะฉะนั้นถาเปลี่ยนไดอยางนี้ ผมวาระเบียบวาระที่บรรจุไวนั้น
ไมมีความสําคัญเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากฝากเปนขอสังเกตครับทานประธาน แลวก็
ผมคิดวาตามที่ทานผูเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระนั้น เปลี่ยนมา ๗-๘ ฉบับ ผมคิดวาสมาชิก
ไมมีเวลาที่จะพิจารณา เพราะวาสวนใหญจะดูตามระเบียบวาระที่บรรจุไวแลว เร่ืองจะถึง
ขณะไหน  เ วลา ไหน  เพ ราะผมคิ ดว าการพิ จ า รณากฎหมายแต ละฉบับนั้ น  
มีผลใชบั งคับกับพี่ น องประชาชนทั่ วประ เทศนะครับ  ทุกคนตองปฏิบั ติตาม 
และมีสวนไดเสียกับพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นผมถือวากฎหมายทุกฉบับที่บรรจุ 
ในระเบียบวาระมีความสําคัญทั้งสิ้น ผมฝากเปนขอสังเกตครับ 
 



 ๒๐๒ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)               ลักขณา ๘๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็รับขอสังเกต แลวผม 
ก็คิดวาเราไดพิจารณาเรื่องรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติเสร็จไปแลว ผมขอขอบคุณคณะกรรมาธิการนะครับ เมื่อสักครูทานมาอยูเต็ม
ยังไมไดขอบคุณเลย ขอขอบคุณที่ทานทําสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งสมาชิกทุกทานดวย 
กระผมขอ เ รี ยนต อที่ ป ระชุม เลยถื อว าขออนุ มัติ ก็ แล วกั น  ใช  ๗ .๑  อัน เดี ยว  
สวนพระราชบัญญัติตาง ๆ นั้นเอาไวทีหลัง ก็คงไมมีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 
ฉะนั้น ๗.๑ นี่นะครับจะเอาอันนี้เลยไหมครับเอาใหเสร็จเลยไหม เชิญครับ 
  นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผมคิดวา
ใหการประชุมเปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย ผมคิดวาทานประธานปรึกษาผูเสนอญัตติ 
ถาถอนไปแลวก็มาพิจารณาเฉพาะตามที่ทานประธานเสนอนะครับวาเลือกตั้งซอม
กรรมาธิการตามที่ทานผูเสนอไดเสนอไว ผมคิดวาจะไดเรียบรอยสมบูรณไมมีปญหา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาอยางนั้นผมก็จะถาม 
คุณพิษณุ ถอนเรื่องรางพระราชบัญญัตินะครับ แลวก็เสนอเฉพาะขอ ๗ ทั้งหมด คือวา 
เลือกซอมคณะกรรมาธิการเพื่อจะไปดําเนินการในที่ประชุมใหครบองคประชุม เชิญครับ 
  นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู 
พรรคพลังประชาชน ก็ตองขอขอบพระคุณนะครับทานสมาชิกผูอาวุโสที่ไดใหความเห็น  
ซึ่งกระผมเองที่เสนอญัตติขึ้นมาเปนแพคเกจ (Package) เนื่องจากวาตองการใหงาน 
เดินไดราบรื่นนะครับ แตถาหากวาสภาแหงนี้โดยเฉพาะทานประธานไมสบายใจ  
กระผมใครขอถอนญัตติแรกออกครับแลวก็เสนอใหม เสนอใหขอเลื่อนเรื่องอื่น ๆ  
ที่ ๗.๑-๗.๕ ขึ้นมาพิจารณากอน ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ไมมีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่น เชิญครับ 
 

- ๘๙/๑ 



 ๒๐๓ 
สผ ๘/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)            วชิราภรณ ๘๙/๑ 
 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง ผมเองเห็นวาการทํางานของ
คณะกรรมาธิการถูกตองนะครับวาถาขาดไปก็ตองเลือกตั้งซอม เพราะฉะนั้นการเลื่อน
ระเบียบวาระนี้ขึ้นมาก็เห็นดวยนะครับ เพียงแตวาผมอยากเรียนทานประธานวาเราให
คํายืนยันไดไหมครับวาการเลือกตั้งซอมกรรมาธิการในวาระเรื่องอื่น ๆ เปนเรื่องที่ชอบดวย
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๒๗ ซึ่งเปนการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติ กอนหนานี้ก็มี 
ขอถกเถียงนะครับ เพราะเหตุวาในเวลาที่เราเสนอเรื่องขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม
ซึ่งเปนรายงานของคณะกรรมาธิการ ขอใหคณะกรรมาธิการถอนไปกอน เนื่องจากวาจะมี
การประชุมของรัฐสภาที่จะเกิดขึ้น แลวก็อาจจะตองไปใชมติของรัฐสภาเพื่อพิจารณาใน
เร่ืองอื่นนะครับ ผมเลยเห็นวา ประการที่ ๑ ถาทานประธานเห็นวาเรื่องนี้ยังอาจจะมีขอ
สงสัยอยูนะครับ เพื่อนสมาชิกเชนเดียวกันวาตองดวย มาตรา ๑๒๗ ของรัฐธรรมนูญเรื่อง
ของสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติหรือไมเราก็เลื่อนวาระนี้เอาไว แลวในวันจันทรทราบวา
จะมีการประชุมรวมกันก็อาจจะบรรจุเขาไป ทุกอยางมันก็นาจะราบรื่นแลวก็จะไดเปน
บรรทัดฐานที่ดีตอไปครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  กลัววามันจะผิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ นะครับ ผมก็เห็นดวยจึงไดนัดประชุมวันจันทรตอนบายนะครับ
เปนการประชุมรวมกันของรัฐสภา ก็ขอแจงใหที่ประชุมทราบลวงหนา แลวระเบียบวาระ 
ก็คงจะถึงทานเพราะวาไดทําไปเรียบรอยแลวนะครับ ไมใชเฉพาะเรื่องมาตรา ๑๒๗ อยางเดียว 
เร่ืองอื่นอีกเยอะครับที่จะตองพิจารณากัน วันนี้เราไดงานอยางลนเหลือแลวนะครับ
กฎหมายประชามติผานพนผมก็สบายใจนะครับ ก็ขอใหทุกทานกลับไปนอนหลับ 
ขอปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนติิบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
_____________________ 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปร่ือง   รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
  นางสาวยุพา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม

  นายสมบัติ  จันทรไพจิตร  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๕ 
  นางวัฒนี  อุดมภักดี   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางชัญญาภัค  ทองมา  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
  นางสาวชนิกา  ศรีสมวงษ  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๕)

  นางณัฐชนก  วงษนิล   นางศิริลักษณ  สุวัตถี 
  นางศิริลักษณ  ภูติพงศโสภณ  นางนภัสสร  สุขเสริม 
  นางสาวสาริศา  สิงหเมธา  นางสาวสุทธิกานต  ม่ันนุช 

นางสาวนภา  วีรยุทธโกศล  นางสาวจิตตานันท  เลิศวิมลชัยศิริ 
นางเพทาย  เรือนเรือง   นางสาวลักขณา  อนุอัน 

 นางสาววชิราภรณ  นันลังค  นางวัชรี  สะหาบ 
  นางสาวศิริวรรณ  สมัยสมภพ   
     
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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